
ชทพ.จูบปากภท.

บัตรเลือกตั้งใชคนละสี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวย สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

ไปในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ พุทธศักราช 2565 ณ ปฐมบรมราชานุสรณ สะพานพระพุทธยอดฟา

76ปปชป.คึกขอใจปชช./เอปกหลักราชบุรีลุนศาล
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ภูมิใจไทยกาวสูปที่14

อนุทินย้ํา‘พูดแลวทํา’
กรุงเทพฯ • ภูมิใจไทยกาวสูปที่ 14  

“อนุทิน” ย้ําความสําเร็จ “พูดแลวทํา” 

ปลดล็อกกัญชา แกปญหาคาโงโฮปเวลล 

ยกระดับคมนาคม ยกเลิกผูค้ํา กยศ.

เม� อวันที่ 6 เมษายน 2565 ที่

พรรคภูมิใจไทย กรุงเทพฯ ผูส� อขาวราย 

งานบรรยากาศงานทําบุญใหญ เน� องใน                                       

โอกาสกาวสูปที่ 14 ของพรรค ซึ่งมี                                      

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมน                              

ตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณ 

สุข ในฐานะหัวหนาพรรค, นายศักดิ์

สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคม เลขาธิการพรรค, นายพิพัฒน                                                         

รัชกิจประการ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การทองเท่ียวและกีฬา รองหนาหนาพรรค,                                                                    

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงคมนาคม รองหัว 

หนาพรรค, นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ  พรอมดวยสมาชิกเขารวมกิจ 

กรรม ตามมาตรการสาธารณสุข ในการ

ปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด-

19 อยางเครงครัด 

ระหวางกิจกรรม มีตัวแทนพรรค 

การเมืองเขารวมแสดงความยินดี

กรุงเทพฯ • “แรมโบ” สูศึกหวยแพงไมถอย 

กางโรดแมปชงกองสลากผุดแพลตฟอรมรับ

ฝากขายลอตเตอรี่ ฮึ่มโทษขายเกินราคา จัด

หนัก กม.ฟอกเงิน-ลมละลายปราบ พรอม

หนุนตั้งคณะกรรมการสกรีนผูคาเสรี เล็ง

ชง “วิษณุ” ออก พ.ร.ก.เรงดวน ลุยตามลา

ไอ โมงปลอยคลิป ขณะที่ “บิ๊กโจก” กัดไม

ปลอย  แกงมังกรฟาเดินหนาลางเครือขาย 

ยันทําตรงไปตรงมา 

ที่หองประชุมชั้น 2 สํานักงานคณะ

กรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) เดิม เม� อ

วันที่ 6 เมษายน เวลา 13.00 น. นายเสก

สกล อัตถาวงศ ผูชวยรัฐมนตรี

ไทยโพสต • “บ๊ิกตู” ส่ังลมกิจกรรมสงกรานต

ทําเนียบฯ งด “ส.ส.-ส.ว.-พรรคการเมือง” 

เขาอวยพร ใหหน�วยราชการจัดกันภายใน 

ปองกันการแพรระบาดโควิด “ปชป.” จัดครบ  

รอบกาวขึ้นปที่ 77 “จุรินทร” ประกาศนํา

พรรคสูความสําเร็จ ไมตั้งเปาที่นั่ง ส.ส. อุบ                  

พูดเง� อนไขรวมรัฐบาลคร้ังหนา “ท็อป” เคลียร

ใจขอโทษ “มนัญญา” เสี่ยหนูลั่นทุกอยาง

จบ “ปารีณา” ตั้งหลักราชบุรี ลุนศาลฎีกา

ตัดสินคดีบุกรุกที่ปาทําฟารมไก 7 เม.ย.

เม� อวันที่ 6 เม.ย. นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  

กลาวถึงการจัดกิจกรรมงานสืบสานวัฒน 

ธรรมประเพณีสงกรานต ประจําป 2565 ที่

ทําเนียบรัฐบาล วา พล.อ.ประยุทธ  จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได

มีคําส่ังใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปรับ                                                              

ลดพิธีการและจํานวนผูเขารวมจัดกิจกรรม

ดังกลาวใหเปนกิจกรรมภายในสวนราชการ

เทานั้น พิธีการตางๆ ใหยึดตามคําแนะนํา

ไทยโพสต • เคาะบัตรเลือกตั้งผูวาฯ กทม.-

ส.ก.สีตางกัน เวทีเสวนานโยบายผูวาฯ กทม.

ดานสังคมหนุนกระจายงบฯ กลางผูวาฯ กวา                

1.4 ลานใหเขตลงพัฒนาชุมชน  ขณะที่ 

“วิโรจน” ชูเมืองหลวงรัฐสวัสดิการดูแลผูสูง

อายุ “เอ” งัดนโยบายอินเทอรเน็ตฟรี ชู

ญี่ปุนโมเดล  พรอมเปดปายหาเสียง 3 มิติ 

เม� อวันที่ 6 เม.ย.65 นายสําราญ ตัน                                                                           

พานิช ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรม 

การการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร 

(กกต.กทม.) กลาวถึงขอซักถามของผูสมัคร

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู

วาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูวาฯ กทม.) 

เกี่ยวกับสีของบัตรเลือกตั้งผูวาฯ กทม.และ 

ส.ก. วา ยืนยันวาสีของบัตรเลือกตั้งทั้งสอง

แบบจะแตกตางกันแน�นอน โดยเบ้ืองตนถาผู

สมัครเขตเลือกต้ังใดมีผูสมัครไมถึง 10 หมาย                                                              

เลข ขนาดของบัตรเลือกต้ังจะเทากับกระดาษ

ขนาด A5 ถามากกวาน้ีจะเปนกระดาษขนาด 

A4 ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ

‘ชางศึก’ งานเบา

แบงสายบอลซีเกมส

ผูวาฯ กทม.

เลือกเบอรอะไรดี???

ADB หั่นจีดีพีไทย

เหลือ 3%

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อใหม 2.4 หม� น

ราย เสียชีวิตเพิ่ม 94 คน นายกฯ หวง

เด็กเล็ก เตือนผูปกครองสังเกตอาการใกล

ชิด เรงพาบุตรหลานฉีดวัคซีน สปสช.จับ

มือสภาเภสัชฯ ดึงรานขายยาดูแลผูปวยสี

เขียว เขารวมแลว 700 แหง สิทธิบัตรทอง-

ขาราชการฟรี 

เม� อวันที่ 6 เมษายน ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ                    

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถาน 

การณ โควิด-19 ในประเทศไทยวา  พบผูติด

เชื้อรายใหม 24,252 ราย ติดเชื้อในประเทศ 

24,105 ราย มาจากระบบเฝาระวังและ

ระบบบริการ 23,831 ราย, มาจากการคน                                                      

หาเชิงรุกในชุมชน 274 ราย มาจากเรือน

จํา 60 ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประ 

เทศ 87 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 26,225 ราย 

อยูระหวางรักษา 248,078 ราย อาการหนัก 

1,845 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 782 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 94 ราย เปนชาย 45 ราย 

หญิง 49 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 78 ราย 

มีโรคเรื้อรัง 12 ราย ไมมีประวัติโรคเรื้อรัง 

4 ราย ขณะนี้มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยัน

ตั้งแตป 2563 จํานวน 3,781,827 ราย มี

ยอดหายปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 

3,508,052 ราย มียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้ง 

แตป 2563 จํานวน 25,697 ราย สวนยอด

ฉีดวัคซีนวันที่ 5 เม.ย. 148,250 โดส ยอด

ฉีดสะสมตั้งแตวันที่ 28 ก.พ.64 จํานวน 

130,347,834 โดส ขณะที่สถานการณ โลก

มีผูติดเชื้อสะสม 494,142,283 ราย

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565  ขึ้น  6  ค่ํา  เดือน  5  ปขาล

อานตอหนา 15 อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 3

ปที่ 26 ฉบับที่ 9276

อิสรภาพแหงความคิด

ดึงรานขายยา

ดูแลบัตรทอง

ผูปวยสีเขียว
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ผุดกก.กรองโควตาหวย

แรมโบลามือปลอยคลิป



นายชินวรณ บุณยเกียรติ  

รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาราง

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. 

การรางกฎหมายจะไปยึดเอาตัวบุคคลบางกลุมมาเปนประเด็นหลักในการตัด 

สินใจไมได เราตองยึดกฎหมายที่ทําใหพรรคการเมืองเขมแข็ง ดังนั้นพรรคการเมือง

ตองไมถูกครอบงําหรือชี้นําดวยบุคคลภายนอก
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2 ในประเทศ

ผูวาฯ กทม.เลือกเบอรอะไรดี???
ปๆ-มาๆ เลือกต้ังผูวาฯ กทม.คราวน้ี...มีผูอาจหาญ ผูอาสา 

ผูกลา ผูทาทาย พรอมใจกันโดดขึ้นมาบนเวทีลุยไถ จํานวน

ปาเขาไปถึง 31 คนดวยกัน เรียกวาอุนหนา ฝาคั่ง ไมนอย

กวาการเลือกตั้งครั้งกอนๆ แตสวนจะมี คุณสมบัติ ครบ

ถวน สมบูรณ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเขากําหนดเอาไว

หรือไม อยางไร เห็นวาชวงประมาณวันจันทรหนา (11 เม.ย.) ถึง

จะพอไดรับรู รับทราบ กันโดยชัดเจน...

และที่ควรจะตอง กินเนสสบุก เอาไวอยางมิอาจหลีกเลี่ยง

และปฏิเสธ ก็คือการหวนกลับมาทาทาย กลับมาลงชิง ลงสมัคร 

ของผูที่ ไมใช สุกร อยูแลวแน�ๆ!!! เปนมนุษยมนาตัวเปนๆ อยาง

เราๆ-ทั่นๆ ทั้งหลายนี่แหละ แตไมคิดจะ กลัวน้ํารอน เอาเลย

แมแตนอย นั่นก็คือ...ผูสมัครนัมเบอร หมายเลข 22 ผูมีนามกรวา 

วรัญชัย โชคชนะ นั่นเอง ที่บรรดาชาว กทม.เคยมีโอกาสไดเห็น

การโดดขึ้นบนเวทีของผูสมัครรายนี้ มาตั้งแตครั้งที่ยังคงผมดก-ผม

ดํา ยังไมถึงกับตอง ใสวิก เหมือนทุกวันนี้ การเดินเขาใสปงตอ 

หรือการไมกลัวน้ํารอน ของ วรัญชัย โชคชนะ ในการอาสาสมัคร

ลงแขง ลงชิงตําแหน�งผูวาฯ กทม.ไมรูจะกี่ครั้งตอกี่ครั้ง หรืออาจ

นับเปนสิบๆ ครั้งเขาไปแลว จึงสมควรที่จะตองจดบันทึกไวใน กิน

เนสสบุก อยางที่วาเอาไวแลวนั่นเอง...

สวน คูหู-คูฮา อีกราย...ที่เคยประกบติดกันมาโดยตลอด 

อยางคุณปู คุณทวด สมิตร สมิทธินันท ปานนี้ ไมรูวาเปนตาย

รายดีไปแลวหรือไม? ประการใด? เพราะถาหากยังคงอยูดี-มีสุข 

อายุ-อานามน�าจะปาเขาไปประมาณ 80-90 ป อยางที่คุณนอง ผัก

กาดหอม ทานเคยหยิบเอามาหวนรําลึกไปเม� อไมกี่วันมานี้ อะไร

ประมาณนั้น หรือคง แกเกินแกง ไมอาจนําเอามาตม-ยํา-ทําแกง

ใดๆ ไดอีกตอไป เลยเหลือแต วรัญชัย โชคชนะ ที่แมจะ พิชัย 

นริพทะพันธุ (หัวลาน) ไปตามสภาพ แตก็น�าจะยังพอเคี้ยวได ขม้ํา

ได ขึ้นอยูกับวาใครคิดจะลองลิ้ม ชิมรส คิดจะเคี้ยวหนังยาง ให

เม� อยปาก เม� อยลิ้น สนุกปาก สนุกลิ้น หรือไม? อยางไร? เทานั้นเอง...

อยางไรก็ตาม...สรุปเอาเปนวา ท่ีคงตองออกเร่ียว ออกแรง ผลัด

กันเบียด ผลัดกันแซง สําหรับ ศึกวันทรงชัย 2 หรือสําหรับการเลือกต้ังผู

วาฯ กทม.เท่ียวน้ี น�าจะเกาะกลุมกันอยูประมาณ 6-7 รายน่ันแหละเปน

หลัก ไลมาต้ังแต เบอร 1 วิโรจน ชนดะ ตอมายัง เบอร 3 อดีตรองผู

วาฯ สกลธี ตามติดดวย เบอร 4 สุชัชวีร ไอนสไตน ท่ีหายใจรดตนคอมา

กับ เบอร 6 อดีตผูวาฯ อัศวิน ณ บ๊ิกตู โดยมี เบอร 7 หญิงเหล็กรสนา 

แหกโคง แซงทางโคง ตามมาอยางไมคิดจะลดละ แมวาจะถูกท้ิงหาง

แบบชนิดแทบไมเห็นฝุน-เห็นหาง โดย เบอร 8 ชัชชาติ บุรุษผูกลามใหญ

สุดในปฐพี โดยบรรดานัมเบอรเหลาน้ี ก็คงมิอาจประมาท เบอร 11 ศิธา 

ทิวารี ท่ีรานขนมจีนยายเปากระเดาหมอสงเขาประกวดได โดยเด็ดขาด...

นี่...มันเลยน�าซูดซาด ซี้ดๆ ซาดๆ ขนาดไหน คงตองขึ้นอยูกับ 

รสนิยม ของใคร-ของมัน จะไปวากันเอาเอง โดยที่ความพายแพและ

ชัยชนะของ เบอร ตางๆ มันจะสามารถนําเอามา สะทอน ภาพรวม

และทิศทางการเมืองไทย ไดหรือไม อยางไร มากหรือนอยขนาดไหน 

อันนี้นี่แหละ...ที่น�าสนใจและน�าคิดสะกิดใจอยูพอสมควรเหมือนกัน 

คือถาหาก เบอร 8 ชัชชาติ เกิดทิ้งหาง แบบไมเห็นฝุน เห็นหาง หรือ

แบบชนิด มวนเดียวจบ ในการผงาดขึ้นมาเปนผูวาฯ กทม.เที่ยวนี้ มัน

จะสามารถสะทอนถึงแนวโนมแหงการแลนดสไลด การแอฟวะลานช 

ของบรรดาผูที่ ไมเอาบิ๊กตู ทั้งหลาย ไมวาจะเปนพวก เผาไทย พวก 

ไ

กาวสะเปะสะปะ หรือพวกที่เพิ่งแยกครอบครัวออกมาจากคุณนอง 

อุงอิ๊ง ไดหรือไม? ประการใด?

หรือถาหาก เบอร 6 ผูวาฯ อัศวิน ณ บิ๊กตู ยังสามารถแซง

ซาย แซงทางโคง เบียด เบอร 8 ชัชชาติ ตกคู ตกคลอง ไปในชวง

ไหนตอชวงไหนก็แลวแต มันจะถือเปนชัยชนะของพวก เอาบิ๊กตู                                                                         

ไมวาประเภท รองผูวาฯ สกลธี ณ กํานันสุเทพ หรือประเภท                  

สุชัชวีร ไอนสไตน ณ ประชาธิกัด ไปดวยหรือไม? อยางไร? เพราะ

อยางนอย...ก็อาจถือเปนเคร� องชี้ เคร� องพิสูจนวาบรรดาผูที่พรอม

จะโหยหวน ครวญคราง บทเพลงประเภท เราจะทําตามสัญญา-

ขอเวลาอีกไมนาน ฮึ้มฮึม ฮึ้มหึ่ม ทั้งหลาย น�าจะยังคงมีอยูจํานวน

มิใชนอย ยังไมถึงกับขนลุก ขนพอง ขนหัวลุก ขนคอตั้ง ตอผูที่อยู

ภายใตรมเงา รมบารมีของ บิ๊กตู มาถึง 7 ปเกือบ 8 ปเขาไปแลว...

สวนถาหาก เบอร 7 หญิงเหล็ก-รสนา เกิดแหกดาน หัก

ดาน โผลเขามาล้ําหนา แซงหนา ไมวาทั้ง เบอร 6 อัศวิน หรือ 

เบอร์ 8 ชัชชาติ แบบชนิดไม่น่าเชื่อ แต่ก็คงต้องเชื่อ อะไร

ประมาณนั้น มันจะสามารถนําไปใชเปนภาพสะทอน ถึงอารมณ-

ความรูสึก ทั้งเบื้องตื้น-เบื้องลึก ของบรรดา ผูที่ยังเห็นวาไมมีใคร

เหมาะสม ในตําแหน�งผูนําประเทศ ที่มีคะแนนนําโดงในโพลวิจัย

ของสํานักวิจัยตางๆ มาโดยตลอด ทิ้งหางทั้ง บิ๊กตู ทั้งคุณนอง พิธา 

และคุณหลาน อุงอิ๊ง ฯลฯ แบบชนิดไมเห็นฝุน เห็นหาง ไดหรือไม? 

ประการใด? อันนี้นี่แหละ...ที่น�าคิด น�าสะกิดใจ เอามากๆ เพราะ

โดยแนวๆ ของ หญิงเหล็ก-รสนา ทานก็ดูจะออกไปในแนวนี้มา

ตั้งแตแรก สวนใครที่ปวดหัว ปวดหํา เกินกวาที่จะไปคิดมาก คิด

เล็ก-คิดนอย ในเร� องทํานองนี้ ก็อาจตองหันไปเทคะแนนนิยมให 

วรัญชัย โชคชนะ ก็แลวกัน!!!

ปดทายดวยวาทะวันนี้...จาก H. Jackson Brown Jr.... 

“You can get by on charm for about 15 minutes. After 

that, you’d better know something. – คุณอาจใชเสน�หเอา

ตัวรอดไดราวๆ 15 นาที แตหลังจากนั้น...คุณน�าจะตองแสดงภูมิ

รูอะไรออกมามั่ง...”

















นที่สุดก็ถึงฤดูกาลการเลือกตั้งที่ชาวกรุงตั้งตารอ นั่นคือ   

การเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่หางหายไปนาน

ถึง 9 ป หลังจากที่มีการเลือกตัังผูวาฯ กทม. ลาสุดเม� อป 3 

มี.ค.2557 ซึ่งการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.มีความสําคัญไมนอย

กวาการเลือกตั้ง ส.ส. เพราะตําแหน�งผูวาฯ กทม.เปรียบเสมือนพอ

เมืองประจําเมืองหลวงของประเทศไทย อันเปนแหลงเศรษฐกิจและ

เปนศูนยกลางในการบริหารราชการที่สําคัญของประเทศ รวมถึงเปน

แหลงขุมทรัพยของประเทศ เพราะงบประมาณแตละปที่ กทม.ไดรับ

นั้นสูงถึง 8 หม� นลานบาทตอป ดังนั้นจึงไมแปลกที่ผูสมัครแตละคนจะ

พยายามงัดทุกอยางเพ� อเกาอี้พอเมืองหลวงไปครอง

แตในปนี้แตกตางออกไป เพราะวาในการแขงขันแทบทุกสนาม

จะใชนโยบาย หรือบุคคลเปนจุดสนใจ แตครั้งนี้มีเร� องปายหาเสียง

ที่บางพรรคพยายามเนนเร� องนี้เพ� อเปนจุดสนใจใหคะแนนนิยมของ

ตัวเองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเร� องดังกลาวเกิดเพียงไมกี่วัน หลังจากที่มีผูใช            

เฟซบุกรายหนึ่งไดเผยแพรปายหาเสียงของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ  

ผูสมัครหมายเลข 8 ที่นอกจากจะใชสีเขียวเปนสีประจําตัวจนชาว  

โซเชียลแซวกระหึ่มวาเปน Hulk 

แลวปายหาเสียงของชัชชาติยังเปนที่สะดุดตา เพราะเปนปาย

หาเสียงความยาวปกติ แตลดขนาดความกวางลงมาใหเทากับเสา

ไฟฟา ทามกลางดรามาของผูสมัครคนอ� นๆ ที่ถูกมองวาจะมาทําให

กรุงเทพฯ น�าอยู แตปายหาเสียงของผูสมัครยังสรางความเดือดรอน

ใหกับประชาชน

โดยชัชชาติไดอธิบายกลยุทธของเขาวา “ปายหาเสียงใน

ปจจุบันมีปญหาหลายอยาง นอกจากบดบังสายตาสําหรับผูขับขี่แลว 

ยังกระทบถึงคนทั่วไปที่ยืนรอรถเมล หากหลายคนชวยทําปายหา

เสียงใหเล็กลง การหาเสียงจะสะอาดสะอานขึ้น หากผูสมัครคนอ� น

จะทําดวย ก็มองวาเปนไอเดียที่หลายคนเริ่มทําแลวเชนกัน เพราะ

ทุกคนอาสามาทําใหเมืองดีขึ้น หากชวยกันไดก็ถือวาเปนเร� องที่ดี”

แตหลังจากนั้นไมนาน ฝายนักการเมืองคนละขั้วอยาง เทพไท 

เสนพงศ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย ได โพสต

ขอความในเฟซบุกวา “เม� อคุณชัชชาติไดใชรูปแบบปายหาเสียง โดย

การติดปายขนาดเล็กแนวตั้งบนเสาไฟฟา ก็มีการเผยแพรผานส� อ

โซเชียล และมีการแชรภาพกันอยางแพรหลาย ถือวาเปนการวาง

ยุทธศาสตรในการหาเสียงมาเปนอยางดี และขอช� นชมทีมงานการ

หาเสียงวา ไดหยิบฉวยนํารูปแบบของปายหาเสียงมาสรางเปนกระ

แสนิยมใหกับผูสมัครไดพอสมควร เม� อเปรียบเทียบกับการติดปายหา

เสียงของผูสมัครคนอ� นๆ ที่ติดปายแบบหนาแน�นเรียงรายติดตอกัน

หลายปาย จนมีการขยายผลทางโลกโซเชียล นําปายหาเสียงของคุณ

ชัชชาติมาเปรียบเทียบกับปายหาเสียงผูสมัครคนอ� นๆ จนไดรับความ

ช� นชมและคะแนนนิยมจากรูปแบบปายหาเสียงในครั้งนี้ ไดไมนอย 

ผมเห็นวามีการโพสตทวิตเตอร โชวรูปภาพปายหาเสียงของผูสมัคร

พรรคประชาธิปตย เม� อป 2562 ก็เพียงแคกระตุกเตือนสังคมใหเห็น

วารูปแบบการหาเสียงโดยการ

ติดปายขนาดเล็กบนเสาไฟฟาไม

ไดเพิ่งเกิดขึ้นในการหาเสียงของ

คุณชัชชาติเทานั้น ปรากฏการณ

แบบนี้เคยมีมากอนหนานี้แลว 

สังคมจะไดไมตองต� นเตน”

แน�นอนวา งานนี้ยอมไมมีใครยอมใคร ชัชชาติเองก็ไมปลอย

ใหอีกฝงบลัฟเขาแลวจากไป โดยโตกลับวา “ที่ผานมาผมไมเคยพูดวา

ผมทําเปนคนแรก เราทําตามที่คิดวาเหมาะสมกับการเลือกตั้งในเขต

เมือง จึงขออยาสนใจวาใครทํากอน-ทําหลัง หรือเอาปายหาเสียง

ของผมไปเปรียบเทียบกับใคร ซึ่งหากมีใครใชปายขนาดเล็กเหมือน

ผมมากๆ มันก็เปนเร� องดี จะไดไมกีดขวางประชาชน และแสดงให

เห็นวาเขาเห็นดวยกับเรา ดังนั้นขออยานําไปเปนประเด็นความขัด

แยง”

อยางไรก็ตาม การเลือกตั้งครั้งนี้ในทางกฎหมาย คณะ

กรรมการการเลือกตั้งประจําทองถิ่นกรุงเทพมหานครไดออกประกาศ

การกําหนดสถานที่ปดประกาศและติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู

วาฯ กทม. และ ส.ก. ลงวันที่ 28 มี.ค.2565 

โดยสรุปคือใหผูสมัครปดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือก

ตั้ง จัดทําไดไมเกิน 10 เทาของจํานวนหน�วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 

และแผนปายหาเสียงเลือกตั้งไมเกิน 5 เทาของจํานวน

หน�วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง นอกจากนี้กําหนดหลัก

เกณฑ วิธีการปดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

และติดแผนปายหาเสียงเลือกตั้งของ ส.ก. จัดทําและ

ปดประกาศปายหาเสียงมีขนาดความกวางไมเกิน 30 

เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไมเกิน 42 เซนติเมตร 

จัดทําและติดแผนปายหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความ

กวางไมเกิน 130 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม

เกิน 245 เซนติเมตร

โดยปายหาเสียง ของชัชชาติ ที่ลดขนาดปายลง 

นอกจากไมใชพื้นที่เต็มตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด

แลว ยังสอดคลองนโยบายกรุงเทพฯ สีเขียว โดยไดรับ

การตอบรับที่ดี ซึ่งผูสมัครและพรรคการเมืองของไทย

สวนใหญในอดีตอาจไมไดตระหนักมากนัก จนกระทั่งใน

ระยะหลังเริ่มมีการลดขนาดปายลง เพ� อรับผิดชอบตอ

สังคม ซึ่งอาจเกี่ยวของกับกระแสลดภาวะโลกรอน ลด

การใชทรัพยากร

ทั้งนี้ ในประเด็นนี้ ไมวาใครจะเริ่มกอนหรือหลัง

ก็ลวนคือปายหาเสียงที่มีคุณภาพทั้งสิ้น แตถามองกลับ

กันปายหาเสียงที่ไมมีคุณภาพมีลักษณะแบบไหน หลักๆ 

คือปายที่กอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของทางราชการหรือ

ประชาชน กีดขวางทางสัญจร การจราจร เร� องนี้เห็นไดจากทุกยุคทุก

สมัย

 ไมวาจะเปนการเลือกตั้งระดับชาติไปจนถึงการเลือกตั้ง อบต. 

ยิ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้คงหนีไมพนประเด็นดรามา ที่ปายของอดีต   

ผูวาฯ อัศวิน ขวัญเมือง ปดประกาศเต็มพื้นที่ฟุตบาทกวา 11 ปาย ใน                                                                                                      

แยกแหงหนึ่งจนบดบังทัศนวิสัย จนโดนทัวรลงและตองปรับแกปายให

มีขนาดเล็กเหมือนที่ ชัชชาติ หรือที่ประชาธิปตยไดทํา ซึ่งเร� องนี้อาจ

จะเกิดจากความสะเพราของทีมงานผูสมัครเอง

สิ่งที่ผูสมัครตองพึงสังวรคือ ตัวปายนั้นเรียกไดวาเปนตัวแปร

สําคัญพอๆ กับนโยบายบนปาย เพราะนอกจากปายจะบงบอกวิสัย

ทัศนในการพัฒนาเมืองของผูสมัครคนนั้นแลว ปายหาเสียงก็บงบอก

ถึงความเรียบรอย ความสะอาดไดเหมือนกัน ทําใหประชาชนที่ยัง

ไมรูจะเลือกใครก็ทําใหมีตัวเลือกในหัวขึ้นมาทันใด!.

และแผนปายหาเสียงเลือกตั้งไมเกิน 5 เทาของจํานวน

ปายหาเสียงเลือกตั้งผูวาฯ

กลยุทธใหมซื้อใจคนกรุง

สดับตรับฟงอดีตผูวาฯแบงกชาติ

เตือนคนไทยเสพติดประชานิยม

นงานเสวนาเหลียวหลังแลหนากับผูวาการธนาคาร

แหงประเทศไทย เน� องในโอกาสครบรอบ 80 ป ผาน

อดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 5 คน น�าจะ

เรียกคืนสติใหกับทุกฝาย ไมวาจะเปนภาครัฐ หรือ

ประชาชนที่พึ่งพาเม็ดเงินจากนโยบายเยียวยาของรัฐบาล

ในชวงสถานการณโควิดเปนตนมา โดยนายชัยวัฒน วิบูลย

สวัสดิ์ ระบุวา ภาครัฐกําลังอยู ในสถานะน�าเปนหวงจาก

ภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเร� อยๆ ทําใหขาดดุลงบประมาณตอ

เนื่องเป็นเวลานาน ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องกล้า

ดําเนินนโยบายปกปองเศรษฐกิจไทยไมใหตกเหวไปกวานี้

อดีตผูวาฯ ทานนี้ยังระบุวา แมวาปจจุบันจะยังไมเจอ

ภาวะงบประมาณขาดดุลพรอมกัน ทั้งงบประมาณขาดดุล 

และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล (Twins Deficit) เพราะดุลงบ

บัญชีเดินสะพัดยังเกินดุล หรือเงินออมสวนรวมก็มี แตภาค

รัฐขณะนี้มีงบประมาณขาดดุลอยางตอเน� องกันมา จนทําให

คนเช� อกันวาเร� องประชานิยมเปนเร� องธรรมดา มีอะไรก็ใช

จายไป ซึ่งหากมองกันตามจริงจะเห็นวา ฐานะการคลังตอน

นี้ซอนสิ่งที่เปนปญหาระยะยาวไวเยอะมาก ซึ่งฟงเชนนี้แลว

เปนเร� องที่ทุกคนก็ตองเตรียมรับมือ 

คํากลาวดังกลาวอาจเรียกสติใหคนแบงกชาติตอง

พยายามพูดคุยกับรัฐบาล ซึ่งชวงนี้รัฐบาลการเมืองที่มาจาก

การเลือกตั้งแบงก์ชาติก็จะเหน็ดเหนื่อยในการพูดมากขึ้น 

แตก็ไดกระตุนใหคนที่ทํางานตองพยายามทําหนาที่ใหดีที่สุด 

และหนุนใหทําในสิ่งที่ดีที่สุดถาเม� อใดมีความจําเปนตองทํา

นโยบายเขมงวด และตองใจแข็งที่จะทํา ที่สําคัญยังไดชี้ให

เห็นถึงความสําคัญของแบงกชาติที่เปนเสาหลักของประเทศ

มาหลายยุคหลายสมัย โดยระบุวาถาไมมีแบงกชาติเปนดาน

สุดทาย ในที่สุดเราก็ไมรูวาเศรษฐกิจจะตกไปอยูที่ไหน

ที่น�าสนใจคือ การวิเคราะหใหเห็นสถานการณดาน

ตลาดเงิน ตลาดทุนที่มีความซับซอนกวาเม� อกอน เน� องจาก

ปจจุบันความเช� อมโยงงานของแบงกชาติกับตลาดทุนมีมาก

ขึ้น เชน เร� องคริปโตเคอเรนซี เห็นชัดวาทั้ง 2 หน�วยงาน

ออกมาแสดงทาทีสอดคลองกันวามีความเสี่ยงอะไร และ

ใชความเปนหน�วยงานกํากับยืนยันไมสนับสนุนใหทํา ซึ่งถือ

เปนการออกแรงที่ทันสมัย และมองวาในอนาคตการทํางาน

อาจจะยากลําบากขึ้น เพราะจะมีผูมีสวนไดเสียมาเกี่ยวของ

มากขึ้น ดังนั้นจึงตองเตรียมวางระบบรับมือ ไมใชแคการรอ

แกไขปญหา 

เชนเดียวกับอดีตผูวาฯ ที่มารวมงาน ซึ่งชี้ ใหเห็น

ปญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต เชน หมอมราชวงศปรีดิยาธร 

เทวกุล ที่มองวา ทุกวันนี้เหมือนไทยไมมีนโยบายการคลัง 

เพราะใชงบประมาณไปเร� อยๆ หากเศรษฐกิจไทยไมเติบโต 

การเก็บภาษีเพื่อพัฒนาประเทศจะเป็นไปได้ยาก รวมถึง

นายประสาร ไตรรัตนวรกุล ที่ชี้วาประเทศไทยถูกรุมเรา

ดวยปญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลมีรายจายมากตองดูแลการจัด

เก็บรายได ในภาวะไมปกติใหดี และยังไมจําเปนตองปรับ

ดอกเบี้ยนโยบาย เพราะผลอาจไดไมคุมเสีย สวนผูวาการ 

ธปท.คนปจจุบัน ย้ําจะทําหนาที่ธนาคารกลาง ดูแลเศรษฐกิจ

ของประเทศใหผานพนวิกฤตการเงินตางๆ ไปใหได ยืนยัน

จะรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินไทยใหดีที่สุด

จริงอยูวาในสถานการณเชนนี้ รัฐบาลตองเรงออก

นโยบายชวยเหลือ เยียวยาประชาชนที่ ไดรับผลกระทบ 

เพ� อลดกระแสความไมพอใจ เชนเดียวกับประชาชนที่ ได

รับความเดือดรอนเองก็ตองการใหรัฐมีมาตรการ และจาย

เงินบรรเทาความเดือดรอน แตในบางครั้งก็ดูเหมือนวา

โครงการที่ตองใชเงินจํานวนมากและสงผลตอสถานะดาน

การเงินการคลังจนมากเกินไป รัฐก็ไมกลายกเลิก เพราะ

เกรงจะกระทบความนิยมที่สงผลกระทบการเลือกตั้งที่

กําลังจะมาถึง ซึ่งเสี่ยงตอปญหาที่จะตามมาในอนาคตดัง

เชนที่อดีตผูวาฯ ไดกลาวไว.

ใ

กําหนดการบําเพ็ญกุศล
คุณแมเต็กฮวง แซลิ้ม 

(อายุ 103 ป)
มารดาของ

ทัศน วนากรกุล
กรรมการผูจัดการ 

บริษัท บีอารโมลาสเทรดดิ้ง จํากัด

กรรณิกา วิริยะกุล 
กรรมการ และบรรณาธิการบริหาร 

หนังสือพิมพไทยโพสต

ณ ศาลา 2 วัดหัวลําโพง
 ถนนพระรามที่ ๔ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

สวดพระอภิธรรม เวลา 18.30 น.
วันจันทรที่ 4 เมษายน 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565

พิธีกงเตก
วันศุกรที่ 8 เมษายน 2565

พิธีสงศพ 
วันเสารที่ 9 เมษายน 2565

ณ สุสานมูลนิธิแกงคอยเมตตาธรรม อ.แกงคอย จ.สระบุรี

จึงขอกราบเรียน และเรียนเชิญมาดวยความเคารพ
*งดรับพวงหรีด*

**แตงกายสีสดใส งดชุดไวทุกขขาว-ดํา**
สามารถรวมบําเพ็ญกุศลโดยการบริจาคมูลนิธิวชิรพยาบาล

(ขออภัยหากไมไดเรียนเชิญดวยตนเอง) 

คุณแมเต็กฮวง แซลิ้ม คุณแมเต็กฮวง แซลิ้ม 
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ารเมืองช่วงนี้เกือบทุกสายมุ่งสู่สนามแมตช์สำาคัญ  

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) แต่ “วันนี้” ขอเจียดเวลาให้

ความสนใจการยกร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง  หรือกฎหมายลูกพรรคการเมือง เสียหน่อย

เพราะคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายลูก

พรรคการเมือง มีนัดโหวตประเด็นสำาคัญ!! ว่าด้วยเรื่อง

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ก่อตั้งพรรค

โดยฝ่ายที่เสนอขอแก้ไขเขาบอกว่า ของเดิมมันเข้มงวด

มาก และต้องการจะเปิดกว้างให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเมือง

ได้ ดังนั้นจึงต้องมีการปลดล็อก 

ย้อนกลับไปดูของเดิมที่สั่งห้ามไม่ให้จัดตั้งพรรค และ

เป็นสมาชิก ก็มีหลายกลุ่มบุคคลที่ ได้รับผลกระทบ เช่นพวก

ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตั้งแต่กระบวนการผลิตยันขาย, 

พวกที่อยู่ระหว่างถูกเพิก

ถอนสิทธิการเลือกตั้ง, อยู่

ระหว่างระงับสมัครเลือก

ตั้ง, โดนตัดสินจำาคุกและ

ถูกคุมขังโดยหมายศาล, 

ติดคุกมาแล้วยังไม่พ้น 

10 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง, 

พวกทุจริตประพฤติมิชอบ

ในหน้าที่, คดีถึงที่สุดให้

ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่น

ดินเพราะร่ำารวยผิดปกติ,  

คดีถึงที่สุดในคดีค้ามนุษย์ 

ฟอกเงิน ฉ้อโกง พนัน, คดี

ถึงที่สุดว่าทุจริตเลือกตั้ง, อยู่ระหว่างห้ามไม่ให้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมือง เป็นต้น

ถามว่า...บุคคลข้างต้นที่กฎหมายพรรคการเมืองของ

เดิมกำาหนดไว้ ห้ามไม่ให้จัดตั้งพรรคการเมือง หรือเป็นสมาชิก

พรรค มีเหตุมีผลหรือไม่  

รวมถึงกฎหมายเดิมยังห้าม ส.ว., อดีต ส.ว.ที่พ้นจาก

ตำาแหน่งไปยังไม่ถึง 2 ปี และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือ

ผู้ดำารงตำาแหน่งในองค์กรอิสระ เพราะเห็นแล้วว่าอาชีพเหล่า

นี้ต้องมีความเป็นกลาง ขืนให้ไปตั้งพรรคหรือเป็นสมาชิกก็อาจ

จะเกิดปัญหาความยุติธรรมตามมาได้ ใช่หรือไม่

เห็นว่าวันนี้ตอนคณะ กมธ.ต้องตัดสินใจ จะให้ โหวตเป็น

ข้อๆ ไปเลยว่า กลุ่มบุคคลใดบ้างจะได้รับการปลดล็อก  งั้นก็

ขอเรียกร้องให้คณะ กมธ.อนุญาตให้ถ่ายทอดสดการลงมติใน

ห้องประชุม เพื่อให้สังคมได้รับทราบว่า กมธ.ท่านใด ฝ่ายใด 

ยกมือสนับสนุนให้พวกค้ามนุษย์ ฟอกเงิน พวกทุจริต พวก

โกงเลือกตั้ง พวกที่ศาลตัดสินให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง กลับ

เข้ามาเล่นการเมือง!          

ขนาด “ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม” กมธ.ในซีก ส.ว.ยัง

กังวลการที่คณะ กมธ.จะเปิดช่องให้บุคคลที่ถูกตัดสิทธิ

ทางการเมืองตามคำาสั่งหรือคำาพิพากษาของศาลเข้ามาจัด

ตั้งพรรคการเมืองได้ทันที หลังจากที่ร่างกฎหมายดังกล่าว

ประกาศใช้ อาจเป็นการทำาลายหลักของคำาวินิจฉัยหรือคำา

พิพากษาขององค์กรตุลาการได้ ที่สั่งห้ามนักการเมืองเข้ามา

ยุ่งเกี่ยวในกิจการหรือพรรคการเมือง

เห้อ.. ปากบอกจะปฏิรูปการเมือง แต่การกระทำา                          

น้านนนน รอดูเอาเถอะพี่น้องเอ้ย.

มินนี่เมาธ์

กมธ.ปล่อยผี

ก

‘ไปหาเมียเป็นเห้...ไร?’

หม.....

ทำาเป็นหัวร้อนเหมือนรุ่นใหม่ ๓ น้ิวกะโหลกกลวงไปได้ ’จานปิย

บุตรก็!

เป็นถึงเจ้าของแนวคิด “แรดิเคิล” สถาบันกษัตริย์ 

ปลุกป่ัน-ยุยงนักศึกษาให้ “ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์” ด้วยวิธี “ปฏิรูป

แบบปฏิวัติ” ขุดราก-ถอนโคน เมื่อปีท่ีแล้ว จำาไม่ได้แล้วหรือ?

ป่ันจนเด็กออกมาบ้าคล่ัง ต้องเข้าคุก-เข้าตะราง เพราะเชื่อ’จานกัน

เป็นแถว-เป็นเทือกน่ันน่ะ

แต่ตัว’จานเอง ก็สมแล้วท่ีเจนจบถึงระดับดอกเตอร์ตูลุส หลอกให้

เด็กเข้าคุก แต่ตัวเองเข้าแต่เลานจ์สนามบิน กินหรู-อยู่สบาย

ก่อนข้ึนเครื่องบินไปเจอแม่ยอดยาหยี “เออเชนี เมรีโอ” ศรีภรร

เมีย ท่ีฝร่ังเศส!

ท่ีจริงก็ไม่ได้คิดจะคุย-จะเขียนถึงหรอก เพราะปิยบุตรน้ัน ถึงตอน

น้ี มีสภาพไม่ต่างกระเทียมเหลือท้ิงคาใต้ถุนมันฝ่อ-แห้ง ตำาแกงก็เป็น

เสนียดครก 

ไม่มีราคาค่างวดให้พูดถึงเลย!

แต่บังเอิญเห็นมีคนนำาข้อความตรงท่ีว่า “ไม่รู้เป็นเห้ียไรนักหนา” 

ของ’จานท่ีโพสต์เฟซไว้มาแชร์กันว่อน 

ผมก็เลยสับสน-สงสัยว่า ตัว’จานปิยบุตรเปล่ียนสภาพเป็นเห้ียไป

แล้ว แต่ไม่รู้ว่าพันธ์ุอะไร หรือหมายถึง’จานไปเจอเห่้ียแถวสนามบิน จึง

โพสต์ตามประสารุ่นใหม่ เอะอะก็โพสต์เฟซไว้ก่อน?

เพื่อให้หายสับสน-สงสัย จึงเปิดเฟซของ’จานอ่านข้อความเต็มๆ ดังน้ี

Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล 

4 เมษายน เวลา 22:03 น.  

[คนจำาพวกเดิม ปล่อยข่าว ป่ันกระแสกันแต่แบบเดิม] 

ผมพ่ึงทราบว่าโดนแอบถ่าย แล้วก็โดนคนจำาพวกเดิมๆ เอามาป่ัน

กระแส 

คนจำาพวกน้ีมีปัญหามีประเด็นทุกคร้ังเมื่อผมเดินทางไปฝร่ังเศส 

เมื่อกลางปีท่ีแล้ว ก็สร้างข่าวเท็จ จินตนาการเป็นตุเป็นตะ นำาโดย

นักวิชาการรายหน่ึง มาคร้ังน้ี ก็เอาอีก เอาภาพแอบถ่ายน้ีภาพเดียวมา

ป่ันข่าวเล่น 

วิธีการของคนจำาพวกน้ี วนเวียนซ้ำาซากอยู่แบบเดิม…

เวลาผมอยู่ไทย ก็ไล่ผมออกจากประเทศ 

เวลาผมเดินทางไปต่างประเทศ ก็ด่าผมว่าชังชาติ ทำาไมไม่กลับ

มาสู้ท่ีไทย 

เวลาผมกินอาหาร ดื่มไวน์ ไปต่างประเทศเยียมภรรยา ด้วยเงินของ

ตนเอง ก็ด่าว่ากินหรูอยู่ดี ไม่สนใจไยดีเยาวรุ่นผู้ชุมนุม

เวลาผมสนใจเยาวรุ่นผู้ชุมนุม ก็ด่าผมว่ายุยงปลุกป่ัน 

คนจำาพวกน้ีไม่มีสติปัญญาเพียงพอท่ีจะพูดคุยกันในเน้ือหาสาระ 

ทำาได้แต่เอาเรื่องพวกน้ีมาแซะ มาแชร์วนไป 

ไรนักหนา เมื่อไรท่ีผมหรือธนาธร เดินทางไปต่างประเทศ เป็นอันต้องจับผิด 

ปล่อยข่าว 

น่ีรอบน้ี ไม่รู้จะมามุขไหนอีก 

ไม่ต้องเสียเซลล์สมองจินตนาการเพ้อเจ้ออีกนะ 

รอบน้ี ผมมาติดตามการเลือกต้ังประธานาธิบดีฝร่ังเศส และมาเจอเมีย

...............................

อ๋อ..ปิยบุตรไม่ได้กลายเป็นเห้ียหรอก จากท่ีสอดส่องคนอื่นจนชิน พอมา

ถูกสอดส่องเข้าบ้าง คงจะบอกว่าหงุดหงิด-รำาคาญ 

แต่’จานคงไม่แตกฉานศัพท์แสงภาษาไทยเหมือนภาษาฝร่ังเศส เลยสบถ

ด้วยศัพท์สแลงฝร่ังเศส “....เห้ียไร” แทนตัวเองหงุดหงิด!

คุณ Suphanat Aphinyan โพสต์คอมเมนต์ว่า....

“ธนาธรถูกแอบถ่ายรูปตอนกินข้าวต้ังหลายคร้ังหลายหน แต่ก็ไม่เคย

โวยวายและใช้คำาท่ีหยาบคายแบบปิยบุตรเลยนะครับ”

จากน้ัน ก็โพสต์เป็นคำาถาม ดังต่อไปน้ี

ปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นอะไร ถึงชอบยุยงปลุกป่ันสร้างความแตกแยก? 

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงอยากยกเลิกกฎหมายอาญา ม.112 แต่คนอื่นกลับ

วิจารณ์ตนเองไม่ได้?

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงชอบปลุกเร้าให้เกิดการคุกคามต่อสถาบันพระมหา

กษัตริย์ แต่พอตัวเองแค่ถูกถ่ายรูปกลับโวยวายอย่างหยาบคาย?

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงขยันสร้างวาทกรรมบิดเบือน จนแทบหาความเป็น

นักวิชาการไม่ได้? 

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงมักตีความกฎหมายแบบม่ัวๆ เข้าข้างตัวเอง จน

แทบหาความเป็นนักกฎหมายไม่เจอ? 

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงชอบป่ันกระแสบิดเบือนไปสู่สถานการณ์ของความ

แตกแยกและความรุนแรง? 

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงเคลื่อนไหวสอดรับกับม็อบสามน้ิวล้มล้างการ

ปกครองมาโดยตลอด?

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงจบกฎหมายระดับปริญญาเอก แต่กลับโชว์โง่

กฎหมายอย่างสม่ำาเสมอ? 

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงชอบเอ่ยถึงการปฏิวัตินองเลือดล้มล้างการปกครอง

อยู่เป็นประจำา? 

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงชอบเห่าหอนคนเดียวอยู่ใต้กระโปรง โดยท่ีไม่เคย

กล้ารับคำาท้าดีเบต? 

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงชอบแอบอ้างประชาชน แต่แท้จริงต้องการสนอง

ลัทธิความเชื่ออันวิปริตของตนเอง? 

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงต้ังตัวเป็นศัตรูกับสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ก้ม

หน้ารับใช้นายทุนท่ีถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิท่ีดินรุกป่าสงวนแห่งชาติจำานวน

หลายพันไร่?

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงชอบแอบอ้างประชาธิปไตย ท้ังๆ ท่ีไส้ในเป็นตัว

อนาธิปไตยล้าหลังกระหายความรุนแรง? 

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงชอบบิดเบือนให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์? 

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงจมปลักดักดานอยู่กับการปฏิวัติฝร่ังเศสท่ีล้า

หลังและป่าเถื่อน? 

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงชอบอ้างประเทศฝร่ังเศสอย่างฉาบฉวย เฉพาะ

แต่ในมุมท่ีตนเองได้ประโยชน์เท่าน้ัน? 

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงหมกมุ่นอยู่กับการปฏิวัติในแนวทางรุนแรง ท่ี

เต็มไปด้วยการนองเลือดและความสูญเสียจำานวนมหาศาล? 

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงชอบย่ัวยุให้คนอื่นทำาผิดติดคุกติดตะรางแทน

ตัวเอง? 

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงกระหายความรุนแรงไม่ต่างจากกากเดนของยุค

สมัยแห่งอนาธิปไตยท่ีป่าเถื่อน? 

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงชอบปลุกเร้าให้คนอื่นลุกข้ึนสู้ ในขณะท่ีตัวเอง

มุดหัวอยู่ใต้กระโปรงไปวันๆ? 

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงชอบประดิษฐ์วาทกรรมช้ีนำาความคิดกบฏ โดยท่ี

ตนเองไม่เคยกล้าลงมือกระทำา? 

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงชอบละเมอถึงแต่การปฏิวัติท่ีตามมาด้วยการใช้

กิโยตินอย่างโหดเห้ียมอำามหิต จนดูไม่ต่างจากคนป่วยทางจิต? 

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงชอบบิดเบือนกฎหมายและผลการตัดสินของ

ศาลตามอำาเภอใจ จนดูไม่ต่างจากคนเสียสติ? 

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงชอบหยิบยกความรุนแรงข้ึนมาข่มขู่คุกคาม

สังคมไทยอยู่บ่อยคร้ัง? 

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงชอบบิดเบือนความเป็นจริง เพื่อสร้างเงื่อนไข

ของการปลุกระดมอยู่ตลอดเวลา? 

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงชอบทำานาบนสมองคนอย่างเอารัดเอาเปรียบ 

หลอกใช้คนอื่นให้ต้องรับเคราะห์จากการนำาอุดมการณ์ของตนเองไปลงมือ

ปฏิบัติ?

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงสมัยตอนยังเป็นอาจารย์สอนอย่างไรให้นักศึกษา

ต้องติดคุก?

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงอยากย้อนยุคเลียนแบบการปฏิวัติฝร่ังเศส ใน

ขณะท่ีตัวเองคอยหลบอยู่ใต้กระโปรงของคนรุ่นใหม่? 

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงชอบช้ีนำาพฤติกรรมกบฏหลอกใช้ให้คนอื่นทำาผิด

กฎหมาย จนดูไม่ต่างจากอาชญากรทางความคิด? 

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงชอบปลุกระดมไปสู่การก่อจลาจลและสงคราม 

กลางเมือง? 

ปิยบุตรเป็นอะไร ถึงอยากเป็นผู้นำาของการปฏิวัติ แต่กลับทำาตัวไม่

ต่างจากนักปฏิวัติใต้กระโปรง? 

Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นอะไรมาก

หรือเปล่า?

...............................

ใครรู้ ช่วยตอบที แต่ห้ามใช้ “ศัพท์สแลงฝร่ังเศส” นะ!

ภาพน้ี คือ เหตุการณ์เมื่อหัวค่ำาของวันอาทิตย์ท่ี 3 เมษายน เวลา

ประมาณ 19.00 น. ท่ี Miracle Lounge สนามบินสุวรรณภูมิ 

ภาพท่ีถ่ายมาได้ ผมน่าจะพ่ึงไปตักข้าวมา แล้วก็โทรหาภรรยา เพื่อบอก

ว่า เช็คอินเรียบร้อย 

ผมเดินทางมาปารีส ด้วยสายการบิน Qatar Airways เครื่องบินออก

เวลา 20.25 ไปโดฮา และเปล่ียนเครื่องต่อไปปารีส 

ผมเดินทางด้วยสายการบินน้ีเป็นประจำา เพราะบริการดีมาก มีรอบบิน

ให้เลือกเยอะ และราคาถูก ผมไปกลับ ปารีส-กรุงเทพฯ ทุกคร้ัง ซ้ือต๋ัวราคาอยู่

ท่ี 20,000-24,000 บาท 

เมื่อเดินทางบ่อย ก็สะสมไมล์ และทำาบัตรสมาชิก จนเขาเลื่อนระดับ

เป็น Silver 

ตอนเช็คอิน พนักงานแจกบัตรเข้าใช้บริการ Miracle Lounge ให้ฟรี ตาม

เงื่อนไขของบัตรสมาชิก Silver ก็เลยได้ใช้บริการ ผมยังไม่ได้กินข้าวเย็น เห็นว่า

พอมีเวลาก็ไปกินเสียหน่อย 

ใครเคยใช้บริการเลานจ์ท่ีน่ี จะทราบว่ามันไม่หรูหราเลย เป็นสมาชิก

บัตรเครดิตธนาคาร หรือใช้โทรศัพท์มือถือหลายๆ ค่าย ก็แลกแต้มหรือได้

ส่วนลด ใช้บริการท่ีน่ีได้แล้ว อย่างตอนน้ี เลานจ์ของ Qatar Airways ท่ีสนาม

บินสุวรรณภูมิปิดช่ัวคราว เขาก็ทำาข้อตกลงให้มาใช้ท่ีน่ี 

อาหารท่ีผมกิน ก็ไม่ได้หรูหราครับ เขาทำามา 4 อย่างให้ไปตักกันเอง ข้าว

สวย ผัดหม่ี ผัดผัก แพนงหมู ผมก็ตักๆ กินไปตามมีตามเกิดประทังหิว แล้วก็

มีเก๊ียวกุ้งน้ำาให้อีกสองลูก 

ส่วนเครื่องดื่ม ก็อยู่ในตู้เย็น ไปหยิบ ไปเทกันเอง ไวน์ในตู้ ก็เป็นไวน์

ราคาถูก 

ว่าแต่ว่า… น่ีผมต้องมาเสียเวลาเขียนอธิบายเรื่องไม่เป็นเรื่องให้กับคน

จำาพวกน้ีทำาไมเน่ีย? 

เอาเป็นว่า ขอสรุปท้ิงท้ายเหมือนท่ีเคยโพสเรื่องแบบน้ีเมื่อกลางปีท่ี

แล้วละกัน…

คนจำาพวกน้ี (และอีกหลายๆ คนท่ีสอดส่องอยู่ท่ีสนามบิน) ไม่รู้เป็นเห้ีย

แ

ชทพ.

ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง

วัฒนธรรม ภายใต้มาตรการป้องกันการ

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และข้อ

กำาหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์ โค

วิด-19 อย่างเคร่งครัด  

นายธนกรกล่าวว่า สำาหรับผู้

แทน,  ส.ส., ส.ว., พรรคการเมือง รวม

ทั้งหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ ที่เดิมตั้งใจ

จะมาร่วมรดน้ำาขอพรนายกรัฐมนตรี 

รองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี 

นายกฯ รับทราบด้วยความขอบคุณ แต่

ขอให้เปลี่ยนเป็นการกิจกรรมที่แต่ละ

หน่วยงานจัดขึ้น ณ สถานที่ของตนเอง 

ภายใต้มาตรการ COVID Free Set-

ting เพื่อให้ทุกส่วนราชการจะต้องเป็น

ตัวอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมประเพณี

สงกรานต์

“สงกรานต์ปีนี้นายกฯ ยังแนะนำา

หน่วยงาน ส่วนราชการของรัฐ จัด

กิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ 

นอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณี

วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยแล้ว ยังถือ

เป็นความตั้งใจร่วมกันของทุกคน ทุก

ฝ่ายในการป้องกันการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ด้วย” โฆษกประจำาสำานัก

นายกฯ กล่าว

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้

จัดงานวันครบรอบการก่อตั้งพรรค 76 

ปี ภายในที่ทำาการพรรค ปชป. ถนน

เศรษฐศิริ โดยผู้ที่จะเข้าร่วมงานทั้งหมด

ต้องผ่านการตรวจคัดกรองโควิดด้วยชุด 

ATK ซึ่งตั้งอยู่หน้าที่ทำาการพรรค ถึงจะ

สามารถเข้าร่วมงานได้ ขณะที่ภายใน

งานมีการประกอบพิธีทางศาสนา 3 

ศาสนา ได้แก่ พุทธ อิสลาม และ

พราหมณ์ มีแกนนำาพรรค ส.ส. อดีต 

ส.ส. สาขาพรรค และสมาชิกพรรค เข้า

ร่วมพิธีอย่างคับคั่ง อาทิ นายจุรินทร์                                                       

ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค, นายอภิสิทธิ์                                                           

เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค, นายชวน 

หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะอดีต

หัวหน้าพรรค, นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 

ประธานที่ปรึกษาพรรค, นายนิพนธ์ 

บุญญามณี นายสาธิต ปิตุเตชะ รอง

หัวหน้าพรรค และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 

เลขาธิการพรรค เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี นายสุชัชวีร์ สุวรรณ 

สวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.และผู้สมัคร 

ส.ก.ทั้ง 50 เขตของพรรค ปชป. ไม่ได้

เข้าร่วมงานด้วย เนื่องจากสุ่มเสี่ยงอาจ

ผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น

นอกจากนี้ยั งมีตัวแทนจาก

พรรคการเมืองต่างๆ นำาแจกันดอกไม้

มาร่วมอวยพร อาทิ นายศุภชัย ใจ

สมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนาย

ทะเบียนพรรคภูมิใจไทย, นายสรอรรถ  

กลิ่นประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพรรค

ภูมิใจไทย, นายนิกร จำานง ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และผู้อำานวยการพรรคชาติไทย

พัฒนา ตัวแทนนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 

ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา รวม

ทั้งนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ผู้ร่วมก่อ

ตั้งพรรคอนาคตไทย นำาแจกันดอกไม้

มาร่วมแสดงความยินดี 

ลั่นนำา ปชป.สู่ความสำาเร็จ 

นายจุรินทร์กล่าวว่า วันนี้เป็นวัน

ครบรอบของ 76 ปีของการก่อตั้งพรรค

ประชาธิปัตย์ นับจากวันนี้เป็นต้นไป

จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 77 ประชาธิปัตย์ไม่ใช่

เป็นแค่พรรคการเมืองที่มีอายุยืนยาว

ที่สุดของประเทศเท่านั้น แต่ยังถือ

เป็นสถาบันการเมืองที่ยั่งยืนที่สุดของ

ประเทศที่อยู่คู่กับระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มาต่อเนื่องยาวนาน และยังจะอยู่ต่อไป

ตราบชั่วฟ้าดินสลาย  

“ในฐานะเป็นหัวหน้าพรรค ผม

ภูมิใจที่ ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน

การเมืองที่ทรงเกียรติแห่งนี้ ซึ่งผมมั่นใจ

ว่าก็เป็นเช่นเดียวกันสมาชิกพรรคทุก

คน ที่อยู่ร่วมอุดมการณ์มาจนถึงวัน

นี้ และจะอยู่ร่วมกันต่อไปในวันข้าง

หน้า ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณบรรพบุรุษ

ของพรรค เพื่อนร่วมงาน กรรมการ

บริหารพรรค และสมาชิกพรรคทุก

คน ที่จับมือร่วมกันในการทำาให้พรรค

ประชาธิปัตย์สามารถก้าวเดินมาจน

กระทั่งถึงวันนี้ และจะเดินต่อไปในวัน

ข้างหน้า ผมยืนยันจะทำางานร่วมกับ

กรรมการบริหารพรรค สมาชิกพรรคทุก

คน นำาอุดมการณ์ของพรรคไปสู่การทำา

หน้าที่เพื่อประชาชนให้สำาเร็จยิ่งๆ ขึ้น

ต่อไป” นายจุรินทร์กล่าว

หัวหน้าพรรค ปชป.กล่าวว่า เรา

อยู่ได้มายาวนานเพราะมีอุดมการณ์ที่

ชัดเจน ไม่เคยเปลี่ยนแปลง และยึดมั่น

ในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทำาหน้าที่เพื่อ

ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะ

ทำาวันนี้และทำาต่อไปในวันข้างหน้า ส่วน

รายละเอียดอื่นๆ สามารถเปลี่ยนแปลง

ได้ ไม่ว่าจะตัวบุคคลหรือนโยบายและ

ทิศทางในการดำาเนินการทางการเมือง 

โดยจะต้องทำาให้สอดคล้องกันเพื่อให้

เหมาะสมกับกาลเวลา และเป็นที่พอใจ

ของประชาชน

ถามถึงผลงานของพรรคที่ผ่านมา

มีความคาดหวังว่าจะได้รับการเลือกตั้ง 

ส.ส.มากขึ้นหรือไม่ หัวหน้าพรรค ปชป.

กล่าวว่า เราไม่ได้ตั้งเป้าเรื่องตัวเลข แต่

การทำางานของคณะกรรมการบริหาร

พรรคในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้นำาพา

พรรคเดินหน้าไปสู่การยอมรับของ

ประชาชนยิ่งขึ้น ซึ่งก็เหมือนกับที่เราได้

ตั้งเป้าไว้แต่ต้น คือการได้รับการยอมรับ 

และเราก็รู้ว่าพรรคจะได้รับการยอมรับ

และไปนั่งในหัวใจของประชาชนได้อีก

ครั้ง สิ่งที่เราต้องทำาให้ชัดเจนคือการ

ทำาหน้าที่ เพราะสถาบันการเมืองต้อง

รู้หน้าที่ว่าต้องทำาอะไร เราเป็นพรรค

ร่วมรัฐบาล ต้องรู้หน้าที่ว่าควรทำาอะไร 

ไม่ควรทำาอะไร หากไม่รู้หน้าที่ว่าต้องทำา

อะไรก็จะพากันถอยหลัง 

 “ผมยืนยันว่าพรรคมีจุดยืน

ชัดเจนว่าทิศทางทางการเมืองจะพา

รัฐบาลไปทางไหน ซึ่งวันเวลาจะเป็น

เครื่องพิสูจน์ และผลงานที่ทำาได้เร็ว

ทำาได้จริง ดังนั้นสองเรื่องนี้จึงมีความ

สำาคัญ” หัวหน้าพรรค ปชป.กล่าว

ซักว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ว่า

ใครจะเป็นรัฐบาล ต้องมีการกำาหนด

เงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลขึ้นมาอีก

หรือไม่ นายจุรินทร์กล่าวว่า ตนตอบ

ไม่ได้ เพราะยังไม่ถึงเวลา ประชาชน

จะเป็นคนแรกที่จะให้คำาตอบ ไม่ใช่

พรรคการเมืองให้คำาตอบ หากเป็น

อย่างนั้น นับหนึ่งแบบนี้มันไม่ ใช่

ประชาธิปไตยแล้ว ประชาชนต้องเป็น

ผู้ให้คำาตอบ ที่เหลือก็เป็นไปตามระบบ

รัฐสภา คือใครรวมเสียงข้างมากได้ก็

เป็นรัฐบาล ซึ่งเป็นกติกาสากล

ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ได้จัด

งานวันครบรอบเข้าสู่ปีที่ 14 ของพรรค 

ภท. โดยนายนิกร จำานง ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ ในฐานะผู้อำานวยการพรรคชาติไทย

พัฒนา (ชทพ.) นำากระเช้าดอกไม้มาร่วม

แสดงความยินดี

นายนิกรกล่าวว่า เป็นตัวแทน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการและนโยบาย

ยุทธศาสตร์พรรค ชทพ. มาร่วมแสดง

ความยินดี ซึ่งเดิมนายวราวุธตั้งใจจะ

มาด้วยตัวเอง แต่ติดภารกิจ และได้

โทรศัพท์หานายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ใน

ฐานะหัวหน้าพรรค ภท.แล้ว

“เรื่องระหว่างนายวราวุธถกเถียง

กับน.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตร

และสหกรณ์ กลางที่ประชุม ครม.นั้น 

นายวราวุธได้หารือกับผมว่าได้ โทร.

ติดต่อ น.ส.มนัญญาและนายชาดา ไทย

เศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย 

ในฐานะรองหัวหน้าพรรค เพื่อขอโทษ 

แต่ยังติดต่อไม่ได้ จึงได้ โทร.หาและ

ขอโทษผ่านทางนายอนุทิน” ผอ.พรรค 

ชทพ.กล่าว

‘มนัญญา-ท็อป’ เคลียร์จบ

ด้านนายอนุทินกล่าวถึงปัญหา

ถกเถียงระหว่าง น.ส.มนัญญากับนาย                                                                

วราวุธว่า ไม่มีอะไรหรอก ไม่มีอะไรวิวาท

เลย ซึ่งนายวราวุธได้ส่งข้อความทาง

ไลน์ มีการขอโทษจากข่าวที่ออกไป บอก

ตนเองอายุน้อย ทุกอย่างโอเคเคลียร์

กันหมดแล้ว ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา 

เป็นเรื่องงาน เวลามีความเห็นขัดแย้ง

เรื่องงานไม่เป็นอะไร เพราะไม่ใช่เรื่อง

ประโยชน์ส่วนตัวหรือขัดอะไรกัน แต่

เป็นเรื่องที่ต่างคนต่างตั้งใจทำางาน

“ได้คุยกับ น.ส.มนัญญาแล้ว ไม่มี

ปัญหา เอาน่า มันจบแล้วละ หัวหน้า

พรรคบอกจบก็จบ ไม่ต้องไปย้อน

กลับไป ให้มองไปข้างหน้า ซึ่งแหม่ม 

(น.ส.มนัญญา) บอกก็จบโอเค” หัวหน้า

พรรค ภท.กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 6 เม.ย. 

เวลา 09.00 น. น.ส.มนัญญาได้ โพสต์ 

เฟซบุ๊กระบุว่า “2 วันแทบจะไม่ได้นอน 

เพื่อรวบรวมเอกสารของสหกรณ์ ยอด

ทะลุเกิน 5 ร้อยล้าน วันนี้บ่ายโมงที่กระ

ทรวงเกษตรฯ ซึ่งเอกสารการผันเงิน 

เล่นแร่แปรธาตุอยู่ในมือหมดแล้ว อย่า

คิดว่าหนีไปแล้วจะรอด กลับเอาเงิน

มาคืนประชาชนจะดีกว่า (เมื่อวานท่าน 

ส.ส.ชาดา โทรมา 3 รอบ 4 รอบ เรื่อง

ที่ทุกคนพูด ก็พูดไม่สุด แต่ถ้าเราพูดแล้ว

จะหนาวกันหมด “จบก็คือจบ”) ค่ะ”

ต่อมานายอนุทินพร้อมด้วย 

น.ส.มนัญญาให้สัมภาษณ์ร่วมกัน โดย 

น.ส.มนัญญากล่าวว่า นายวราวุธติดต่อ

มาแล้ว แต่พอดีไม่ได้รับโทรศัพท์ เมื่อ

เช้ากำาลังยุ่งเรื่องที่จะไปทำากรณีการ

โกงสหกรณ์ กำาลังรวมเอกสารอยู่ ซึ่ง

ทางเลขาฯ ของตนได้รับโทรศัพท์และ

บอกว่านายวราวุธได้ โทร.มา “มันจบ

แล้วค่ะ”

นายอนุทินเสริมว่า เรื่องนี้ขอ

ใช้สิทธิ์ความเป็นหัวหน้าพรรค มันไม่

ได้เป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ตามไปมันก็ทำาให้เกิด

ความสงสัยเพิ่มขึ้น ตอนนี้ขอยืนยัน

ว่าเคลียร์หมดแล้ว และตนได้แจ้งกับ 

น.ส.มนัญญาทุกอย่าง 

“ก็บอกว่าทุกอย่างจบ แหม่มก็จบ 

ท็อปก็จบ หนูก็จบ ทุกอย่างก็จบ รัฐบาล

ทำางานต่อไป” นายอนุทินระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทันทีที่นาย

อนุทินและ น.ส.มนัญญาให้สัมภาษณ์

เสร็จสิ้น นายอนุทินได้ต่อสายโทรศัพท์

ไปหานายวราวุธ พร้อมส่งโทรศัพท์ให้ 

น.ส.มนัญญาคุยกับนายวราวุธ โดยใช้

เวลาไม่นาน จากนั้น น.ส.มนัญญาเปิด

เผยว่า นายวราวุธได้กล่าวว่า “ขอโทษ

ครับ รักพี่แหม่มเหมือนพี่สาว”

ที่ โครงการก่อสร้างที่ทำาการ

สำานักงานใหญ่พรรคไทยสร้างไทยย่าน

ดอนเมือง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 

ประธานพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วย

แกนนำาพรรค ร่วมพิธียกเสาเอกเพื่อลง

หลักปักฐานสถาบันการเมืองไทยสร้าง

ไทย ถือฤกษ์  09.19 น.  ที่ทำาการแห่งนี้

อยู่บนพื้นที่  7 ไร่ครึ่ง  หรือ  3,258 ตาราง

เมตร บรรยากาศภายในงานพบว่า นาย

การุณ โหสกุล  ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย  

พร้อมทีมงาน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 

โดยคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวถึงกรณีนาย

การุณมาร่วมงานวันนี้ว่า  ภาพที่เห็นวัน

นี้ก็ชัดเจนอยู่แล้ว 

ส่วนพรรคเศรษฐกิจไทย นาย

ไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร ในฐานะรอง

เลขาธิการพรรค กล่าวถึงการประชุม

ใหญ่สามัญประจำาปีของพรรคว่า ตอนนี้

พรรคกำาลังคัดสรรคนมาเป็นผู้สมัครรับ

เลือกตั้ง ส.ส. ขณะที่ ส.ส.ของพรรคได้

ลงพื้นที่รับฟังความเดือดร้อนประชาชน 

เพื่อนำากลับมาหารือในพรรค คิดว่า

ในการประชุมพรรคครั้งหน้าจะเห็น

นโยบาย รวมถึงการเปิดตัวผู้สมัคร 

ส.ส.และบิ๊กเนมที่เคยพูดไว้ก็จะเข้ามา

ร่วมงาน

ถามว่าพรรคพลังประชารัฐตั้ง

เป้า ส.ส. 150 ที่นั่ง พรรคเศรษฐกิจ

ไทยมีเป้าหมายอย่างไร นายไผ่กล่าว

ว่า เราตั้งใจทำาให้ดีที่สุด ถ้าวันนี้นับ

ตัวเลข ส.ส.ในสภาแล้ว คงต้องมีถึง 

5,000 คน ดังนั้นอย่าไปคุยตัวเลขเลย 

เราทำาให้เต็มที่

วันเดียวกัน นายทิวา การกระสัง 

ทนายความของ น.ส.ปรีณา ไกรคุปต์ 

ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กล่าว

ถึงกรณีศาลฎีกานัดฟังคำาพิพากษาคดี

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ยื่นคำาร้องต่อ

ศาลฎีกากล่าวหา น.ส.ปารีณา ฝ่าฝืน

มาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง บุกรุก

ที่ป่าทำาฟาร์มไก่ใน จ.ราชบุรี ว่า น.ส.ปา

รีณาได้ส่งข้อความทางไลน์มา จะไม่

เดินทางไปฟังคำาตัดสินที่ศาลฎีกา เวลา 

10.30 น. ในวันที่ 7 เม.ย. โดยจะอยู่ที่ 

จ.ราชบุรี เพื่อรอฟังข่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีนี้หาก

ศาลยกคำาร้องจะทำาให้ น.ส.ปารีณากลับ

ไปเป็น ส.ส.ได้อีกครั้ง แต่หากตัดสิน

มีพฤติการณ์ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้าย

แรง ตามคำาร้องของ ป.ป.ช. ก็จะทำาให้

ต้องหลุดจากการเป็น ส.ส. และต้องมี

การเลือกตั้งซ่อมตามมา อีกทั้งต้องดู

ด้วยว่าคำาตัดสินดังกล่าวศาลฎีกาจะตัด

สิทธิ์เลือกตั้งด้วยหรือไม่ ซึ่งกฎหมาย

กำาหนดให้ศาลตัดสิทธิ์ได้ไม่เกิน 10 ปี. 

กรุงเทพฯ • นายเดชา กิตติวิทยานันท์  

ทนายความผู้เสียหายคดีแตงโม เปิดเผย

ว่า ในวันที่ 7 เม.ย. เวลา 14.00 น. นาง

ภนิดา ศิระยุทธโยธิน มารดาของเเตงโม  

น.ส.ภัทรธิดา (นิดา) พัชรวีระพงษ์ พร้อม

ตน ซึ่งเป็นทนายในคดีนี้ จะเดินทางไปที่

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนภูธรภาค 

1 พบพนักงานสอบสวน เพื่อดำาเนินคดี

เพิ่มเติมคนบนเรือแก๊งสปีดโบต ซึ่งเป็น

ข้อหาใหม่ที่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา 

แต่ขอยังไม่เปิดเผยรายละเอียด โดยจะ

มีการให้ปากคำาเพิ่มเติม และเป็นหน้าที่

พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อกล่าวหา

คนบนเรือเพิ่มเติม ทั้งนี้ นางภนิดามี

ความประสงค์ให้ดำาเนินคดีกับบุคคลที่

หมิ่นประมาทจำานวนหลายคน โดยจะ

เริ่มทยอยฟ้องตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป 

จนกว่าจะครบทุกราย

ทนายเดชายังกล่าวถึงกุนซือ

ที่เขียนบทให้แก๊งสปีดโบตท่ีได้เข้ารับ

ทราบ 3 ข้อกล่าวหา คือ จ้างวานใช้

ให้กลุ่มผู้ต้องหา (คนบนเรือ) ให้ความ

เท็จต่อพนักงานสอบสวน, จ้างวานใช้

ให้ทำาลายหลักฐาน และจ้างวานใช้ให้

โยนส่ิงของลงแม่น้ำา ว่า จริงๆ แล้วเขามี

อาชีพเป็นเจ้าของร้านอาหาร แต่มีความ

รู้ด้านกฎหมายเป็นอย่างดี มีบารมีเส้น

สาย ทำาให้คนบนเรือเชื่อคำาแนะนำา ส่วน

คดีย่อยท่ี น.ส.อิจศรินทร์ จุฑาสุขสวัสด์ิ 

หรือกระติก ให้การเท็จ โดนอัยการตี

กลับไม่รับสำานวนน้ัน เรื่องน้ีไม่เป็นไร 

ทุกอย่างยังอยู่ในสำานวน จะถูกฟ้องรวม

กันในคดีหลักตอนสรุปสำานวนการเสีย

ชีวิตของแตงโม หากไม่ไว้ใจตำารวจ ต้อง

ไว้ใจอัยการ เพราะถ้าไม่สมบูรณ์อัยการ

จะสั่งสอบเพิ่มในประเด็นต่างๆ ต่อไป.

แม่แตงโมแจ้งความเพิ่มแก๊งสปีดโบต



นเชามาประชุมกับพี่นองคนไทย ดวยความรักประเทศ 

ไทย เพจนี้เปดมาแปดปแลวในสถานการณคับขันของ

ประเทศ ไมอืดอาด อุยอายแบบราชการ รบไดในหา

นาที ปลอยอาวุธไดทันที เปาหมายเล็งไวหมดแลว เร็ว

กวา CCTV ของจีนสามวัน 555 จางจิงวามั้ย

ชวงนี้มีสายลับจากทุกประเทศมาตามเยอะ ทุกชาติคือ

พันธมิตรรวมโลก

ทีมบอลมีหลายตําแหน�ง ตองเลนแบบ total football จึง

ชนะ เราคือเพ� อนกัน

ไมแพใครดอก แตเราไมกรางแบบลูกนองจาฝูง

ไทยกับเพ� อนบาน

เรารูวาเวียดนาม กัมพูชา ลาว พมาคิดอยางไร สัมพันธ

กับจีน รัสเซียอยางไร การสรางความเขาใจระหวางไทยกับเพ� อน

บานจึงสําคัญมาก มิตรที่อยูใกลคือความสงบสุข และสันติภาพ

ไทยและเพ� อนบานอานสถานการณออก นักเรียนเการัส 

เซีย ยุโรปตะวันออกรอบบานมีเยอะ ไมตองพูดกันมาก อาน

ตําราปเตอรมหาราชมาเหมือนกัน

1.ตองอยูกับมหาอํานาจใหได ใหเนียน ทุกฝาย

2.อาเซียนตองไมเปนสมรภูมิใหมหาอํานาจมารบกันแบบ

ยูเครน

3.ไมปลอยใหมีสงครามพันทางข้ึนในประเทศ Hybrid warfare 

ดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเปนที่สุด ทั้งนี้ เม� อไดดําเนิน

การดังกลาวแลว ใหรายงานประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติและ

นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว”

จะเห็นไดวา “มรดกรัฐประหาร” ภายใตอํานาจมาตรา 44 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

2557 นี้ จะใหอํานาจหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (หัว 

หนา คสช.) ซึ่งเปนบุคคลที่มาจากการรัฐประหาร ใชอํานาจนอก

รัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดบัญญัติรับรองสถานะ

และสถาปนาคณะรัฐประหารใหมีอํานาจอธิปไตย อีกองคกรหนึ่ง 

นอกจาก สถาบันพระมหากษัตริย องคกรฝายบริหาร องคกรฝาย

นิติบัญญัติ องคกรฝายตุลาการและองคกรอิสระ ดังนั้น คสช.ถือ

เปน “มรดกรัฐประหาร” ที่เดนชัดทั้งตัวองคกรและการใชอํานาจ

ขอพิจารณาเปรียบเทียบ “มรดกรัฐประหารตามธรรมนูญ

การปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 มาตรา 17” กับ 

“มรดกรัฐประหารตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 44”

ประเด็นที่ 1 ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน จะเห็นไดวา ในกรณี

มาตรา 17 ธรรมนูญการปกครอง พุทธศักราช 2502 กับกรณี

มาตรา 44 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช 2557 เปน “มรดกรัฐประหาร” ที่เปนการกระทําขัด

ตอหลักการแบงแยกอํานาจ (Separation of Powers) เชนเดียวกัน

ประเด็นที่ 2 ที่มีความแตกตางกัน คือ ในกรณีมาตรา 44 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

2557 กําหนดใหหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (หัวหนา 

คสช.) มีอํานาจสูงสุด ซึ่งเหมือนกับในกรณีมาตรา 17 ธรรมนูญ

การปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 ตรงที่วาใหอํานาจ 

“นายกรัฐมนตรี” คือ หัวหนาฝายบริหาร มีอํานาจอธิปไตยสูงสุด

ดังน้ัน การใชอํานาจของ “นายกรัฐมนตรี” ตามมาตรา 17 

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 กับการใช

อํานาจของ “หัวหนา คสช.” ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 เปน “มรดกรัฐประหาร” ท่ี

เปนการกระทําสุมเส่ียงตอกระทําท่ีเปน “รัฐตํารวจ” (Police State) 

(ผูเขียนขอเปล่ียนเปน “รัฐทหาร” = Military State) กลาวคือ ฝาย

ปกครอง (นายกรัฐมนตรี ตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 

พุทธศักราช 2502) กับฝายปกครอง (หัวหนา คสช.ตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557) มีอํานาจ

ในการใชดุลพินิจอยางมหาศาล สามารถกําหนดมาตรการทางกฎ

หมายใดๆ ขึ้นใชบังคับแกประชาชนไดตามที่เห็นสมควรโดยอิสระ 

และดวยความริเริ่มของตนเอง เพ� อใหเหมาะสมกับสถานการณ

หน่ึงๆ และเพ� อใหบรรลุวัตถุท่ีประสงคของรัฐ ซ่ึงหมายถึง เปนรัฐ

ท่ีมีการบัญญัติกฎหมายออกมาใชบังคับเปนกฎหมายของบานเมือง 

(Positive Law) และมีสภาพบังคับกับประชาชนทุกคน เน� องจากมี

การตรากฎหมายออกมาใชบังคับกับประชาชนท้ังส้ิน นิติรัฐในความ

หมายน้ีเปนเพียงรูปแบบเทาน้ัน อาจเรียกวาเปน “การปกครองโดย

ใชกฎหมายเปนเคร� องมือของรัฐ” (Rule by Law) ท่ีเปนการปกครอง

โดยหลักกฎหมาย (Rule of Law) ตามเพียงแตรูปแบบเทาน้ัน และ

มุงหมายท่ีจะประกันความม่ันคงแน�นอนแหงนิติฐานะบุคคลและ
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4 บทความ

องบอกวา “ตัดไฟแตตนลม” กันเลยทีเดียว สําหรับ

เกาเหลาชามใหมในคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม� อวันที่ 5 

เมษายน โดย “อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ

หัวหนาพรรคภูมิใจไทย ก็รีบทําหนาที่เปนกาวใจทันควันในวันที่                     

6 เม.ย. โดยตอสายถึง “วราวุธ ศิลปอาชา” รัฐมนตรีวาการกระ 

ทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอม เคลียรกับ “มนัญญา ไทย                                    

เศรษฐ” รัฐมนตรีชวยวาการกระ                                          

ทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึง “ท็อป” 

ก็เอยวา “ขอโทษครับ รักพี่แหมม 

เหมือนพี่สาว” เรียกวางานนี้จบ

แบบแฮปปเอนดิ้ง (หรือเปลา) คง

ตองติดตามกันตอไป...• แตท่ีสังคม

เขาสงสัยอยางมากคือ ทําไมเวลา

เร� องราวเกี่ยวกับตระกูลไทยเศรษฐ 

ไมวาจะเปนกรณีพ่ีชายอยาง “ชาดา                                             

ไทยเศรษฐ” ส.ส.อุทัยธานี รองหัว 

หนาพรรคภูมิใจไทย หรือแมแต “มนัญญา” เร� องมักจบเร็วยิ่ง

กวาหนัง Fast & Furious หรือที่ช� อภาษาไทยวา “เร็ว...แรงทะลุ

นรก” เสียอีก งานนี้สงสัยคําวาผูมากบารมีที่ใครตอใครมักยก

ให “พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ” นั้น อาจตองเปลี่ยนเสียแลว 

เพราะจนปานน้ีคําวา “นาฬ�กาเพ� อน” ยังหลอนและหลอกบ๊ิกปอม                                   

อยูเลย ไมจบงายๆ เหมือนกรณีตางๆ ของพี่นองไทยเศรษฐแต

ประการใด...• นึกวาวันพุธที่ 6 เม.ย. ตรงกับขึ้น 15 ค่ํา เดือน 

3 หรือวัน “มาฆบูชา” เสียอีก เพราะ มีพรรคการเมือง 2 พรรค

พรอมใจกันจัดงานกาวยางสูปการทํางานใหม โดย “พรรคภูมิใจ

ไทย” ก็กาวเขาสูปที่ 14 พรอมจะเลือกตั้งแลว โดยทั้งหัวหนา

พรรคก็นับปฏิทินรอ อยางชาสุดก็ 

11 เดือนนับจากนี้ ในขณะที่ “ศักดิ์

สยาม ชิดชอบ” รมว.คมนาคม ใน

ฐานะเลขาธิการพรรค ก็กวักมือเรียก                                     

บรรดาคนที่พูดแลวทําจริงใหเขามา                                              

สมัครเพ� อชิงเกาอี้ผูแทนฯ  ตาม

นโยบายหาเสียงพูดแลวทํา...• สวน

อีกฟากหนึ่งคือ พรรคประชาธิปตย 

(ปชป.) ก็ครบรอบ 76 ป และกาว

ยางสูปท่ี 77 โดย “จุรินทร ลักษณ                                          

วิศิษฏ”  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐ 

มนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ในฐานะหัวหนาพรรค ก็ประกาศ

ที่จะทําใหพรรคอยูชั่วฟาดินสลายแมที่ผานมาจะเปน พรรคที่มี

เลือดไหลออกมาที่สุดก็ตามที...• ที่น�าสนใจอยางยิ่ง และอาจ

เรียกวาเปนความเหมือนกันของ 2 พรรคนี้คือ เร� องสถาบันพระ

มหากษัตริย รวมถึงยังไมประกาศเปาหมายการไดเกาอี้ทั่นผูแทน                                        

วาไดต้ังเปาไวจํานวนเทาใดกันแน� แต ในใจลึกๆ ของท้ัง 2 พรรค 

ก็เช� อวาน�าจะไดมากกวาที่ผานมาแน�นอน ซึ่งการครบรอบการ

กอตั้งทั้ง 2 พรรคก็ทําใหบรรดา

นักการเมืองตองวิ่งรอกกันไปมา                                     

แตดูๆ แลว สวนใหญก็จะสงตัว

แทนไป คงมีเพียง “นิกร จํานง” 

ส.ส.บัญชีรายช� อ ในฐานะผูอํานวย

การพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ลงทุน

ไปทั้ง 2 พรรคเอง สมกับเคยได

รับสมญา “พรรคปลาไหล” จริงๆ 

เพราะใครจะตอวาเลือกที่รักมักที่                                              

ชังก็ไมได...• หันกลับมาสนามทอง

ถิ่นกันบาง เม� อลาสุด “สมาคมผู                                             

บําเพ็ญประโยชน”  จัดเวทีสาธารณะ  

“เสนอไป  เสนอมา...นโยบายสังคม  

ของผูวาฯ กทม.  เสียงผูหญิง  2.3 ลาน  ชี้ขาด...ใคร คือ ผูวาฯ 

กทม.” ซึ่งงานนี้ก็มีตัวเต็งผูวาฯ กทม.เขารวมถึง 4 ราย ไลมา                         

ตั้งแต พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผูวาฯ กทม., สกลธี  

ภัททิยกุล  อดีตรองผูวาฯ กทม., วิโรจน  ลักขณา อดิศร  อดีต 

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคกาวไกล และ สุชัชวีร  สุวรรณสวัสดิ์  

อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาด 

กระบัง เรียกวาแตละคนก็รายและขายฝนสิ่งตางๆ ที่จะทําหลัง

ไดเกาอี้ ซึ่งไดแตขํา เพราะเหมือนแตละคนทองอาขยานกันมา                           

เน� องจากแทบไมมีการเอยถึงนโยบาย

ที่จะทําใหกับผูหญิงหรือเพศแม

ตามหัวขอการเสวนาแตประการใด

เลย...• สวนตัว เต็งหามอีกราย

อยาง “ชัชชาติ สิทธิพันธุ” นั้น 

เรียกวาไมสนใจเวทีน้ีแตประการใด 

โดยยังคงลงพื้นที่อยู แตดูเหมือน

กรณีลาสุดท่ีไปลงชุมชนมาชิม และ

ชุมชนเฉลิมอนุสรณ ซึ่งเปนชุมชน

ริมทางรถไฟ เขตวัฒนา ซ่ึงจุรินทร 

ลักษณวิศิษฏน้ันถูกเสียงกนดาหนัก                                                  

เพราะเปนการสงเสริมการรุกลํ้าพ้ืน 

ที่อยางมาก แลวที่วงกาแฟเขาสงสัยเขาไปอีกก็คือ “ชัชชาติ” ก็

เคยเปนเจากระทรวงคมนาคม ท่ีมีการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง

ประเทศไทยอยูภายใตสังกัดมิใชเหรอ  ถาเปนผูแข็งแกรงแหงปฐพี

จริง ทําไมปญหานี้ถึงปลอยปละใหมีมาจนถึงปจจุบันเลา แลวที่

สําคัญ “ผูวาฯ กทม.” นั้นไมใชมีอํานาจลนเหลือนะตัวเองที่จะไป

ส่ังไปออกกฎขามหน�วยงานและกระทรวงได หรือชัชชาติลืมไปวา                

นี่เปนศึกชิงเกาอี้ผูวาฯ ไมใชเกาอี้ผูนําประเทศนะตัวเธอ...•

นิกร จํานง

อนุทิน ชาญวีรกูล

ชาดา ไทยเศรษฐ

มื่อพิจารณาศึกษาการใช้อํานาจของคณะรัฐประหาร

หลังจากมีการรัฐประหารและไดมีการตรารัฐธรรมนูญมา                                                                                      

ใชบังคับอันเปน “มรดกรัฐประหาร” พบวา มี “มรดก

รัฐประหาร” ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญที่น�าสนใจ คือ “มรดกรัฐ 

ประหารตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 

2502 มาตรา 17” กับ “มรดกรัฐประหารตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 

44” ดังนี้

1.“มรดกรัฐประหาร” ของคณะรัฐประหารตามธรรมนูญ

การปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 มาตรา 17

“มาตรา 17 ในระหวางที่ใชธรรมนูญ

นี้  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควร

เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือปราบ

ปรามการกระทําอันเปนการบอนทําลาย

ความมั่นคงของราชอาณาจักรหรือราช

บัลลังก หรือการกระทําอันเปนการบอน

ทําลาย กอกวนหรือคุกคามความสงบที่

เกิดขึ้นภายในหรือมาจากภายนอกราช

อาณาจักร ใหนายกรัฐมนตรีโดยมติของ                                     

คณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการ หรือกระ 

ทําการใดๆ ได และใหถือวาคําสั่งหรือ

การกระทําเชนวาน้ันเปนคําส่ังหรือการ 

กระทําที่ชอบดวยกฎหมาย

เม่ือนายกรัฐมนตรีได้ส่ังการหรือ

กระทําการใดไปตามความในวรรคกอน

แลว ใหนายกรัฐมนตรีแจงใหสภาทราบ”

จะเห็นไดวา “มรดกรัฐประหาร” 

ภายใตบทบัญญัติมาตรา 17 ดังกลาว 

รวมอํานาจอธิปไตยอันไดแก อํานาจนิติ 

บัญญัติ บริหาร และตุลาการ ไวที่คน

คนเดียวคือนายกรัฐมนตรี (คือ หัวหนา

คณะรัฐประหาร แลวมาเปนนายกฯ) และ                                                                                             

การใชดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 17 ก็เปนเด็ดขาด                                                                                    

ถึงแมจะเขียนติ่งไวหน�อยหนึ่งวา การใชดุลพินิจของนายกรัฐมน 

ตรีตองเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีก็ตาม ทั้งนี้ เพราะนายกรัฐ                                                                          

มนตรีเปนผูทูลเกลาฯ ถวายแตงตั้งรัฐมนตรี  แถมมีมาตรา 16 ยัง                                                                                       

บัญญัติไวเสียอีกวา “กอนตั้งคณะรัฐมนตรี หัวหนาคณะรัฐประ 

หาร ปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี” เม� อ

เขียนไวเชนนี้แลว ใครละที่จะไปกลาขัดใจหัวหนาคณะรัฐประหาร

หรือนายกรัฐมนตรี

2.มรดกรัฐประหารของคณะรัฐประหารตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 44

“มาตรา 44 ในกรณีที่หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ

เห็นเปนการจําเปนเพ� อประโยชนในการปฏิรูปในดานตางๆ การ

สงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติ 

หรือเพ� อปองกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทําอันเปนการ

บอนทําลายความสงบเรียบรอยหรือความมั่นคงของชาติ ราชบัล 

ลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน ไมวาจะเกิดขึ้น

ภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ใหหัวหนาคณะรักษาความสงบ

แหงชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติ มี

อํานาจสั่งการ ระงับยับยั้ง หรือกระทําการใดๆ ได ไมวาการกระ 

ทํานั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทาง

ตุลาการ และใหถือวาคําสั่งหรือการกระทํา รวมทั้งการปฏิบัติตาม

คําสั่งดังกลาว เปนคําสั่ง หรือการกระทํา หรือการปฏิบัติที่ชอบ

ความม่ันคงของระบบกฎหมาย

ประเด็นที่ 3 ในกรณีธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 

พุทธศักราช 2502 มาตรา 17 กับในกรณีรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 44 

ถือวา เปนการใชอํานาจตามมาตรา 17 ธรรมนูญการปกครอง

ราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 นั้นสอใหเปนการกระทําที่

ละเมิดสิทธิเสรีภาพรายแรงกวา มาตรา 44 รัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เพราะใชอํานาจ

ในฐานะนายกรัฐมนตรี ที่เปนหัวหนาฝายบริหารโดยหลักมีอํานาจ

บังคับใชกฎหมายอยางเดียว แตถาใหอํานาจออกกฎหมายและ

บังคับใชกฎหมาย ในเวลาเดียวกันก็จะเปนกระทําที่สงผลตอการ

ละเมิดสิทธิเสรีภาพตอประชาชนเปนอยางมาก

ประเด็นท่ี 4 ในกรณีมาตรา 17 ธรรมนูญการปกครองราช

อาณาจักร พุทธศักราช 2502 การใชอํานาจของนายกรัฐมนตรี ตาม

มาตรา 17 ดังกลาว ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญไมไดมีการรับรอง

การกระทําน้ันวา “ชอบดวยรัฐธรรมนูญ” เพียงแตรับรองวา “ชอบ

ดวยกฎหมาย” ดังน้ันศาลจึงมีอํานาจเขาตรวจสอบการใชอํานาจได

ในเวลาตอมา ถือเปน “มรดกรัฐประหาร” ท่ีสามารถตรวจสอบได

แตในกรณีมาตรา 44 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 แลวการใชอํานาจ คสช. (คณะ

รักษาความสงบแหงชาติ) มีอํานาจอธิปไตยสูงสุด เหนือกวาฝาย

นิติบัญญัติ  บริหารและอํานาจตุลาการ และการใชอํานาจของ คสช. 

ก็ไมสามารถเขาตรวจสอบได เพราะรัฐมีการรับรองการใชอํานาจ 

วาชอบดวยรัฐธรรมนูญและชอบดวยกฎหมาย และถูกรองรับไวใน

มาตรา 279 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

(ฉบับปจจุบัน) อีกทอดหน่ึงท่ีถือเปน “มรดก

การรัฐประหาร” ท่ีเดนชัดมากท่ีสุดท้ังในตัว

องคกรและอํานาจหนาท่ี

ขอสรุป เม� อพิจารณาตามมาตรา 17                                                               

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธ 

ศักราช 2502 กับมาตรา 44 รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธ                                                                  

ศักราช 2557 ตางมีจุดยืนเดียวกัน ซ่ึงมี                                                        

วัตถุประสงคและความมุงหมายอยูบนแนว 

คิดท่ีเช� อวา “เปาหมาย” (Ends) ในการรักษา                                                              

ความสงบภายในรัฐสําคัญกวา “วิธีการ” เสมอ                                                                                

และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายจะใช้วิธีการ

อยางไรน้ันไมใชประเด็นสําคัญ ดังน้ันประ 

ชาชนจึงเส่ียงภัยกับการกระทําตามอําเภอ

ใจ (Arbitrary) ของผูมีอํานาจปกครองรัฐท่ีมา

จากการรัฐประหาร และท่ีสําคัญกฎหมายท่ี                  

ออกตามมาตรา 44 รัฐธรรมนูญแหงราชอา                                                             

ณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 

ยังเปน “มรดกรัฐประหาร” ท่ีเปนเคร� อง

มือของรัฐในการบังคับใชอยูในปจจุบันและ

ในอนาคตภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา 

จักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 279 ดังน้ี

“บรรดาประกาศ คําส่ัง และการกระทําของคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ หรือของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ

ท่ีใชบังคับอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี หรือท่ีจะออก

ใชบังคับตอไปตามมาตรา 265 วรรค 2 ไมวาเปนประกาศ คําส่ัง 

หรือการกระทําท่ีมีผลใชบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ทางนิติบัญญัติ 

ทางบริหาร หรือทางตุลาการ ใหประกาศ คําส่ัง การกระทํา ตลอด

จนการปฏิบัติตามประกาศ คําส่ัง หรือการกระทําน้ัน เปนประกาศ 

คําส่ัง การกระทํา หรือการปฏิบัติท่ีชอบดวยรัฐธรรมนูญน้ีและ

กฎหมาย และมีผลใชบังคับโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญน้ีตอไป การ

ยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติมประกาศหรือคําส่ังดังกลาว ใหกระทําเปน

พระราชบัญญัติ เวนแตประกาศหรือคําส่ังท่ีมีลักษณะเปนการใช

อํานาจทางบริหาร การยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติมใหกระทําโดยคํา

ส่ังนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี แลวแตกรณี

บรรดาการใดๆ ท่ีไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา 

จักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

2557 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 และ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

2557 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559 วาเปนการ

ชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมท้ังการกระทําท่ีเก่ียวเน� อง

กับกรณีดังกลาว ใหถือวา “การนั้นและการกระทํานั้นชอบดวย

รัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย”

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ต

เ

แนวรบประเทศไทยในสถานการณสงครามยุโรป

ไทยกับเพ� อนบานและโลก Wall of Thailand
ตองเอาใหอยู

4.ตองไมเอาลูกยาวมาตั้งในประเทศ อาวุธยุคนี้ ไปไกลสาม

พันกิโลไดสบาย ตองดูแล agent ของมหาอํานาจทุกฝายใหดี ไม

คุกคามคน 

5.อาเซียนแตละประเทศมีความตาง ความตางคือความเขม

แข็ง

สรุปแนวรบดานนี้ ไทยไดมิตรภาพจีน

จีนกลัววาจะมีประเทศยานน้ีทําตัวแบบยูเครน สงครามยูเครน

ทําใหตองพูดกันตรงๆ เม� อชาติอาเซียนชายแดนจีนเขาใจก็คือเกราะ

ปองกันอันตรายใหจีน แตลื้อตองคุยตรงๆ

ไมตองขนคนเขาลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทยดอก อยากมา

กี่คนเดือนไหนปรึกษาใหเรียบรอย จองโรงแรมลวงหนา มาตัวเปลา 

เอาเงินหยวนมาก็พอ แตจิ๋วคุยกันแบบนี้ ผานสงครามไปดวยกัน 

จีนวางตัวดี น�านับถือพัฒนารวมกัน

รัสเซียมีพันธมิตรมากหลายสิบประเทศ มีทรัพยากรมหาศาล

มีแผนงานที่คนไทยเขาใจดี

มิตรของรัสเซียคือมิตรของเรา ยานตะวันออกกลาง ยูเรเซีย 

ยุโรป เอเชีย เดินไปดวยกัน เราคิดอะไรคุณก็รู อานยุทธศาสตรป

เตอรมหาราชมาดวยกัน ของไทยนี่ระดับตําราโบราณของทหารมา

ฮุสซาร ตะวันออกกลาง

ซาอุฯ มีพันธมิตรหาสิบกวาประเทศในสัญญาริยาด อิหราน 

หากอเมริกาเลิกแซงกชันจะไดคาขายกันสถานการณที่มีมิตร 

ไมตรี

เอเชีย ญี่ปุน เกาหลีไมรบดอก กรุงเทพฯ จะเปนที่คุยกัน 

เกาหลีเหนือมีสถานทูตที่ใหญที่สุดในโลกตั้งที่กรุงเทพฯ นี่เอง จีน

คงคิดอะไรจากสงครามยูเครนเยอะ 

ยุโรป เราเตือนและสงความปรารถนาดีให ดาบาง จะได

ไมเปนลูกอัณฑะของอเมริกา ซึ่งอันตราย 

เรารักยุโรปมาก ไมอยากใหพังทลาย เรารักคอฟฟชอป

และบารของทุกประเทศ กับอเมริการักเหมือนเดิม แตอยาเลน

ทายากแบบคริสตี้ ขอทรัมปกลับมาจะดีขึ้น

ไบเดนทําใหคนกลัว เพราะแกมาก แปดสิบแลว

อินเดียไมเอาดวยกับอินโดแปซิฟก จึงมีนาโตสองคือ อเม 

ริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุน ญี่ปุนไมรบดอกสถานกงสุลที่เชียงใหม

ไมมีอะไรดอก จีนไปนั่งเฝาการกอสรางทุกวัน ไปจีบแมคาแถว

นั้นอยู

สวัสดีครับ ตรวจแนวรบประเทศเรียบรอย แข็งแรงดี ประ                                                                               

เทศของคุณ ขอบคุณทุกคนที่ชวยกันดูแลมาหลายป นี่คือวิถีประ                                                                               

ชาชนโลกท่ีมีสันติภาพคือโลกท่ีคนไทยตองการ แตถาจะมีสงคราม

ไทยก็อยูสบายทํามาตลอดเดือนดวยเปาหมายท่ีวามาแลวท้ังหมด

สรางมิตรคือสรางเกราะปองกันชาติ

ชัชชาติ สิทธิพันธุ

ศีลอด หรือภาษามลายูปตตานีวา ปอซอ หรือ ศิยาม 

ในภาษาอาหรับ หมายถึง การอดอาหารและเคร� องด� ม และ

งดการรวมประเวณี ตั้งแตยามรุงอรุณ จนกระทั่งถึงเวลา

หลังตะวันตกดิน ทั้งนี้ ศีลอด ทั้งผูชายและผูหญิงมุสลิมที่

บรรลุศาสนภาวะตองปฏิบัติในเดือนรอมฎอนทุกป.

ศีลอด

ต� 

รองศาสตราจารยสิทธิกร ศักดิ์แสง

 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

FB: สมเกียรติ โอสถสภา

‘มรดกรัฐประหาร’



ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันอังคาร มี

มติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ

แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (อคส.) 

7 รายชื่อ ได้แก่ 1.นายวิชัย โภชนกิจ ประธานกรรมการ 

2.นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองประธานกรรมการ 3.นายมงคล 

เหล่าวรพงศ์ กรรมการ 4.รองศาสตราจารย์อัศม์เดช วานิช                                                                               

ชินชัย กรรมการ 5.นายสกล กิตติ์นิธิ กรรมการ 6.นาย 

คมฤทธิ์  กวินอัครฐิติ กรรมการ และ 7.นายอภิชาต ศักดิ

เศรษฐ์  กรรมการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.65 เป็นต้นไป

สำาหรับประวัติ นายวิชัย เป็นลูกชาวนา ต.คูขุด 

อ.สทิงพระ จ.สงขลา เป็นลูกคนที่ 4 ในบรรดาพี่น้อง 10 คน 

เรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดประดู่หอม มัธยมศึกษา

ตอนต้น โรงเรียนสทิงพระ

วิทยา กระท่ังจบมัธยมปลาย

จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ 

จ.สงขลา

เดินทางเข้ากรุงเทพฯ 

ทำางานเก็บเงินศึกษาต่อ

ด้วยตนเอง พักอาศัยใน                                 

วั ดบุ รณศิ ริ มาตยาราม                           

(ย่านศาลเจ้าพ่อเสือ)  จน                                  

จบปริญญาตรี คณะเศรษฐ 

ศาสตร์ ม.รามคำาแหง และ                                        

คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรม 

ศาสตร์ และปริญญาโท คณะ

รัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ทำางานที่กรมการค้าภายใน ไต่เต้าตามลำาดับ เป็นผู้

อำานวยการกลุ่มงานปศุสัตว์และสัตว์น้ำา กรมการค้าภายใน  

(2543-2544), เลขานุการกรมการค้าภายใน (2548-2550), 

ผู้อำานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการตลาด (2550-2551), 

ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต้นทุนและกำาหนดราคาสินค้า 

(2551-2553), รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (2553-2554), 

รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2554-2558), ผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงพาณิชย์ (2558-2559) ก่อนเป็นรองปลัด

กระทรวงพาณิชย์ในปี 2559 และอธิบดีกรมการค้าภายใน 

วันที่ 1 ต.ค.61 

ขณะดำารงตำาแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน กลาย

เป็นข่าวครึกโครมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 ทำาให้ หน้ากากอนามัย ขาดตลาด กระทั่ง 15  

มี.ค.63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำา

สั่งด่วนให้นายวิชัยมาปฏิบัติราชการที่สำานักนายกรัฐมนตรี 

หลังจากมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว นายกฯ ได้มีคำา

สั่งคืนตำาแหน่งส่งตัวนายวิชัยกลับไปเป็นอธิบดีกรมการค้า

ภายใน เมื่อวันที่ 19 พ.ค.63 

หลังเกษียณอายุราชการเมื่อเดือน ก.ย.63 ด้วยความ

ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าภายในที่ได้รับการยอมรับจาก

ภาครัฐและเอกชน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ จึงได้แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา

สำาหรับภารกิจสำาคัญที่นายวิชัยจะต้องเข้าไปสะสาง

ใน อคส. คือคดีทุจริตจัดซื้อถุงมือยาง 500 ล้านกล่อง 

มูลค่า 112,500 ล้านบาท และช่วยผลักดันให้ อคส.มีราย

ได้เพื่อเลี้ยงองค์กรผ่านการดำาเนินโครงการต่างๆ ด้วย.

การบินของสหรัฐฯ เลย) สงสัยกันว่ามีสายลับแปรพักตร์โดย                     

สารไปกับเคร่ืองบินของสายการบินต่างชาติท่ีประสบอุบัติ 

เหตุ เพราะการท่ีเครื่องบินบกพร่องอาจเป็นเพราะมีการแฮ็ก                                                                                                         

จากภายนอก กรณีโบอ้ิงแมกซ์ตกเพราะคำาส่ังการทำางานขัด

แย้งกันเองน้ัน บ่งบอกว่าการโดยสารเครื่องบินไม่ได้ปลอดภัย

อย่างท่ีคิดกัน

กรณีนักบินผู้ช่วยสายการบินเยอรมันวิงส์ป่วยเป็นโรค

ซึมเศร้า ถือโอกาสนักบินไปห้องสุขา ล็อกประตูห้องนักบิน 

แล้วบังคับให้เครื่องชนภูเขาก็เกิดขึ้นมาแล้ว

กรณีสายการบินจีนด่ิงโลกแบบ ๑๘๐ องศาน้ัน ผมต้ัง                                             

สมมุติฐานว่า ๑.นักบินซึมเศร้าเหมือนกรณีเยอรมันวิงส์ ๒.                                                                                  

วินาศกรรมจากภายนอกเพื่อหวังผลให้เกิดสงครามโลก แล้วใคร                                                                                   

ทำา รัสเซียหรือยูเครน หรืออเมริกา คิดตามตรรกะ ใครสามารถ

ทำาได้มากท่ีสุด ตัดรัสเซียและยูเครนออกไปได้เลย เพราะแฮก                                                                     

เกอร์ท่ีจะทำาเรื่องน้ีได้ต้องเก่งมาก สามารถแทรกแซงซอฟต์แวร์

ของเครื่องบินได้หมด แล้วยังสามารถส่งคำาส่ังมาจากดาวเทียม

ปัญหานี้คงจะเป็น “cold case” แน่นอน เพราะวันนี้ 

สี จิ้นผิง ไม่โง่เหมือนผู้นำาสหรัฐฯ ที่ถูกจูงจมูกเพราะงกมาก 

เชื่อว่าธุรกิจการบินจะล่มสลาย เพราะเชื่อว่าอุบัติเหตุการบินที่

เกิดขึ้นเพราะนักบินบกพร่อง แต่กรรมตามสนองธุรกิจผลิต

เครื่องบินของสหรัฐฯ ล่มสลาย.

นักคิดข้างถนน 

 

อีกไม่นานผลพิสูจน์จากกล่องดำาคงจะออกมาครับ จะ

ได้รู้ว่าสาเหตุเครื่องบินตกเกิดจากอะไร หากเกิดจากการก่อ

วินาศกรรม ผมว่าจีนคงไม่ยอมแน่ๆ. 

 * สักวา “ฟ้าก้องกู่” หนูช่วยหน่อย

เหตุการณ์ตู่ถูกต่อยร้อยตุ้บตั้บ

เห็นทีท่าร่อแร่แผลเกินนับ

ต้องขยับผู้อาสาเปลี่ยนนายกฯ

เก้าปีแล้วแก้วกร้าวร้าวไปหมด

พลพรรคทรยศโอดช้ำาอก 

ลิงไม่มีกล้วยกินดิ้นซกมก

จำาหัวหกก้นขวิด “แผลงฤทธิ์” เอย.

5บทความ

กคักดี

วานนี้ (๖ เมษายน) หลายพรรคการเมืองมี

กิจกรรมเคลื่อนไหว ดูแล้วอบอุ่น 

พรรคภูมิใจไทย ทำาบุญพรรคก้าวสู่ปีที่ ๑๔ 

“เจ๊หน่อย” ยกเสาเอกสร้างที่ทำาการสำานักงานใหญ่พรรค

ไทยสร้างไทย ย่านดอนเมือง 

ส่วนประชาธิปัตย์ ก็ครบรอบ ๗๖ ปี 

ฟัง “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” พูดถึงวันที่ประชาธิปัตย์ก้าว

เข้าสู่ปีที่ ๗๗ แล้ว อดนึกถึงแฟนคลับไม่ได้

“...ประชาธิปัตย์ ไม่ใช่เป็นแค่พรรคการเมืองที่มีอายุยืน 

ยาวท่ีสุดของประเทศเท่าน้ัน แต่ยังถือเป็นสถาบันการเมืองท่ีย่ังยืน

ที่สุดของประเทศที่อยู่คู่กับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาต่อเนื่องยาวนาน 

และยังจะอยู่ต่อไปตราบชั่วฟ้าดินสลาย 

เพราะประชาธิปัตย์ประกอบด้วยคนทุกรุ่น ไม่ใช่พรรค 

การเมืองของคนรุ่นใดรุ่นหนึ่ง ผู้อาวุโสของพรรคก็จะทำาหน้าที่

เป็นหางเสือ สำาหรับคนรุ่นปัจจุบันก็จะทำาหน้าที่ในการขับเคลื่อน                                                                              

พรรคไปสู่ทิศทางและเป้าหมาย และคนรุ่นใหม่ก็จะเป็นคนที่มา

สืบทอดอุดมการณ์พรรคต่อไปในวันข้างหน้า พรรคประชาธิปัตย์

จึงเป็นพรรคการเมืองของคนทุกรุ่น เรามีทั้งอดีต ปัจจุบัน และ

มีอนาคต...”

ครับ...ที่ต้องนึกถึงหน้าแฟนคลับเพราะ ประชาธิปัตย์วันนี้

ไม่เหมือนเดิม สาวกแตกเป็นหลายกลุ่ม แม่ยกอยู่ก๊วนใครก๊วน

มัน ในอดีตประชาธิปัตย์ไม่เคยเป็นแบบนี้ 

ยกตัวอย่าง ณ วันนี้ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็ยังอยู่ประ 

ชาธิปัตย์ แต่ก็เหมือนไม่มีตัวตน 

ขณะที่แม่ยกอภิสิทธิ์ เท้าสะเอวอัด จุรินทร์ แทบทุกวัน 

แต่ฟันธงว่า ประชาธิปัตย์ อยู่ต่อไปตราบชั่วฟ้าดินสลาย

แน่นอน  

แค่บางช่วงเวลาจะเป็นพรรคเล็ก หรือพรรคขนาดกลาง 

บางเวลาก็กลายเป็นพรรคใหญ่ แล้วแต่การนำาพาของหัวหน้า

พรรคในยุคนั้นๆ

ที่จะอยู่จนชั่วฟ้าดินสลายเพราะโครงสร้างพรรคประชา 

ธิปัตย์ไม่ใช่พรรคของนายทุนคนใดคนหน่ึง เหมือนอย่างท่ีหลายๆ 

พรรค ไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทย ภูมิใจไทย หรือแม้กระท่ังท่ีก้าวไกลเป็นอยู่

ประชาธิปัตย์กับเผด็จการ

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการถ่ายโอนอำานาจบริหารพรรคแต่ละยุคไม่

ยึดโยงนายทุนพรรค แต่จะเป็นการต่อสู้กันเองในพรรคเป็นหลัก 

กระนั้นก็ตาม ย่างเข้าปีที่ ๗๗ ประชาธิปัตย์ถูกตั้งคำาถามมาก

พอควรเกี่ยวกับจุดยืนทางการเมืองที่เปลี่ยนไป 

แม้กระทั่งคนในพรรคก็ยังถามกันเอง

มีประเด็นน่าสนใจจาก “เทพไท เสนพงศ์” ที่ตั้งคำาถามให้คน

ประชาธิปัตย์ตอบ 

-----------------

“...ทำาไมคนไม่นึกถึงพรรคประชาธิปัตย์ ในการต่อสู้กับเผด็จ 

การอีกแล้ว คนประชาธิปัตย์ ต้องทบทวนอุดมการณ์”

วันนี้ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นวันครบรอบ ๗๖ ปี ของการก่อ

ตั้งพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๔๘๙ 

นับว่าเป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย 

ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่ ได้ผ่านร้อนผ่าน

หนาว ผ่านปัญหาอุปสรรคทางการเมืองมามากมาย ตลอดระยะ

เวลา ๗๖ ปี ได้เป็นทั้งพรรคฝ่ายค้าน พรรคฝ่ายรัฐบาล และถูก

ปฏิวัติรัฐประหารสลับกันไป

แต่สิ่งที่ยังมั่นคงทางการเมือง และยืนหยัดอยู่ได้จนถึงปัจจุ 

บันนี้ นั่นก็คืออุดมการณ์ของพรรค ๑๐ ข้อ ที่ได้ประกาศมาตั้งแต่วัน

เริ่มก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน ยังเป็นอุดมการณ์ที่ทันสมัย และสอดคล้อง

กับสภาพความเป็นจริงของประเทศไทยมากที่สุด 

อุดมการณ์ของพรรคทั้ง ๑๐ ข้อ ยังยึดเป็นแนวทางในการ

ดำาเนินกิจกรรมทางการเมือง เพื่อประชาชนและประเทศชาติได้

จนถึงยุคสมัยนี้ แม้ว่าสถานการณ์บ้านเมือง หรือสถานการณ์ โลก 

จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม  อุดมการณ์ของพรรค ยังคงทัน

สมัย และมั่นคงอยู่เสมอทั้ง ๑๐ ข้อ คือ

๑.พรรคจะดำาเนินการเมืองโดยวิถีอันบริสุทธิ์

๒.พรรคจะดำาเนินการเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อประชาชน

๓.พรรคจะดำาเนินการเมืองโดยอาศัยหลักกฎหมาย และเหตุ 

ผลเพื่อความศักดิ์สิทธิ์แห่งรัฐธรรมนูญ และเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่

อนุชน รุ่นหลังให้มีความนับถือ และนิยมในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๔.พรรคจะไม่สนับสนุนระบบและวิธีแห่งเผด็จการ ไม่ว่าจะ

เป็นระบบและวิธีการของรัฐบาลใดๆ

๕.พรรคจะกระจายอำานาจการดำาเนินการในท้องถิ่นให้มาก

ที่สุด เท่าที่จะทำาได้เนื่องจากความใกล้ชิด ขององค์กรในท้องถิ่นมี

มากกว่าส่วนกลาง

๖.พรรคมีจุดประสงค์ท่ีจะให้คนไทยมี ท่ีทำากิน-ท่ีอยู่และอาชีพ 

และจะเคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคล  แต่มิได้ละเลยที่จะ

คำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

๗,พรรคเชื่อว่า การแทรกแซงของรัฐเป็นสิ่งที่จำาเป็น ในกิจ                                                                                  

การท่ีเห็นว่าการแทรกแซงจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม เช่น กิจการ

สาธารณูปโภค

๘.พรรคจะดำาเนินการเมืองโดยอาศัยหลักกฎหมาย และเหตุ 

ผลเพื่อความศักดิ์สิทธิ์แห่งรัฐธรรมนูญ และเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่

อนุชน รุ่นหลังให้มีความนับถือ และนิยมในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๙.พรรคเชื่อว่า การป้องกันประเทศนั้น ต้องอาศัยการก่อให้                                                                                

เกิดความร่วมมือพร้อมเพรียง ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของ ประเทศ                                                                                      

และจะต้องให้มีการบำารุง กำาลังหลัก คือ กองทัพให้ทันสมัยทั้งคุณ 

ภาพ และปริมาณเท่าที่จะเหมาะสมแก่แผนการ ทางยุทธศาสตร์ 

และนโยบายทางการเมือง

๑๐.พรรคจะส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างประเทศ

ส่วนตัวยังยึดมั่นอุดมการณ์ของพรรคทั้ง ๑๐ ข้ออย่างมั่นคง 

แม้ว่าจะมีสมาชิกพรรคหลายคน ได้ละเมิดต่ออุดมการณ์ของพรรค

ในบางข้อก็ตาม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุดมการณ์ของพรรค ข้อ ๑ และข้อ ๔ ที่

หมิ่นเหม่ และสุ่มเสี่ยงต่อการดำาเนินกิจกรรมทางการเมือง ของ

พรรคประชาธิปัตย์ ในตอนนี้มากที่สุด

ในอดีตท่ีผ่านมา ถ้าจะให้ประชาชนนึกถึงพรรคการเมืองท่ี                        

ต่อสู้กับเผด็จการอย่างเข้มแข็ง ทุกคนจะนึกถึงพรรคประชาธิปัตย์ 

แต่มาถึงวันน้ีทำาไมประชาชนไม่ได้นึกถึงพรรคประชาธิปัตย์ในการ

ต่อสู้กับเผด็จการอีกแล้ว เป็นเรื่องท่ีพวกเราชาวประชาธิปัตย์ต้องมา

ขบคิด และทบทวนอุดมการณ์ในการต่อสู้กับเผด็จการทุกรูปแบบ 

รักษาสัจจะ วาจา เหมือนคำาขวัญของพรรค สจฺจำ เว อมตา วาจา

ในโอกาสวันครบรอบ ๗๖ ปีของพรรคประชาธิปัตย์ จึง

อยากจะเรียกร้องให้สมาชิกพรรค และผู้บริหารพรรคทุกคน ได้

ให้ความสำาคัญ ยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคทั้ง ๑๐ ข้ออย่าง

เคร่งครัด อย่าละเว้นข้อใดข้อหนึ่ง เพื่อประโยชน์ทางการเมือง

ของตัวเอง โดยการอ้างถึงผลประโยชน์ของพรรคหรือประเทศ 

มาอธิบายสร้างความชอบธรรมทางการเมืองต่อสังคม

สำาหรับวันเกิดของพรรคในวันนี้ จึงอยากจะบอกกับพรรค

ว่า “ฉันรักเธอนะประชาธิปัตย์ จะมั่นคง และซื่อสัตย์ต่อเธอ

เสมอ ตราบจนสิ้นชีวิตทางการเมือง...”

--------------

ครับ...ว่ากันตามหลักการ ก็เป็นอย่างที่ เทพไทร่ายมา 

แต่ในทางปฏิบัติ ไม่มีทางเลือกให้ประชาธิปัตย์มากนัก 

ถ้าไม่ร่วมรัฐบาลประยุทธ์ ก็ต้องร่วมรัฐบาลเพื่อไทย  

หรือไปยืนเป็นฝ่ายค้านอิสระแล้วปล่อยให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาล

เมื่อความขัดแย้งทางการเมืองมันเริ่มจากประเทศไทยมี

รัฐบาลโคตรโกง โกงทั้งโคตร แบ่งการเมืองเป็นสองขั้ว 

ขั้วเอาทักษิณกับไม่เอาทักษิณ

การแยกแยะฝ่ายเริ่มมีปัญหาเพราะรัฐประหารเกิดจาก

การไม่เอาทักษิณ 

ส่วนฝ่ายโคตรโกงไปตั้งตนเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทั้งๆ ที่

จูงจมูกกันตั้งแต่ในพรรค

ฉะน้ันประชาธิปัตย์ไม่มีทางเลือกต้ังแต่การก่อเกิดของรัฐบาล

อภิสิทธ์ิ ท่ีฝ่ังตรงข้ามเอาไปโจมตีว่าต้ังรัฐบาลในค่ายทหารแล้ว 

ไม่ใช่เพิ่งจะมีในตอนนี้ 

คำาถามที่ว่า “...ทำาไมคนไม่นึกถึงพรรคประชาธิปัตย์ ใน

การต่อสู้กับเผด็จการอีกแล้ว...” เป็นคำาถามที่ฉาบฉวย 

ไม่ลึกซ้ึงต่อสถานการณ์ทางการเมืองในรอบ ๒๐ ปีท่ีผ่านมา.

แปลกเปลี่ยน

ศึกษา วิสัย โพธิสัตว์

กุศลกำาหนัด แน่วแน่

ช่วยคน พ้นทุกข์ ดีแท้

ดวงแด เด็ดเดี่ยว ทำาดี

เอาแต่หลับตาสะกดจิต

ย่ำาเท้า ทางทิศ เดียรถีย์

ผู้กล่าวกุศลกำาหนัดชัดชี้

เมตตาไมตรีแม้เปลืองตัว

เสี่ยป้อมประกาศร่วมมือกับเผาไทย 

เสี่ยปั๊ดบอกคนไทยเอาแต่สนุกกับคดีแตงโม

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

พปชร.+เผาไทยจะยอมรับโทน่ีกลับบ้าน แต่ก็ต้องถาม

ประชาชนก่อนว่า สองพรรคจะทำาให้เกิดปรากฏการณ์แลนด์

สไลด์ได้หรือไม่ หลังจากน้ันข้ีข้าแผ่นดินจะยอมให้ทรราชเป็น

ใหญ่ในแผ่นดินหรือไม่

แต่กรณีนี้บ่งบอกว่ารัฐประหาร ๒๒ พ.ค.๕๗ นั้น เป็น

รัฐประหารเพื่อเผาไทย เพียงแต่สามลุงนั่งยาวไปหน่อย

สำาหรับกรณีเสี่ยปั๊ดออกมาให้ความเห็นว่าประชาชน

เอาแต่สนุกกับคดีแตงโมน้ัน เป็นความเห็นของคนตาบอดคลำา

ช้าง ถ้าไปถามคุณหญิงพรทิพย์ก็จะได้รับคำาตอบแตกต่างออก                  

ไปแน่นอน เพราะเชื่อว่าคุณหญิงพรทิพย์จะให้คำาตอบว่า ต้อง 

การความยุติธรรมและแยกนิติวิทยาศาสตร์ออกจาก สตช. ซ่ึง

ก็ตรงกับความเห็นของผมและประชาชนส่วนใหญ่ เรื่องน้ีผม

ขอท้าให้ทำาการสำารวจความคิดของประชาชนท้ังประเทศว่า 

๑.ต้องการความสนุกสนาน ๒.ต้องการความยุติธรรม

คนโง่มีอำานาจ ยังไม่เลวร้ายเท่าคนไร้จริยธรรมมีอำานาจ.

โกปี๊ 

 

ท่ีจริงก็ยังไม่เห็นข่าวชัดๆ ว่า “ลุงป้อม” จะจูบปากกับ   

“ทักษิณ” แต่ในทางการเมืองอะไรก็เกิดข้ึนได้ท้ังน้ันครับ หลัง

การเลือกต่้ังคร้ังหน้า พรรคเพื่อไทยกับพลังประชารัฐอาจจับ                                                                                

มือกันตั้งรัฐบาลก็ได้ อ้างว่าเพื่อความสมานฉันท์ แต่การ

จับคู่ขัดแย้งมาเป็นพวกเดียวกัน แฟนคลับแต่ละฝั่งจะยอม                                                                         

หรือไม่ นั่นคือเรื่องใหญ่ เพราะประชาชนจะมองว่าพรรค 

การเมืองหักหลังก็ได้ 

เรื่องคดีแตงโมเป็นการยืนยันอีกครั้้งว่า กระบวนการ

ยุติธรรมต้นน้ำาของไทยมีปัญหาอย่างรุนแรง แต่ผมว่าลุงตู่ 

ลุงป้อม ท่านมองเรื่องนี้ ไม่ออกหรอกครับ เพราะท่านโตมา

กับระบบราชการ เมื่อไหร่ที่ท่านถอยออกมามองจากข้างนอก  

ท่านจะเห็นข้อเท็จจริงที่ชัดเจนกว่านี้. 

ข้อสังเกตจากกรณีเครื่องบินตก

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

สาเหตุเครื่องบินตก : ในอดีตสาเหตุที่ทำาให้เครื่องบิน

ตกมาจากภายในเครื่องบินทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นความบกพร่อง

ของนักบิน และความบกพร่องของเครื่องบิน แต่ในสมัยนี้                                                                    

เทคโนโลยีทางไกลสามารถเข้ามาแทรกแซงควบคุมจากภาย 

นอก ทำาให้สามารถก่อวินาศกรรมได้อย่างง่ายดาย

แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่า อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับเครื่องบินท่ี                          

ผลิตจากประเทศสหรัฐฯ ท่ีเกิดกับสายการบินต่างๆ (ไม่มีสาย                   

ประธานบอร์ด อคส.คนใหม่

 สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

 

 * สักวา “ตาอยู่” คู่เคียงข้าง

ยิ่งกว่าบ่างช่างยุอกุศล

พกมีดไว้ด้านหลังอย่างแยบยล

ยิ้มต่อหน้าสาธารณชนปลื้มคนเดียว

“หนูภูมิใจ” ในเกมที่เข้มข้น

หลอกราชสีห์ฉ้อฉลจนหนังเหี่ยว

แถมขี้เรื้อนเปื้อนขี้กลากมากจริงเจียว

ประชาชนรุมเยี่ยว “เฉี่ยวหัว” เอย.

ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตดอนเมือง กทม.

 ฤทธิ์ ศรีดวง/เขตลาดพร้าว กทม.

  

 * สักวา “สภาล่ม” ซ้ำาซาก

เป็นขี้ปากชาวบ้านทั่วร้านถิ่น

“สินค้าแพง ค่าแรงถูก” รุกแดนดิน

ลิงทมิฬแก้แหแก้ไม่เป็น

เก่งนะจ๊ะจนจังงังพาบทั้งหมด

มวลชนอดโซแล้วแป้วให้เห็น

อาชญากร อาชญากรรมย้ำาประเด็น

ส.ส.รัฐใจเย็น “สร้างเวร” เอย.

 ทัศนียาพร จงธนัชจิรโชติ/เขตบางเขน กทม.

 

 * สักวา “อาชญากรรม” กระหน่ำาโลก

เลือดชุ่มโชกเกลื่อนไปไร้วิถี

หลงความชั่วกลั้วด้วยค่ากว่าความดี

เพราะเหตุนี้เพ่งลึกซึ้งต้นถึงปลาย

วอนศีลธรรมกลับมาหาเราแน่

มุ่งมั่นแก้สิ่งแวดล้อมพร้อมกฎหมาย

เคร่งประพฤติยึดความจริงทั้งหญิงชาย

พ้นอบายหายนะ “สง่า” เอย.

 ประชารักษ์ พิทักษ์ ไทย/เขตทุ่งครุ กทม.

 

 * สักวา “อย่าพึ่ง” ซึ่งพระเจ้า

แต่พวกเราชาวพุทธะศาสนา

เชื่อฟังคำาโอวาทศาสดา

ซึ้งคุณค่าอาศัยแข้งแห่งตนเอง

ประกอบกรรมทำาดีมีโพดผล

ตั้งแต่ต้นจรดปลายให้เขม็ง

ทั้งทางโลกทางธรรมรู้ยำาเกรง

ลือเลบงการสร้างตัว “ทั่วกัน” เอย.

 ไสว สุนทร/เขตทุ่งครุ กทม.

วิชัย โภชนกิจ

คึ

ที่



ารแพร่ระบาดโควิด-19 ไปทั่วโลก ทำาให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเทคโนโลยี ซึ่งเติม

ศักดิ์ วีรขจรพงษ์ รองประธานภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ เอาท์ซิสเต็มส์ ได้ระบุว่า ในปี 2563 นับเป็นจุด

เริ่มต้นของการปฏิวัติดิจิทัลที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน หนึ่งใน

อุตสาหกรรมที่ ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากกระแสการปรับ

เปลี่ยนสู่ดิจิทัลนี้คือ บริการสาธารณสุข ในช่วงหลายเดือนที่

ผ่านมา องค์กรต่างๆ ต้องรีบเร่งมองหาโซลูชันที่จะรองรับการ

ให้บริการทางการแพทย์ผ่านการเชื่อมต่อระยะไกล โดยอาศัย

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัด ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายาม

รักษาหรือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและสร้างความพึง

พอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ

เมื่อการแพร่ระบาดเริ่มต้นขึ้น การขยายการให้บริการ

ได้อย่างรวดเร็วฉับพลัน จึงกลายเป็นเงื่อนไขที่จำาเป็นสำาหรับ

สถานพยาบาลและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทำาให้

จำาเป็นต้องมุ่งเน้นนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น AI ระบบงาน

อัตโนมัติ ระบบข้อมูล และบอตต่างๆ ที่รองรับการสนทนามาใช้

งาน นับเป็นการยกระดับการใช้งานระบบอัตโนมัติขั้นสูง เพื่อ

ตอบโจทย์ความต้องการอย่างฉับไว และปรับปรุงประสบการณ์

ของผู้รับบริการ

และไม่ว่าความคาดหวังของลูกค้าในภาคธุรกิจบริการ

สาธารณสุขจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่มีแนวโน้มที่จะมุ่ง

ไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ การปรับปรุงระดับการให้บริการ 

คุณภาพ และคุณประโยชน์ที่ได้รับ

ดังน้ันผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขจะสามารถตอบสนอง

ความต้องการดังกล่าวเพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจได้อย่างไร?

และแนวโน้มสำาคัญด้านประสบการณ์ลูกค้าในภาค

ธุรกิจบริการสาธารณสุข ต้องมีบริการทางการแพทย์ผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต และบริการพยาบาลทางไกล การเข้าดูแลผู้ป่วยได้

อย่างทันท่วงที และการให้บริการด้านสุขภาพทุกที่ทุกเวลานับ

เป็นแนวโน้มหนึ่งที่สำาคัญ ดังนั้นการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะ

สมจะช่วยให้สถานพยาบาลสามารถนำาเสนอประสบการณ์

หลากหลายช่องทางให้กับผู้ป่วย ผู้ดูแล และตัวแทน ด้วยการ

จัดหาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่รองรับทุกขั้นตอนของการติดต่อ

สื่อสารกับผู้ป่วยและการให้บริการรักษาพยาบาล

ต้องปรับขั้นตอนการทำางานให้เป็นแบบอัตโนมัติและ

ง่ายดายมากข้ึน ซ่ึงในปัจจุบันสถานพยาบาลต้องรับมือกับ Portal 

ที่หลากหลาย รวมไปถึงระบบสุขภาพ และช่องทางการติดต่อ

ต่างๆ ส่งผลให้ขั้นตอนการทำางานแยกเป็นส่วนๆ ไม่เชื่อมต่อกัน 

และก่อให้เกิดช่องว่างและความยุ่งยากซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง

ในท้ายที่สุดแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดัง

นั้นเทคโนโลยีระบบงานอัตโนมัติจะเพิ่มความรวดเร็วในการ

อนุมัติ เพิ่มความสะดวกในการนัดหมายและการปรับเปลี่ยน

ตารางเวลา รองรับการจัดทำารายงานในทันที และลดความยุ่ง

ยากในการจัดเตรียมเอกสารสำาหรับประกัน

นอกจากนี้ต้องมีความโปร่งใสของข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่

กระจัดกระจายอยู่ตามระบบต่างๆ ถือเป็นหนึ่งในปัญหาท้าทาย

สำาคัญที่สุดภายในองค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการ

ให้บริการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน สถาน

พยาบาลจำาเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลและระบบต่างๆ 

เข้าไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลผู้ป่วยมีความครบถ้วน

สมบูรณ์และสอดคล้องกัน

และที่สำาคัญต้องความปลอดภัยและความเชื่อมั่น ถ้าผู้

บริโภคต้องเข้ารับการตรวจร่างกายหรือการตรวจเลือด ผู้บริโภค

ก็คาดหวังว่าข้อมูลส่วนตัวของตนเองจะได้รับการปกป้อง รวมถึง

ผลการตรวจท่ีมีความเท่ียงตรงและถูกต้อง ดังน้ันสถานพยาบาล

จะต้องใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์เพ่ือควบคุมและกำาหนดผู้ท่ี

มีสิทธ์ิเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย และจัดการดูแลให้ผลการ

ตรวจมีความถูกต้องและปราศจากข้อผิดพลาด

ซ่ึง Artel ได้ร่วมมือกับ Persistent เพื่อสร้างชุดซอฟต์แวร์ 

ด้วยเทคโนโลยีของเอาท์ซิสเต็มส์ จึงสามารถสร้างโซลูชันท่ีปรับ

ขนาดได้อย่างยืดหยุ่น  เพ่ิมความคล่องตัวในการทำางาน ท้ังยัง

สามารถพัฒนาเทคโนโลยีท่ีช่วยให้ผลการตรวจจากห้องแล็บมี

ความแม่นยำา ไว้ใจได้ และช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย 

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ป่วยในภาค                                                                                       

บริการสาธารณสุขไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการสร้างความได้

เปรียบด้านการแข่งขัน แต่เป็นปัจจัยที่จำาเป็นอย่างยิ่งในสถาน 

การณ์ปัจจุบัน เพราะประสบการณ์ท่ีเหนือกว่าจะช่วยปรับปรุงการ

รักษาพยาบาลและเปล่ียนแปลงชีวิตของผู้ป่วยไปในทางท่ีดีข้ึน.

     

ยิบจับอะไรเป็นต้องปัง!! ทุกเรื่องสำาหรับ ศิริญา                                                   

เทพเจริญ เจ้าแม่วงการอสังหาฯ แห่งณุศาศิริ 

(มหาชน) เจ้าแม่ ATK แห่งเวิลด์ เมดิคอลฯ และ

กรรมการบริหาร บริษัท NUSA-CSR จำากัด ที่ล่าสุด..ไป

ออกรายการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับธุรกิจใหม่ในรายการดังทาง

โทรทัศน์รายการหนึ่ง เกี่ยวกับการปฏิวัติวงการนวัตกรรม

การเงินด้วย “ต้นไม้มหัศจรรย์” 

การลงทุนที่จะนำาพาความมั่งคั่งสี

เขียว พร้อม “Token Concept” 

ใช้ก่อนใครใน eco-system ของ

ณุศาศิริทั้งหมด จบรายการไม่ทัน                                            

ข้ามคืน ทำาเอาทีมงานวิ่งกันวุ่น                                 

มีผู้ชมสนใจมากถึงกับทำาให้เว็บ 

ไซต์รายการล่มกันทั้ งคืนเลยที

เดียว ส่วนใครที่สงสัยว่า “ต้นไม้

มหัศจรรย์” คืออะไร เข้าไปดูราย

ละเอียดได้ที่ www.nusacsr.com.
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ปังทุกเรื่อง

เศรษฐกิจ

ห

ก  

บุญช่วย ค้ายาดี

ศิริญา 

เทพเจริญ

ADBหั่นจีดีพี ไทยเหลือ3%
‘โอมิครอน-สงคราม’ไล่ทุบเศรษฐกิจไม่หยุด
ไทยโพสต์ • “เอดีบี” ลุยหั่นคาดการณ์จีดีพี ไทยปี 2565 เหลือ 

3% ชี้เศรษฐกิจยังมีความเสี่ยงขาลง โอมิครอน-สงครามยังตามทุบ

เศรษฐกิจไม่เลิก ประเมินเงินเฟ้อทั้งปีแตะ 3.3% ส่งออกโต 6.1% 

ลุ้นต่างชาติแห่เข้าประเทศ 5 ล้านคน ปี 2566 พุ่งเป็น 12 ล้านคน

ธนาคารพัฒนา เอ เชี ย       

(เอดีบี) ได้ปรับลดคาดการณ์แนว                               

โน้มการเติบโตของตัวเลขเศรษฐกิจ 

ไทยในปี 2565 ลงมาอยู่ที่ระดับ 

3% จากคาดการณ์เดิมที่ 4% 

ขณะที่ปี 2566 จะขยายตัว

เพิ่มขึ้นที่ระดับ 4.5% เนื่องจาก

เริ่ ม เห็นสัญญาณการฟื้ นตั ว

ของเศรษฐกิจอย่างช้าๆ ตั้งแต่

ช่วง 2-3 เดือนสุดท้ายของปี 

2564 โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะยัง

สามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้

ท้ังน้ี การเติบโตของเศรษฐกิจ 

ยังคงมีความเสี่ยงขาลง ทั้งจาก

การระบาดรอบใหม่ของโควิด-

19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสาย

พันธุ์ใหม่ ความขัดแย้งระหว่าง

รัสเซียและยูเครนที่มีผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจโลก รวมทั้งค่าครอง

ชีพและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นใน

ประเทศไทย

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ คาด

ว่าจะปรับสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้น

ของราคาพลังงาน โดยคาดว่า

อัตราเงินเฟ้อของไทยในปี 2565 

‘มั่นคงฯ’จับมือบำารุงราษฎร์ 

รุกตลาดเฮลท์แอนด์เวลเนส

มอบรางวัล • นายสุพจน์ เกตุโตประการ ผู้อำานวยการฝ่ายธุรกิจ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มอบ

รางวัลผู้ชนะการประกวด DOW-CST AWARD 2020-2021 หัวข้อ “การทดลองวิทยาศาสตร์ที่ปลอดภัย

และยั่งยืน” ภายใต้ โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางค 

วัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูวิทยาศาสตร์และนักเรียนผ่านเทคนิค

ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน โดยมีผู้ชนะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนปราจิณราษฎร

อำารุง จ.ปราจีนบุรี จากโครงงาน Zero Waste & Natural Reaction และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม จากโครงงานการติดตามปฏิกิริยากิ้งก่าด้วยสเปก

โทรสโคปี ณ ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา.

ไทยโพสต์ • นายวรสิทธ์ิ โภคาชัย

พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท                                                  

ม่ันคงเคหะการ จำากัด (มหาชน) เปิด

เผยว่า จากการท่ีโลกธุรกิจเปล่ียนไป

จากเดิมค่อนข้างมาก ทำาให้บริษัทมอง

เห็นโอกาสในการก้าวสู่ธุรกิจใหม่ๆ 

โดยเฉพาะธุรกิจด้านสุขภาพหรือ

เวลเนส ล่าสุดได้ต่อยอดธุรกิจด้าน

สุขภาพด้วยการให้บริษัทย่อย “อาร์

เอ็กซ์ เวลเนส” ร่วมทุนกับบริษัท ไว

ทัลไลฟ์ อัลไลอันซ์” บริษัทย่อยของ

โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ จัดต้ังบริษัท

ใหม่ “เฮลท์ แอนด์ เวลเนส เวนเจอร์” 

เพื่อรุกตลาดเวลเนสเต็มรูปแบบ

ท้ังน้ี จะนำาเอาจุดแข็งของท้ัง                                                         

สองบริษัทมาพัฒนาธุรกิจเวลเนส 

เพื่อรองรับความต้องการด้านสุขภาพ                                                  

ท่ีตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างครอบ 

คลุมทุกกลุ่ม ต้ังแต่การส่งเสริมท่ีเน้น

ดูแลด้านโภชนาการ, บำารุงสภาพผิว,                    

การออกกำาลังกายเชิงผ่อนคลาย 

รวมถึงการดูแลด้านรักษา ดูแลด้าน

โรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ, เบาหวาน, 

โรคไต, โรคอ้วน เป็นต้น โดยกลยุทธ์

ทั้งหมดนี้เป็นการบูรณาการผ่าน

ศาสตร์การแพทย์ที่หลากหลาย ทั้ง

นวัตกรรมและเครื่องมือการแพทย์ท่ี

นำาสมัยร่วมกับการดูแลสุขภาพโดย

ใช้ศาสตร์ทางการแพทย์ดั้งเดิม

แพทย์หญิงอาทิรัตน์ จารุกิจ

พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารโรง                    

พยาบาลบำารุงราษฎร์ กล่าวเสริมว่า                              

การร่วมมือเพ่ือยกระดับด้านการ

แพทย์และการส่งเสริมสุขภาพใน

คร้ังน้ี เพื่อเติมเต็มศักยภาพและสร้าง

ความแตกต่างในธุรกิจเวลเนส ซึ่ง

ธุรกิจการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันน้ี 

ถือว่าเป็นหน่ึงในกระบวนการบริบาล

อย่างต่อเนื่อง และเป็นเทรนด์ท่ีสำาคัญ

ของธุรกิจสุขภาพในอนาคต.

13 เม.ย.นี้ผู้สูงอายุนั่งรถไฟฟ้าสีแดงฟรี  

นายสุเทพ พันธ์ุเพ็ง กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บริษัท 

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำากัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง                                                                                      

เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เม.ย.65 บริษัท

จึงมอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป ใช้บริการรถไฟฟ้า

ชานเมืองสายสีแดงฟรี ต้ังแต่เวลา 05.30-24.00 น. ในวันท่ี 13                                                                                

เม.ย.65 โดยผู้สูงอายุต้องแสดงบัตรประจำาตัวประชาชนแก่เจ้า                                                                                     

หน้าที่บริเวณห้องจำาหน่ายบัตรโดยสาร พร้อมยังคงเน้นย้ำามาตร 

การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วมใต้

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า ตาม

ประกาศของกองอำานวยการน้ำาแห่งชาติ ฉบับที่ 8/2565 แจ้ง

เตือนให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำาท่วมฉับพลัน น้ำาป่าไหลหลาก ใน

ช่วงวันที่ 5-8 เม.ย.65 ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ จำานวน 8 จังหวัด 

ได้แก่ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 

ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าเตรียม

ความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ โดยจัด

ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย สำานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช, 

สำานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี, สำานักงานเจ้าท่า

ภูมิภาคสาขาชุมพร สำานักงานพัฒนาและบำารุงรักษาทางน้ำาที่ 

4 และสำานักงานพัฒนาและบำารุงรักษาทางน้ำาที่ 6

ท็อปส์-แฟมิลี่มาร์ทจัดแคมเปญต่อเนื่อง

นางสุจิตา เพ็งอุ่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติ

การ-Large Format บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำากัด เปิดเผยว่า                                                              

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ท่ียาวนานถึง 3 ปี ซ่ึง

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศในระดับมหภาค และยังส่งผล

ต่อภาคประชาชนในด้านการดำารงชีพ สภาพคล่องทางการเงิน 

ทำาให้ประชาชนคนไทยยังต้องระมัดระวังในการจับจ่าย จึงได้จัด

แคมเปญ “ล็อกราคา” ซีซ่ันใหม่จึงกลับมาพร้อมความย่ิงใหญ่ และ                                                                          

คงความคุ้มค่ายาวนานถึง 1 ปี ผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรผู้

ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภคกว่า 58 แบรนด์ช้ันนำา คัดสรรสินค้า 

190 รายการ โดยเชื่อม่ันว่าสินค้าล็อกราคาคือราคาท่ีดีท่ีสุด

รฟท.เตรียมพร้อมรับช่วงวันหยุดยาว

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)                                                                               

เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำาปี 2565 ระหว่าง

วันที่ 11-17 เม.ย.2565 คาดว่าจะมีปริมาณผู้ โดยสารใช้บริการ

รถไฟเดินทางกลับภูมิลำาเนาและท่องเที่ยวสูงกว่าช่วงเวลาปกติ 

ดังน้ัน รฟท.จึงได้พ่วงตู้โดยสารเพ่ิมจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวน

รถท่ีว่ิงให้บริการปกติทุกสายท่ัวประเทศ 184 ขบวนต่อวัน แบ่ง

เป็น ขบวนรถเชิงพาณิชย์ 46 ขบวน ขบวนรถเชิงสังคม 138 

ขบวน และแยกตามเส้นทางเป็นสายเหนือ 34 ขบวน สายตะวัน

ออกเฉียงเหนือ 44 ขบวน สายใต้ 46 ขบวน สายตะวันออก 22 

ขบวน สายมหาชัย 34 ขบวน สายแม่กลอง 4 ขบวน ซ่ึงสามารถ

รองรับปริมาณการเดินทางได้สูงสุดถึง 1 แสนคนต่อวัน.  

จะอยู่ที่ระดับ 3.3% ก่อนจะลด

ลงในปี 2566 มาอยู่ที่ 2.2% หาก

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและ

ยูเครนยืดเยื้อจะยิ่งทำาให้ราคา

สินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่องด้วย

นอกจากนี้ เอดีบีได้คาด

การณ์ภาพรวมการส่งออกและ

บริการของไทยในปี 2565 จะ

ขยายตัวที่ระดับ 6.1% และในปี 

2566 ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 9.4% 

ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

และปัญหาด้านอุปทานที่คาดว่า

จะเริ่มคลี่คลายในปี 2566 ขณะ

ที่ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง

รัสเซียและยูเครนนั้น คาดว่าจะ                                           

กระทบการส่งออกสินค้าอุตสาห 

กรรมหลายประเภทที่ผลิตในไทย 

อาทิ ยานยนต์และส่วนประกอบ 

ผลิตภัณฑ์ยางพารา และเครื่อง

ใช้ไฟฟ้า ที่อาจจะยังเผชิญปัญหา

ด้านอุปทาน การท่องเที่ยวที่คาด                                                  

ว่าจะค่อยๆ ฟื้นตัว หลังประเทศ 

ไทยกลับมาดำาเนินการเปิดรับนัก

ท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วโดยไม่

ต้องกักตัวตั้งแต่เดือน ก.พ.ที่ผ่าน

มา และคาดว่าประเทศไทยจะ

ยังคงดำาเนินการเปิดรับนักท่อง

เที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่องในปีนี้

“การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวนั้น                                                  

ยังข้ึนอยู่กับสถานการณ์การระบาด 

ของโควิด-19 อาการของโควิด-

19 จากสายพันธุ์ โอมิครอนที่มี

เมื่อมองตลาดยังไปไม่ได้ก็เลือกท่ีจะเล่นในทางลงหรือกด

ตลาดลงเป็นหลัก โดยจะมีท้ังการเทขายกดราคาหุ้น การทำาชอร์ต

เซลเพื่อให้เกิดฟอสเซลตามมา จะทำาให้ตลาดด่ิงลงได้มาก แต่

กลับพบว่านักลงทุนต่างชาติไม่ได้คิดจะเล่นตลาดในขาลงด้วย คง

เกิดจากการพิจารณาและวิเคราะห์ พบว่าปัจจุบันไทยมีพ้ืนฐานท่ี

แข็งแกร่งดีมาก มีท้ังเงินสำารองระหว่างประเทศท่ีมีจำานวนสูงมาก                                                                               

และยังมีการประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2565 น้ีว่า

จะโตได้ถึง 4% ซ่ึงเป็นการเติบโตท่ีสูงกว่าปีก่อน (2564) ท่ีโตแค่ 

1.6% มาก การท่ีเศรษฐกิจเติบโตมากข้ึน แสดงว่าธุรกิจจะต้อง

มีกำาไรสูงข้ึน ทำาให้สามารถประเมินได้ว่าจะมีการจ่ายเงินปันผล

เพ่ิมมากจากเดิมไปด้วย จึงเป็นคำาตอบว่าการลงทุนในตลาดจะได้

ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าเดิม ย่อมเกิดความคุ้มค่าในการในการลงทุน

มากกว่าเดิม จึงเป็นเหตุผลท่ีทำาให้นักลงทุนต่างชาติกลับมาซ้ือหุ้น  

แต่ในมุมมองของการเก็งกำาไรกลับไม่คิดเหมือนกัน มอง

ว่าการเข้ามาซื้อหุ้นของนักลงทุนต่างชาติเป็นการทำาสวนกระแส

ตลาด มองนักลงทุนต่างชาติกำาลังฝืนกระแส นักลงทุนไทยจึงยัง

คงขายหุ้น กลายเป็นการประลองกำาลังการซื้อขายว่าใครจะหมด

แรงก่อนกัน สภาพการณ์อย่างนี้คงต้องมองกันยาวๆ จึงจะรู้ว่า

ผลจะออกมาอย่างไร แต่เมื่อคิดทางด้านพื้นฐานแล้ว นักลงทุน

ต่างชาติมีแต่ได้กับได้ ทำาให้ยังคงซื้อต่อ จะมีผลให้ตลาดยังยืนใน

ระดับ 1,700 จุดได้ ตลาดยังเหมาะกับการลุ้นลงทุน  

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่ม

ขนส่งยังคงมองดี จะมีกำาไรสูง น่ามองท่ี 

JUTHA, JWD และ WICE กลุ่มพลังงาน

ราคาน้ำามันยังผันผวนในระดับสูง ธุรกิจ

จะมีกำาไรดี จึงน่ามองท่ี EA, BGRIM 

และ LANNA กลุ่มไอทีท่ีธุรกิจเติบโตดี น่า

มองท่ี INET, ILINK และ HUMAN กลุ่ม

อสังหาฯ ก็กำาลังฟ้ืนตัวมากข้ึน น่ามองท่ี 

CPN, SPALI และ SA หุ้นรายตัวท่ีน่า

จับตามี ESS, SCC และ RBF เป็นต้น 

ช่วงนี้ตลาดอาจคึกคักน้อยลง 

เพราะมีวันหยุดอยู่มาก การเก็งกำาไรจะ

ชะลอตัว แต่กลับดีกับการเลือกลงทุน 

เพราะจะได้หุ้นราคาต่ำากว่าปกติ.  

ต่างชาติไม่ถอยตลาดยืนได้ 

ตลาดยังคงผันผวนจากการเก็งกำาไรรายวัน แต่ยังคงเล่น

กันในระดับเหนือ 1,700 จุด แม้ว่าระหว่างวันจะมีการกดดัชนี

ลงต่ำากว่า 1,700 จุดก็ตาม แต่ปิดตลาดยังคงยืนเหนือ 1,700 จุด

ได้ ทำาให้มองตลาดกำาลังมีการย่ำาฐานในระดับต่อไป แต่เป้าหมายดู

จะต้องการให้ตลาดยืนเหนือ 1,700 จุด ประกอบกับในช่วงน้ีใกล้

เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซ่ึงจะมีวันหยุดยาวต่อเนื่องกัน 5 วัน 

ในแง่ของการเก็งกำาไรจะให้ความสำาคัญกับวันเวลาในการเทรด

หุ้นมาก เพราะจะใช้เครื่องมือโรบอตเทรด จำาต้องมีเวลาในการ

เทรดมากหลายวัน จึงจะหวังผลได้ดี ดูแล้วนักลงทุนไทยจะเน้น

การเล่นเก็งกำาไรในช่วงนี้สูงมาก  

PTTEPผนึกกำาลังตั้งรง.กรีนอีเมทานอล 
ไทยโพสต์ • ปตท.สผ.จับมือ                                               

5 บริษัทชั้นนำาศึกษาตั้งโรงงาน

ผลิตกรีนอีเมทานอล เชื้อเพลิง                                             

คาร์บอนต่ำา พร้อมจ่อเร่ิมก่อสร้าง 

โรงงานต้นแบบที่ประเทศสิงค 

โปร์ โชว์เป็นแห่งแรกของภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม 

จำากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. 

(PTTEP) เปิดเผยว่า บริษัทได้

ร่วมกับแอร์ ลิควิด, วายทีแอล 

พาวเวอร์เซรายา, ออยล์แทงค์กิ้ง 

เอเชีย แปซิฟิก, เคนออยล์ มารีน 

เซอร์วิส และ เอ.พี. โมลเลอร์-

เมอส์ก เอ/เอส ลงนามในบันทึก

ข้อตกลง “Green Methanol 

Value Chain Collaboration” 

เพื่อร่วมกันศึกษาโอกาสและ

ความเป็นไปได้ ในการจัดตั้งโรง 

งานผลิตกรีนอีเมทานอล ซึ่งเป็น

หนึ่งในเชื้อเพลิงทางเลือกตาม

เป้าหมายขององค์การทางทะเล

ระหว่างประเทศ (IMO) ปี ค.ศ.

2030/2050

ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้

จะมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมเดิน

เรือและการขนส่งของประเทศ

สิงคโปร์ ซึ่งมีความต้องการใช้                                   

พลังงานที่หลากหลายเพื่อช่วย

ในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์ 

บอนไดออกไซด์ อีกทั้งสิงคโปร์

เป็นศูนย์กลางการเติมเชื้อเพลิง

เรือที่มีความสำาคัญแห่งหนึ่งของ

โลก มีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 

รองรับ รวมถึงการสนับสนุนจาก

การท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์ 

โดยหากผลการศึกษาประสบ

ความสำาเร็จและโครงการเดิน

หน้าสู่การก่อสร้าง จะสามารถ

เรียกได้ว่าเป็นโรงงานผลิตกรีน                                                  

อีเมทานอลต้นแบบแห่งแรกของ                             

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง   

ใต้

ทั้งนี้ 6 บริษัทจะร่วมกัน

ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง

โรงงานต้นแบบครั้งนี้ ทั้งในเชิง

เทคนิคและเชิงพาณิชย์ ให้แล้ว

เสร็จภายในปี 2565 หากประสบ

ความสำาเร็จจะสามารถเดินหน้า

การก่อสร้างโรงงานได้ตามแผน

งาน ซึ่งจะมีบทบาทสำาคัญในการ

ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

ตามเป้าหมาย.

อาการไม่รุนแรง เป็นสัญญาณ

ที่ดีต่อการดำาเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ ทำาให้คาดว่าเศรษฐกิจ

ไทยจะค่อยๆ ฟื้นตัวได้ในช่วง

ครึ่งหลังของปี 2565 แต่การ

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็ขึ้นอยู่กับ

ว่าทางการจะมีความจำาเป็นต้อง

ดำาเนินมาตรการควบคุมการ

ระบาดอีกหรือไม่ ส่วนปัญหา

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและ

ยูเครนนั้น คาดว่าจะส่งผลกระ

ทบต่อการเดินทางเข้าประเทศ

ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ นัก

ท่องเที่ยวระยะยาว โดยเฉพาะ

จากยุโรป โดยคาดว่าปีนี้นักท่อง

เที่ยวต่างชาติที่เข้าไทยจะอยู่ที่ 

5 ล้านคน และเพิ่มขึ้นเป็น 12 

ล้านคนในปี 2566 แต่ก็ยังต่ำากว่า 

40 ล้านคนในช่วงก่อนเกิดการ

ระบาดของโควิด-19” เอดีบีระบุ.

มอเตอร์ โชว์ 

ปลุก‘อีวี’บูม

แห่จองทะลัก 
ไทยโพสต์ • “สุริยะ” เผยมอเตอร์

โชว์ คร้ังท่ี 43 กระแสรถยนต์ไฟฟ้า                                                       

มาแรงด้วยยอดจอง 3,000 คัน เร่ง

เคร่ืองนโยบายหนุนการใช้รถยนต์

อีวีเต็มสูบ กระแสประชาชนท่ีต้อง 

การซ้ือรถใหม่ให้ความสนใจมากข้ึน 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐ                                                              

มนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม                                             

เปิดเผยถึงงานบางกอก อินเตอร์

เนช่ันแนล มอเตอร์โชว์ 2022 

หรืองานมอเตอร์โชว์ คร้ังท่ี 43 ท่ี

จบไปเมื่อ 3 เม.ย.ท่ีผ่านมา ว่ามี

ยอดจองรถยนต์ภายในงานรวมท้ัง                            

ส้ิน 33,936 คัน เติบโตเพ่ิมข้ึน 

13.6% จากปีท่ีผ่านมา เป็นยอด

จองรถยนต์ ไฟฟ้ารวมประมาณ 

3,000 คัน คิดเป็น 10% โดยส่วน

หน่ึงมาจากมาตรการของภาครัฐท่ี

ส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า ประกอบกับ

รถยนต์และรถยนต์จักรยานยนต์

รุ่นใหม่ท่ีแนะนำาในช่วงงาน รวมถึง

แคมเปญกระตุ้นยอดขายของค่าย

รถ ขณะท่ีผู้บริโภคให้ความเชื่อม่ัน

ในมาตรฐานด้านความปลอดภัย

ของการจัดงาน ทำาให้มีตัวเลขผู้เข้า

ชมงานสูงถึง 1,578,898 คน 

นอกจากน้ี การจัดงานปีน้ี

มีบริษัทผู้ประกอบกิจการรถยนต์

ไฟฟ้า (อีวี) เพ่ิมมากข้ึน สอดคล้อง

กับนโยบายรัฐบาลท่ีต้องการให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการ

ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า โดยอุตสาหกรรม

ยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์เป็น

หน่ึงในอุตสาหกรรมหลักท่ีขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมี

มูลค่าการส่งออกกว่า 1.09 ล้านล้าน

บาท หรือ 6.4% ของ GDP ของ

ประเทศ ในปี 2564 ประเทศไทย

ผลิตรถยนต์รวม 1.7 ล้านคัน และ

คาดว่าปี 2565 ประเทศไทยจะผลิต

รถยนต์เพ่ิมข้ึนรวม 1.8 ล้านคัน 

กำาหนดเป้าหมายในปี 2568 การ

ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศรวม 

225,000 คันต่อปี คิดเป็น 10% ของ

การผลิตรถยนต์ท้ังหมด.  

6/4/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,818.10 6,595.86 -1,777.76
 6,272.76 6,569.81 -297.06
 29,312.30 26,595.75 2,716.55
 28,077.89 28,719.63 -641.74

68,481.05
-1.75

1,701.18
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.93 33.65
ยูโร 35.96 36.99
ปอนดสเตอรลิง 42.96 44.34
เยน (100 เยน) 26.69 27.65
หยวนจีน 4.16 4.31
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,450 30,550
ทองรูปพรรณ 29,895 31,050
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ดิจิทัลพลิกโฉมธุรกิจสุขภาพ
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

องยอมรับว่าธุรกิจประกันวินาศภัยทั้งระบบต่างเจอโจทย์ที่

ยากที่สุด เพราะต้องเผชิญกับอุบัติภัยใหม่ “โรคโควิด-19” ที่ยัง

คงดำาเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 แต่ก็มีหลายบริษัทที่ปรับตัวเพื่อ

รองรับกับวิกฤต อย่าง บมจ. วิริยะประกันภัย พัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าว

ทันอยู่ตลอดเวลา ทำาให้วิริยะประกันภัยสามารถบริหารจัดการและก้าว

ผ่านโจทย์ที่ท้าทายนี้ ไปได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง 

ท้ังน้ี นายอมร ทองธิว กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บมจ.

วิริยะประกันภัย เปิดเผยว่า ปี 2564 บริษัทมีเบ้ียรับรวมกว่า 38,800 ล้าน

บาท มีอัตราเติบโต 1.56% แยกเป็นเบ้ียประกันภัยรถยนต์ 33,400 ล้าน

บาท และเบ้ียประกันภัยท่ีไม่ใช่รถยนต์  5,400 ล้านบาท ในขณะท่ีฐานะ

การเงินยังแข็งแกร่ง ด้วยสินทรัพย์ 77,500 ล้านบาท และมีอัตราส่วน

สินทรัพย์สภาพคล่องสูงถึง 600.51% มีเงินกองทุนประมาณ 41,400 ล้าน

บาท ในขณะท่ีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีต้องดำารงตามกฎหมาย 

อยู่ในระดับสูงเกินกว่ามาตรฐานท่ีสำานักงาน คปภ.กำาหนดไว้ถึง 170%

สำาหรับแผนการดำาเนินงานในปี 2565 โดยบริษัทได้มุ่ง

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันต่อสถานการณ์และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่

เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการนำา Data-Driven Innovation มาใช้ เพื่อให้ตอบ

สนองผู้เอาประกันภัยทั้งในด้านความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยที่เหมาะ

สม อีกทั้งบริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การใช้ Big Data มาเพิ่มประสิทธิภาพการให้

บริการสินไหมทดแทน พัฒนาช่องทางขายผ่านทางตัวแทน/นายหน้าของ

บริษัท พัฒนาระบบ Core System เพื่อรองรับการเติบโตของประกันภัย

สุขภาพและอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง

“ต้องยอมรับว่าการดำาเนินงานในปีท่ีผ่านมา ส่ิงท่ีท้าทายมากท่ีสุด

ก็คือการบริหารจัดการการจ่ายสินไหมทดแทน

ประกันภัยโควิด เจอ จ่าย จบ เพราะมีจำานวน

ของผู้เอาประกันภัยท่ีมาเปิดเคลมประกันภัย

โควิดมีปริมาณมาก และยื่นกันอย่างพร้อม

เพรียงในคราวเดียวกันหรือช่วงเวลาท่ีไล่เล่ียกัน 

บริษัทได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เอาประกันภัยได้

รับทราบว่า การยื่นเคลมค่าสินไหมน้ัน สามารถ

ไปยื่นได้ท่ีศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนของ

บริษัทท่ีมีอยู่ทุกท่ีท่ัวไทย และมีระบบเทคโนโลยี

เชื่อมโยงเป็นหน่ึงเดียว ส่งผลให้ภาวะกระจุกตัว

ในการทำาเคลมได้ถูกกระจายไปยังแต่ละพ้ืนท่ี

ท่ัวประเทศ ทำาให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินค่า

สินไหมทดแทนได้อย่างรวดเร็ว ตามกลยุทธ์การ

ยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลางให้บริการครบวงจร

ด้วยความยืดหยุ่น” นายอมรกล่าว

อย่างไรก็ตาม ใกล้เทศกาลสงกรานต์ 

หลายคนจะต้องเดินทางกลับภูมิลำาเนาเพื่อร่วมกิจกรรมกับที่บ้าน ดัง

นั้นเพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทาง บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต พร้อม

สนับสนุนให้การเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ไร้กังวลยิ่งขึ้น ด้วย

การส่งความคุ้มครองอุบัติเหตุที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์ด้านการท่อง

เที่ยวมากมาย กับโครงการ “ประกันอุบัติเหตุ OCEAN LIFE เที่ยวไทย

กันเถอะ” ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 1 แสนบาท/ครั้ง* 

โดยไม่ต้องสำารองจ่ายเมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเครือข่าย กรณี

เกิดเหตุไม่คาดฝันรับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 8,000,000 

บาท** พร้อมรับเงินชดเชยรายได้ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

“ประกันอุบัติเหตุ OCEAN LIFE เที่ยวไทยกันเถอะ” สามารถทำาได้

ทั้งครอบครัว เพราะรับประกันภัยบุคคลตั้งแต่อายุ 5-70 ปี โดยไม่

ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงคำาถามสุขภาพ พิเศษ!! หากทำาประกัน

อุบัติเหตุภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รับเลย Gift Voucher สูงสุด 

400 บาท*** พร้อมส่วนลดท่องเที่ยวมากมาย จาก OCEAN CLUB 

หรือหากเจ็บป่วยเล็กน้อยระหว่างท่องเที่ยวสามารถใช้บริการปรึกษา

แพทย์ออนไลน์ OCEAN LIFE TeleMed ได้อีกด้วย สนใจทำาประกันได้

ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อที่ผู้

เชี่ยวชาญด้านประกันชีวิต โทร.0-2207-8844

เช่นเดียวกับ กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมมือกับ ‘ช้อปปี้’ (Shopee) 

ฉลองเทศกาลสงกรานต์ผ่านแคมเปญ Shopee 4.4 Shocking Sale วันช้อป 

โปรช็อก ให้นักช้อปได้อุ่นใจกับความคุ้มครองพร้อมกับโปรดียืน 1 เมื่อซื้อ

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือประกันชีวิต ผ่านหน้าร้านออฟฟิเชียลสโตร์ 

BangkokLife Official บน Shopee Mall ตั้งแต่วันที่ 1-30  เมษายน 2565 

นอกจากนี้ ผู้ที่ต้องการวางแผนการออมเพื่อเป้าหมายในอนาคต สามารถซื้อ

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ “บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 126” (ออนไลน์) ที่ให้

ทั้งความคุ้มครองชีวิตและเงินคืนที่เพิ่มขึ้นตลอดสัญญา รวมรับผลประโยชน์

สูงถึง 663% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย พร้อมสิทธิในการลดหย่อนภาษี

สูงสุดถึง 100,000 บาท ซึ่งทั้ง 2 แบบประกันนี้สามารถซื้อง่าย สะดวก

รวดเร็วผ่านระบบออนไลน์เพียงปลายนิ้ว  

ด้านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด ส่งแคมเปญ

พิเศษร่วมฉลองสงกรานต์ให้คนไทยเดินทาง-กลับบ้าน-ท่องเที่ยวอย่าง

สบายใจไร้กังวล ขนโปรดักส์ประกันภัยที่ตอบโจทย์และคุ้มค่ามาแบบ

จัดเต็ม ด้วยแพ็กเกจประกันภัยที่มีความคุ้มครองครอบคลุมตลอดช่วง

เทศกาล ทั้ง ประกันภัยการเดิน

ทาง ขยายความคุ้มครองค่ารักษา

พยาบาลจากการติดเชื้อโควิด เบี้ย

เริ่มต้นเพียง 65 บาท ประกัน

อุบัติเหตุ รับเพิ่มเป็น 2 เท่า เมื่อ

เกิดอุบัติเหตุขณะเข้าร่วมเทศกาล 

คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท ประกัน

รถยนต์ระยะสั้น เบี้ยราคาสบาย

กระเป๋า ให้ขับขี่อย่างมั่นใจตลอดเส้น

ทาง และ ประกันภัยบ้าน คุ้มครอง

การถูกโจรกรรมงัดแงะ ออกไป

เที่ยวไม่มีใครอยู่บ้านก็คลายกังวลได้ 

เพราะมีประกันดูแลสามารถเข้าไป

ซื้อแบบประกันภัยได้ง่ายๆ แล้ววัน

นี้ที่เว็บไซต์ www.tqm.co.th หรือ 

คลิก https://bit.ly/35uhhNH และ

ช่องทาง Line Official TQM Insurance Broker หรือ โทร.1737 ตลอด 

24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้ - 20 เมษายน 2565.

ต้

‘วิริยะ’ เปิดแผนงานปี 2565

ชูกลยุทธ์ Data-Driven Innovation

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ทะเบียนเลขที่	0107543000031

RATCH   100/2565

	 	 	 	 	 	 	 5		เมษายน		2565

เรื่อง					ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2565

เรียน					ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท	 ราช	 กรุ๊ป	 จำากัด	 (มหาชน)	 มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจำาปี	 2565	 ในวันพุธที่	 27	 เมษายน	 2565	 เวลา	 08.30	 น.	 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)	ตามพระราชกำาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2563	รวมถึง	กฎหมาย	และข้อกำาหนดอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	ตามระเบียบวาระ

การประชุม	ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่	1		พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2564	เมื่อวันที่	21	ตุลาคม	2564

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: 

	 					การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง	และครบถ้วน	ผู้ถือหุ้นจึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

      มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้: 

	 					ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	36.	(1)

ระเบียบวาระที่	2		รับทราบรายงานประจำาปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ	ในรอบปีที่ผ่านมา	และกิจการที่จะกระทำาต่อไปในภายหน้า

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: 

     ปี	2564	ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีกำาไรเป็นจำานวน	7,772.02	ล้านบาท	คิดเป็นกำาไรต่อหุ้นเท่ากับ	5.36	บาท	ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญตามสัดส่วน 

           การลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน	มีกำาลังการผลิตจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าซ่ึงเป็นธุรกิจหลักรวมท้ังส้ิน	9,115	เมกะวัตต์	ประกอบด้วย	โรงไฟฟ้าท่ีเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และรับรู้รายได้แล้ว

       7,181	เมกะวัตต์	และโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีก	1,934	เมกะวัตต์	โดยในปี	2564	บริษัทฯ	รับรู้กำาลังการผลิตเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น	1,589	เมกะวัตต ์

           ซึ่งในจำานวนนี้มาจากโครงการโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพิ่ม	377	เมกะวัตต์	และมาจากการเข้าลงทุนเพิ่มเติมอีกรวม	1,212	เมกะวัตต์	

	 					ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว	240	เมกะวัตต์	และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก	972	เมกะวัตต์	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้เข้าลงทุนในระบบ

	 					สาธารณูปโภคพื้นฐาน	ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	และธุรกิจอื่น	ๆ	เพิ่มเติมอีก	ได้แก่	การซื้อหุ้นบริษัท	พริ้นซิเพิล	แคปิตอล	จำากัด	(มหาชน)	เพื่อลงทุนในธุรกิจบริการสุขภาพและ

      ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	การซื้อหุ้นเพิ่มทุน	Bangkok	Chain	International	(Lao)	Co.,	Ltd.	เพื่อลงทุนในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	ในนครหลวงเวียงจันทน์	สปป.	ลาว 

      และการจัดตั้งบริษัท	อินโนพาวเวอร์	จำากัด	ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	และบริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จำากัด	(มหาชน)	เพื่อลงทุนด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

      และธุรกิจ	Start-up	ของอุตสาหกรรมพลังงาน	ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานประจำาปีของคณะกรรมการเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ	ในรอบปีท่ีผ่านมา	และกิจการท่ีจะกระทำาต่อไป 

					 					ในภายหน้าดังกล่าว

      ระเบียบวาระนี้	ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติ

ระเบียบวาระที่	3		พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำาไรขาดทุนประจำาปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: 

	 					ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำาไรขาดทุนประจำาปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี

      ของบริษัทฯ	(นายไวโรจน์	จินดามณีพิทักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี	3565	แห่งบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด)	และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

																				และคณะกรรมการบริษัทฯ	แล้ว

      มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้: 

	 					ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	36.	(1)

ระเบียบวาระที่	4		พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรประจำาปี	2564	และการจ่ายเงินปันผล

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: 

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรประจำาปี	2564	และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	2.50	บาท	รวมเป็นเงินปันผลจ่ายท้ังส้ิน	3,625	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	46.64

ของกำาไรตามงบการเงินรวม	และเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับผลประกอบการ	6	เดือนแรกของปี	2564	ในอัตราหุ้นละ	1.15	บาท	ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่	

23	กันยายน	2564	จะคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำาหรับผลประกอบการ	6	เดือนหลังของปี	2564	ในอัตราหุ้นละ	1.35	บาท	คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำานวน	1,957.50	ล้านบาท

กำาหนดจะจ่ายในวันศุกร์ที่	20	พฤษภาคม	2565	โดยไม่จัดสรรทุนสำารองตามกฎหมายเพิ่มเติม	เนื่องจากได้จัดสรรไว้ครบร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	แล้ว

โดยเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้	จะจ่ายจากกำาไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ	20	ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำาไปเครดิตภาษีได้ทั้งจำานวน

ทั้งนี้	สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2565

      มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้: 

	 					ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	36.	(1)

ระเบียบวาระที่	5		พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และกำาหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: 

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติจ้างบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด	และแต่งตั้งนายไวโรจน์	จินดามณีพิทักษ์	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3565)	หรือ	นายณัฐพงศ์

ตันติจัตตานนท์	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8829)	หรือ	นางสาวดุษณีย์	ยิ้มสุวรรณ	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10235)	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ประจำาปี	2565	และ

กำาหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเป็นเงินจำานวน	2,400,000	บาท	(ไม่รวมค่าใช้จ่าย	Out-of-pocket	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน	50,000	บาท)	ตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัทฯ	ทั้งนี้	ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอทั้งสามรายนั้น	มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	รวมถึง	ไม่มีผู้สอบบัญชีคนใด 

																					ที่ปฏิบัตหิน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ	มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด

      มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้:

	 					ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	36.	(1)

ระเบียบวาระที่	6		พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ		

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: 

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยคำานึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่	ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	ได้แก่	ความสำาเร็จในการสร้างการเติบโต 

	 					ทางธุรกิจของบริษัทฯ	ทั้งในด้านกำาลังการผลิต	สินทรัพย์	กำาไรสุทธิ	รวมทั้ง	การเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน	ดังนั้น	เพื่อให้

ค่าตอบแทนกรรมการมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น	รวมทั้ง	เป็นการสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรที่มีคุณวุฒิ	ความรู้ความสามารถ	ทักษะ	และ

ประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อความสำาเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.			โบนัสกรรมการเพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจำาปี	2564	วงเงินไม่เกิน	20	ล้านบาท	โดยประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ	25	และให้จัดสรร

     ตามระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ	และตามการเข้าร่วมประชุม	โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมร้อยละ	75	ขึ้นไปจะได้รับโบนัสเต็มจำานวน	ส่วนกรรมการ

					ที่เข้าร่วมการประชุมน้อยกว่าร้อยละ	75	จะได้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข้าประชุม

2.			ค่าตอบแทนประจำาสำาหรับคณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อยในปี	2565	ดังนี้

	 										2.1	 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

	 															1)		ค่าตอบแทนรายเดือน	(คำานวณตามระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง)

      •		ประธานกรรมการ	 46,875	 บาท/เดือน

      •		กรรมการ	 37,500	 บาท/เดือน

	 															2)		ค่าเบี้ยประชุม	(จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุม)

      •		ประธานกรรมการ	 15,625	 บาท/ครั้ง

      •		กรรมการ	 12,500	 บาท/ครั้ง

	 										2.2	 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

	 																คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุม)

      •		ประธานกรรมการ	 37,500	 บาท/ครั้ง

      •		กรรมการ	 30,000	 บาท/ครั้ง

	 										โดยประธานกรรมการ	ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ	25

3.			ผลประโยชน์อื่น:	คณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อย	ไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะอื่น	

ทั้งนี้	ฝ่ายบริหารฯ	ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ	ไม่ได้รับโบนัสและค่าตอบแทนประจำาในฐานะกรรมการในทุกกรณี

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้:  

	 					ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	ซึ่งเป็นไปตามมาตรา	90	ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535

ระเบียบวาระที่	7		พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: 

      ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนผู้ท่ีจะพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ	ตามข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 					ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสม	ความจำาเป็น	และประโยชน์แก่กิจการของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างครบถ้วนแล้ว	ดังนี้																	

1)			นายบุญญนิตย์	 		วงศ์รักมิตร	 					กรรมการ											(ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

2)			นางสาวนิรมาณ						ไหลสาธิต		 					กรรมการ											(ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

3)			นายบุญส่ง	 		เกิดกลาง	 					กรรมการอิสระ					(ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

4)			นายภานุวัฒน์	 		ตริยางกูรศรี						กรรมการอิสระ	

      มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้: 

	 					ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	36.	(1)

ระเบียบวาระที่	8		พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	จาก	14,500,000,000	บาท	เป็น	22,192,307,700	บาท

      โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำานวน	769,230,770	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: 

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	จาก	14,500,000,000	บาท	เป็น	22,192,307,700	บาท	โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำานวน

769,230,770	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท	ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ	เนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ	มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมทั้ง	จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ	และสร้างความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	

และทำาให้บริษัทฯ	มีความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติม	อันจะส่งผลให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ	มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต	โดยบริษัทฯ	จะมีเงินทุนเพียงพอ

เพื่อใช้ดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น	หากการระดมทุนผ่านการเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย

      มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้:

	 					ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	36.	(2)

ระเบียบวาระที่	9		พิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ	ข้อ	4.	เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ:

	 					ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ	ข้อ	4.	เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน	ดังนี้

	 							“ข้อ	4.	 	ทุนจดทะเบียน	จำานวน	 22,192,307,700					บาท	 (-สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาท-)

	 								 	แบ่งออกเป็น	  2,219,230,770					หุ้น	 (-สองพันสองร้อยสิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหุ้น-)

	 	 	มูลค่าหุ้นละ	 	 											10.00					บาท	 (-สิบบาท-)

	 	 	โดยแยกออกเป็น

	 	 	หุ้นสามัญ	 	 		2,219,230,770					หุ้น	 (-สองพันสองร้อยสิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหุ้น-)

	 	 	หุ้นบุริมสิทธิ	 	 	 -						หุ้น	 (-			หุ้น)”

      มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้:

	 					ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	36.	(2)

ระเบียบวาระที่	10	พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำานวนไม่เกิน	769,230,770	หุ้น	เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ

      ตามสัดส่วนการถือหุ้น	โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำาให้บริษัทฯ	มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ	(Preferential	Public	Offering:	PPO)

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ:

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำานวนไม่เกิน	769,230,770	หุ้น	เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ	ตามสัดส่วนการถือหุ้น	

โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำาให้บริษัทฯ	มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ	(Preferential	Public	Offering:	PPO)	และอนุมัติมอบอำานาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่	และ/หรือ

อนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบอำานาจช่วงให้บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสม	เป็นผู้มีอำานาจในการดำาเนินการใด	ๆ	ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่

      มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้: 

	 					ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	36.	(1)

ระเบียบวาระที่	11	พิจารณาเรื่องอื่น	ๆ	(ถ้ามี)

	 					อนึ่ง	บริษัทฯ	ได้กำาหนดให้วันศุกร์ที่	18	มีนาคม	2565	เป็นวัน	Record	Date	สำาหรับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อและจำานวนหุ้นอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันดังกล่าว	เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

      และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	และมีสิทธิรับเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวนี้

      จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2565	ของบริษัทฯ	ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)	ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น 

โดยใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	วิธีการออกเสียงลงคะแนน	และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

	 				เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุม	บริษัทฯ	จะเปิดระบบให้ท่านผู้ถือหุ้น	หรือ	ผู้รับมอบฉันทะ	ลงทะเบียนยื่นแบบคำาร้องต้ังแต่วันท่ี	18	เมษายน	2565	เวลา	08.30	น.	เป็นต้นไป	

จนถึงเวลาปิดประชุมในวันที่	27	เมษายน	2565

	 					บริษัทฯ	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจและความร่วมมือด้วยดีในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19	ในครั้งนี้	ที่อาจจะทำาให้ท่านผู้ถือหุ้น

ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร	และขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูง	มา	ณ	โอกาสนี้

        

       

	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ	

 

    

	 	 	 	 	 	 											(นางสาวชูศรี		เกียรติขจรกุล)

	 	 	 	 	 	 														กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำานักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์	 0	2794	9510

โทรสาร	 0	2794	9888	ต่อ	9510	

ซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกพลังเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ปลูกจำ�ป�ป่�  รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำ�ป่�สัก เข�พระย�เดินธง

าวะโลกร้อนที่ส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวน       

การตัดไม้ทำาลายป่าถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหา ที่

ผ่านมาภาคเอกชนได้ให้ความสำาคัญกับในเรื่องดังกล่าว 

ล่าสุด เครือซีพีและซีพีเอฟให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจ

อย่างยั่งยืน สามารถทำาให้บริษัท สังคม สิ่งแวดล้อม เติบโตอย่าง

สอดคล้องไปด้วยกัน ดังนั้น จึงได้ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าภาย

ใต้ “โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำาป่าสัก เขาพระยาเดินธง” 

จ.ลพบุรี  

สำาหรับโครงการดังกล่าวน้ัน เกิดจากความร่วมมือ 3 

ประสาน คือ กรมป่าไม้  

ชุมชนรอบเขาพระยาเดินธง 

และซีพีเอฟ เป็นต้น แบบการ

ปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนท่ี

อื่นๆ ของประเทศ และเป็น

แหล่งเรียนรู้เก่ียวกับการฟ้ืนฟู

สภาพป่าไม้ โดยได้ดำาเนิน

การมาต้ังแต่ปี 2559 โดย

ผลสำาเร็จจากการดำาเนินการ

ระยะท่ีหน่ึง (ปี 2559-2563) 

ช่วยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่ารวม 

5,971 ไร่ ช่วยเพ่ิมความหลาก

หลายทางชีวภาพ ท้ังพันธ์ุพืช

และพันธ์ุสัตว์ ลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก และปัจจุบัน

อยู่ระหว่างดำาเนินโครงการ 

ระยะท่ีสอง (ปี  2564-2568) 

เพ่ิมเติมอีก 1,000 ไร่ รวม

เป็น 6,971 ไร่ รวมท้ังต่อยอด

จากการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า สู่การสร้างความม่ันคงทางอาหารระดับ

ชุมชน ส่งเสริมชุมชนปลูกผักปลอดภัยไว้บริโภคเอง 

รวมถึงนำาไปจำาหน่ายในตลาดของชุมชน และยังได้

สนับสนุนชุมชนทำาโครงการเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาอีกด้วย 

ทำาให้หลายครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น และสร้างอาชีพเสริม อาทิ 

นำาปลามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลาส้ม ปลาร้า เพื่อจำาหน่าย 

เป็นต้น สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ

สหประชาชาติ (SDGs) และมุ่งสู่การเป็นองค์กรลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) 

ล่าสุด นายสุภกิต เจียรวนนท์  ประธานกรรมการเครือซีพี- 

ซีพีเอฟ นำาทัพผู้บริหาร เช่น นายอดิเรก ศรีประทักษ์  ประธาน

คณะกรรมการบริหาร, นายพงษ์  วิเศษไพฑูรย์ รองประธานคณะ

กรรมการบริหาร, นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้

บริหารซีพีเอฟ และยังได้รับเกียรติจาก ม.ล.อนุพร เกษมสันต์ รอง

กงสุลกิตติมศักดิ์รัสเซีย, นายศิริชัย มาโนช ที่ปรึกษาอาวุโสเครือ 

ซีพี ลงพื้นที่โครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำาป่าสัก เขาพระยา

เดินธง” ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ลงพื้นที่ติดตาม

ความคืบหน้าการฟื้นฟูป่า

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหารซีพี

‘‘เครือซีพีและซีพีเอฟ ตระหนักถึงความสำาคัญ

ของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ดูแล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โครงการนี้         

เป็นความตั้งใจของเครือซีพีและซีพีเอฟที่ทำาประโยชน์ 

ให้กับสังคมและประเทศ’’  

เอฟ กล่าวว่า โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำาป่าสัก เขาพระยา

เดินธง ระยะแรก ช่วยพลิกฟื้นสภาพป่าที่มีสภาพรกร้างสู่ป่าที่อุดม

สมบูรณ์ และในระยะที่สอง ซีพีเอฟมีแผนที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า

เพิ่มเติมอีก 1,000 ไร่ นอกจากนั้นในทุกๆ ปีจะมีการติดตามดูแล

ผืนป่าแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นแหล่งต้นน้ำาสำาคัญอีกแห่งหนึ่ง

ของประเทศไทย และยังเชื่อมโยงกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 

รวมทั้งเป็นต้นแบบที่กรมป่าไม้จะนำามาใช้พัฒนาผืนป่าพื้นที่อื่นๆ 

ของประเทศ และเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับหน่วยงานราชการ ภาค

เอกชนอื่นๆ เข้ามาศึกษารูปแบบการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า

ทั้งนี้ ทีมที่ปรึกษาอาวุโส

เครือซีพี ได้มอบต้นจำาปาป่า 

1,000 ต้น ซึ่งจะนำามาปลูก

เพิ่มเติมในพื้นที่ของโครงการ 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปล่อยปลา 

1 แสนตัวเพื่อเป็นแหล่งอาหาร

ของชุมชนที่อยู่รอบข้าง เยี่ยมชม

พื้นที่โครงการ โรงเพาะชำากล้า

ไม้ แหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ ไม้ป่า

ในโครงการ นำามาเพาะอนุบาล

ให้เป็นกล้าที่แข็งแรง ซึ่งซีพีเอฟมี

การจ้างงานชุมชนในการติดตาม

ดูแลต้นไม้ในพื้นที่โครงการ เพาะ

กล้าไม้ กำาจัดวัชพืช ฯลฯ เป็นการ

สร้างงาน สร้างอาชีพสู่ชุมชน ชม 

แปลงปลูกป่าพิถีพิถัน ซึ่งปลูกใน

ปี 2560 และเตรียมขึ้นทะเบียน

โครงการลดก๊าซเรือนกระจก

ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ

ประเทศไทย (T-VER) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน) หรือ อบก.

“เครือซีพีและซีพีเอฟตระหนักถึงความสำาคัญของการมีส่วน

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

โครงการน้ีเป็นความต้ังใจของเครือซีพีและซีพีเอฟท่ีทำาประโยชน์ให้

กับสังคมและประเทศ และในโอกาสท่ีเครือซีพีก้าวสู่การดำาเนินงาน

ครบรอบ 100 ปี  มุ่งม่ันทำากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตาม

ปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือ คือ ประโยชน์ต่อประเทศ ประโยชน์

ต่อประชาชน และประโยชน์ต่อบริษัท” นายประสิทธ์ิกล่าว

นายสุรพล กลิ่นพันธุ์ ผู้อำานวยการส่วนส่งเสริมการปลูก

ป่า สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 สระบุรี กล่าวว่า ซีพีเอฟเข้า

มาช่วยฟื้นฟูผืนป่าเขาพระยาเดินธงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้

ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ากลับคืน

มา มีแหล่งน้ำาเพิ่มขึ้น ชาวบ้านมีแหล่งอาหาร สามารถเป็นต้นแบบ

อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในหลายพื้นที่ จากการที่ซีพีเอฟได้นำารูปแบบ

ต่างๆ มาใช้ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับนักวิชาการเข้ามาช่วย

จนได้ผืนป่ากลับคืนมา ซึ่งกรมป่าไม้จะใช้ โครงการนี้เป็นต้นแบบใน

การฟื้นฟูป่า ขอขอบคุณซีพีเอฟที่เข้ามาสนับสนุนการดำาเนินงาน

ของกรมป่าไม้สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว. 
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

แจ้งเกิดเวทีอาชีพสำาเร็จ ‘ธนภัทร’ ล้มมือวาง

เชียงราย • การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ 

เทนนิส ทัวร์ ปี 2022 เทนนิสอาชีพหญิง รายการ “ไอทีเอฟ วีเมนส์ 

เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 1” ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

(ประมาณ 837,500 บาท) และเทนนิสอาชีพชาย “ไอทีเอฟ เมนส์ 

เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 1” ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

(ประมาณ 502,500 บาท) ณ สนามกีฬาเทนนิส อบจ.เชียงราย เมื่อวัน

ที่ 6 เม.ย.2565 เป็นรอบแรกประเภทชายเดี่ยว รอบแรก (สาย 32 คน) 

“ต้นไม้” ธนภัทร นิรันดร ดาวรุ่งไทย วัย 18 ปี มือ 1 เยาวชนไทย และ

มือ 52 เยาวชนโลก ที่ได้สิทธิ์เข้าร่วม ด้วยการมีอันดับเยาวชนโลกติด

ท็อปร้อยของโลก พลิกสถานการณ์กลับมาชนะ จุมเปอิ ยามาซากิ นัก

หวดญี่ปุ่น วัย 24 ปี มือ 820 ของโลก และมือวาง 5 ของรายการ 2-1 

เซต 6-7 (4-7), 6-4 และ 6-2 ทำาให้ธนภัทรประเดิมแมตช์อาชีพได้

สวยงาม เก็บแต้มแรก ATP สำาเร็จ ซึ่งธนภัทรลงเล่นในประเภทเดี่ยว

ระดับอาชีพเป็นครั้งแรก โดยธนภัทรผ่านเข้ารอบ 2 พบผู้ชนะระหว่าง 

ธนเพชร ฉันทะ และคิม กึนจุน (เกาหลีใต้), ประเภทหญิงเดี่ยว รอบ

แรก “ลัก” ลักษิกา คำาขำา นักเทนนิสไทย วัย 28 ปี อดีตมือ 66 ของ

โลก ปัจจุบันรั้งมือ 955 ของโลก และรายการนี้ ได้ไวลด์การ์ดเข้าร่วม 

กรุยทางสู่รอบ 2 สำาเร็จ หลังต้องออกแรงถึง 3 เซต ชนะ มาเรีย ทิโม

เฟเยวา มือ 394 ของโลก และมือวาง 7 ของรายการ 2-1 เซต 6-4, 

6-7 (4-7) และ 6-4 ลักษิกาผ่านเข้ารอบ 2 พบกับ ฮั่น ซินหยุน (จีน) 

ทรูไอดียิงสดแมนฯ ซิตีรับมือลิเวอร์พูล 10 เม.ย.

กรุงเทพฯ • ศึกตัดสินแชมป์ EPL แมตช์สุดสำาคัญ คืนวันอาทิตย์

ที่ 10 เมษายนนี้ เวลา 22.30 น. เมื่อจ่าฝูง “เรือใบสีฟ้า” แมนเชส

เตอร์ ซิตี ในฐานะแชมป์เก่าที่ฟอร์มแรงดีไม่มีตก เปิดรัง เอติฮัด สเต

เดี้ยม ต้อนรับคู่ปรับสำาคัญ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ที่ฟอร์มร้อนแรงไม่

แพ้กัน โชว์ผลงานชนะในเกมลีกติดต่อกัน 10 นัด ด้วยสถานการณ์ที่

ทั้ง 2 ทีมมีแต้มห่างกันเพียง 1 แต้มเท่านั้น คอบอลห้ามพลาด โดย

เจ้าบ้าน “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี นำาทัพโดย เป๊ป กวาดิโอ

ล่า สุดยอดกุนซือมากแชมป์ชาวสแปนิช ที่ศึกนี้ต้องงัดไม้ตาย แท็กติก

ต่างๆ เพื่อรักษาตำาแหน่งจ่าฝูงให้ได้ นำาโดยซูเปอร์สตาร์ยอดเพลย์เมก

เกอร์ของทีมอย่าง เควิน เดอ บรอยน์ สมทบมาด้วยดาวเตะตัวกลั่น 

อาทิ รูเบน ดิอาซ, เอแดร์สัน, อิกาย กุนโดกัน, เจา คานเซโล, ราฮีม                                                                        

สเตอริง ที่จะมาร่วมผนึกกำาลังรักษาตำาแหน่งจ่าฝูง สำาหรับฟากรองจ่า

ฝูง “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล งานนี้ เจอร์เกน คล็อปป์ สุดยอดกุนซือชาว

เยอรมัน มีทีเด็ดในมือแบบจัดเต็ม จัดขุนพลตัวหลักพร้อมรบกับศึก

สุดสำาคัญแมตช์นี้ นำาโดยสุดยอดแนวรุกที่ฟอร์มกระฉูดอย่าง โมฮัม

เหม็ด ซาลาห์, ซาดิโอ มาเน, ดีโอโก โจตา, หลุยซ์ ดิอาซ ในขณะ

ที่ตัวหลักของทีมยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้ง เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ค, 

จอร์แดน เฮนเดอสัน, เทรนต์ อเล็กซานเดอร์ อาร์ โนลด์ และอลิส

ซอน เบ็กเกอร์ ติดตามความเร้าใจระดับ 5  ที่ทรูไอดีจัดให้คอบอลได้

ตามติดนัดลุ้นแชมป์นี้กันแบบฟรีๆ ทางช่อง ID Station https://ttid.co/

KupK/1kktlh2m

ว่ายน้ำามั่นใจฟอร์ม 21 นักกีฬาไทยชุดซีเกมส์

กรุงเทพฯ • พล.อ.เจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำา

เเห่งประเทศไทย กล่าวถึงความพร้อมของนักว่ายน้ำาทีมชาติไทย ชุด

ลุยศึกซีเกมส์ 2022 ที่ประเทศเวียดนาม ว่า “ขณะนี้นักกีฬาทุกคน

อยู่ระหว่างการลงเเข่งขันว่ายน้ำารายการชิงชนะเลิศเเห่งประเทศไทย 

ที่จัดวันที่ 5-10 เม.ย.2565 ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต

สุวรรณภูมิ ถือเป็นรายการใหญ่ที่มีนักว่ายน้ำาจากทั่วประเทศเข้าร่วม

แข่งขัน จำานวน 698 คน จาก 148 สโมสรสมาชิก ซึ่งเเบ่งการเเข่งขัน

ออกเป็น 2,923 รายการ ภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อจากไวรัส

โควิด-19 เเละการดูเเลของนายสาธิต หงษ์ทอง ประธานฝ่ายกีฬาว่าย

น้ำา โดยเป็นการเเข่งขันเเบบปิด ท้ังน้ี นักว่ายน้ำาชุดซีเกมส์ของไทยจะมี

โอกาสได้โชว์ศักยภาพอย่างเต็มความสามารถร่วมกับนักว่ายน้ำาจาก 8 

ประเทศ ของศูนย์ฝึก FINA ธัญญปุระ ถือเป็นโค้งสุดท้ายก่อนการเเข่ง

ขันซีเกมส์จะเร่ิมต้นข้ึน” พล.อ.เจริญกล่าวต่อว่า “หลังจบการเเข่งขันว่าย

น้ำาชิงชนะเลิศเเห่งประเทศไทยเเล้ว ทางสมาคมเตรียมเรียกนักว่ายน้ำา

ชุดซีเกมส์ จำานวน 21 คน เเบ่งเป็นชาย 8 คน และหญิง 13 คน เข้าเก็บ

ตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น ในช่วงวันท่ี 1-11 พ.ค.65 เพื่อเค้นฟอร์มเก่งของ

ทุกคนออกมาให้ได้” โดยจะได้ 3 นักว่ายน้ำาหญิงตัวความหวัง กลับจาก

การฝึกซ้อมท่ีต่างประเทศเข้ามาสมทบกับทีม ประกอบด้วย “จอย” เจนจิ

รา ศรีสอาด ซ่ึงฝึกอยู่ประเทศเนเธอเเลนด์ รวมถึงณิชา กิจคณากร เเละ

มานิตา เสถียรโชควิศาล ฝึกซ้อมอยู่ท่ีสหรัฐอเมริกา คาดว่าท้ัง 3 คนน้ีน่า

จะมีลุ้นเหรียญทองในซีเกมส์คร้ังน้ีอย่างเเน่นอน.

ลิสบอน • “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ควบคุมสถาน 

การณ์เอาไว้ได้ก่อนในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 

รอบก่อนรองชนะเลิศ เลกแรก กับเบนฟิกา 

หลัง ซาดิโอ มาเน, อิบราฮิมา โกนาเต และ

หลุยส์ ดิอาซ ซัดคนละประตูพาลิเวอร์พูลบุก

ไปชนะ 3-1 ที่ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส 

อิบราฮิมา โกนาเต ซัดประตูแรกให้

ลิเวอร์พูลจากลูกเตะมุมในนาทีที่ 17 ก่อนที่ 

ซาดิโอ มาเน จะยิงประตูที่ 2 ในนาทีที่ 34 ให้

พลพรรคหงส์แดงควบคุมสถานการณ์ได้อย่าง

รวดเร็วในการแข่งขันที่เอสตาดิโอ เดอ ลุซ

เจ้าบ้านเบนฟิกามาได้ประตูตีไข่แตก

ในช่วงต้นครึ่งหลังจากความผิดพลาดของโก

นาเต ที่เปิดโอกาสให้ ดาร์วิน นูเนซ ยิงประตู

ตีตื้นให้เจ้าบ้านในนาทีที่ 49 แต่ดิอาซก็จบ

ค่ำาคืนด้วยประตูที่ 3 ของลิเวอร์พูลในนาที

ที่ 87 ส่งผลให้ลิเวอร์พูลขยับเข้าใกล้รอบรอง

ชนะเลิศด้วยประตูที่ตุนไว้ก่อน 3-1

“พวกเขาต่อสู้กันอย่างสุดหัวใจ พวก

เราอาจจะแง้มประตูให้พวกเขาบ้างเล็กน้อย”  

เจอร์เกน คล็อปป์ ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกล่าว 

“แต่ในที่สุดพวกเราก็สามารถยิงประตูที่ 3 ได้ 

ซึ่งผมคิดว่าทุกคนคงเห็นด้วยว่าจะทำาได้และ

ควรจะได้ประตูมากกว่านี้”

ลิเวอร์พูลค่อนข้างม่ันใจว่าจะสามารถ

ปิดงานของพวกเขาได้ในเลก 2 ในสัปดาห์หน้า

ที่แอนฟิลด์รังเหย้าของพวกเขา เมื่อคล็อปป์

ถอดตัวหลังอย่าง โมฮัมเหม็ด ซาลาห์, มาเน 

และติอาโก อัลกันทารา ออกมาพักตั้งแต่ 1 

ชั่วโมงก่อนหมดเวลา

โดยเฉพาะซาลาห์นั้นถูกเก็บตัวออกมา

เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญสำาหรับเกมในวันอาทิตย์

นี้ ลิเวอร์พูลจะเจอกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี 

เผลอนิดเดียวสัปดาห์นี้เมเจอร์แรกของวงการกอล์ฟจะ

เปิดฉากกันแล้วกับ เดอะ มาสเตอร์ส ที่ ออกัสตา เนชั่นแนล 

กอล์ฟคลับ ในรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา งานนี้กลายเป็นที่น่า

สนใจยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อ ไทเกอร์ วูดส์ อดีตนักกอล์ฟหมายเลข 1 

ของโลกที่ลงมาชิมลางในช่วงต้นสัปดาห์ว่าจะลงแข่งไหวหรือ

ไม่ตัดสินใจร่วมแข่งขัน พร้อมส่งสัญญาณเตือนคู่แข่งทุกท่าน

ว่า “ผมมาที่นี่เพื่อแชมป์สถานเดียว” แฟนไทเกอร์ต้องตาม

เชียร์..••..“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล สร้างประวัติศาสตร์เป็น

คนไทยอีกคนหนึ่งที่คว้าแชมป์ระดับแอลพีจีเอได้สำาเร็จ ในศึก

จีทีบีซี คลาสสิก 2022 ที ่อเวียรา กอล์ฟ คลับ เมืองคาร์ลส

แบด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา หลังดวลเพลย์ออฟเอาชนะ 

นานนา เคิร์ต มาดเซน ยอดฝีมือจากเดนมาร์ก รับเงินรางวัล

ไป 225,000 ดอลลาร์ หรือราว 7.4 ล้านบาท นับเป็นนักกอล์ฟ

ไทยคนที่ 6 ที่คว้าแชมป์อาชีพในแอลพีจีเอ น้องจีนบอกเพิ่งนับ

หนึ่งค่ะ..••..“บิ๊กรัง” รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬา

กอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ เปิดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ที่

ซึ่งอาจจะเป็นแมตช์ชี้ชะตาสำาหรับแชมป์

พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้

ความผิดหวังเดียวของซาลาห์คือไม่

สามารถยิงประตูได้ ในแมตช์นี้ทั้งที่มี โอกาส

ทอง ซึ่งคล็อปป์กล่าวว่า “มันเป็นช่วงเวลาที่

ยากลำาบาก เด็กๆ เพิ่งกลับจากแอฟริกาและ

มันไม่ใช่เรื่องง่าย มันมีความกดดันมหาศาล พวก                                                                      

เขาต้องการเวลาสักพักและทุกอย่างจะดีเอง”

ส่วนผลการแข่งขันอีกคู่ในคืนเดียวกัน 

“เรือใบสีฟ้า”  แมนเชสเตอร์ ซิตี เปิดเอทิฮัด สเต                                                              

เดียม เฉือนชนะ แอตเลติโก มาดริด จาก

สเปน 1-0 จากประตูโทนของ เควิด เดอ 

บรุยน์ ในนาทีที่ 70 สร้างความได้เปรียบก่อน

ในเลกแรก

เป๊ป กวาร์ดิโอลา ผู้จัดการทีมเรือใบสี

ฟ้า กล่าวว่า “ผมไม่ได้คิดว่าเราจะต้องชนะ 3 

หรือ 4 ประตูต่อศูนย์ ผมรู้ดีว่าพวกเรากำาลัง

เจอกับใคร พวกเขาเล่นร่วมกันมาหลายปีแล้ว”

“พวกเขาเล่นเกมรับกันได้เหนียวแน่น

มาก เล่นได้อย่างแน่นอนและตั้งรับค่อนข้าง

ลึก แต่พวกเราก็เล่นด้วยความอดทน คุณรู้

ดีว่าต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้ พวกเขา

ต้องการให้คุณกังวล แต่สุดท้ายมันก็เป็นผล

การแข่งขันที่ดี น่าเสียดายที่เควินมีโอกาสอีก 

2-3 ครั้ง แต่ทำาประตูเพิ่มไม่ได้” กวาร์ดิโอลา

กล่าวในที่สุด.

เวียดนามเรียบร้อย ประกอบด้วย นักกีฬาชาย 4 คน รัชชานนท์ 

ฉันทนานุวัฒน์, พงศภัค เหล่าภักดี, อาศิษฐ์ อารีพันธ์, วีรวิชญ์ 

นาคประชา และนักกีฬาหญิง 3 คน ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ, 

พิมพ์ขวัญ ชูแก้ว, แอลลา แกลิทสกีย.์.••..ความคาดหวัง ท่าน

นายกสมาคมบอกว่าเหมือนทุกครั้งคือกวาดทองหมดทุกเหรียญ 

ครองเจ้าอาเซียนอีกสมัย ซึ่งเหตุผลก็ไม่ยากอะไร  รังสฤษดิ์ ลัก

ษิตานนท์ บอกว่าถ้าชนะในอาเซียนไม่ได้ก็ไม่ต้องไปแข่งที่อื่น

แล้ว ฝากถึงกีฬาชนิดอื่นๆ ด้วยนะครับ กอล์ฟชิง 4 เหรียญ 

หวังจะกวาดหมด บางสมาคมชิง 10-20 เหรียญ ตั้งเป้า 2-3 

เหรียญทอง แล้วก็ชมกันไปว่าผลงานทะลุเป้า..••..พัสกร รอด

เดช ผู้จัดการทั่วไป สนามชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท มอบข้อเสนอ

พิเศษ “ชีจรรย์ กอล์ฟ เอ็กซ์ โป” ให้นักกอล์ฟต่อเนื่องติดต่อกัน

ถึง 6 เดือน เริ่ม 1 เมษายน-30 กันยายน 2565 ประกอบไป

ด้วย กรีนฟีราคาพิเศษที่มีให้นักกอล์ฟได้เลือกสรรหลากหลาย 

ทั้งส่วนลดกรีนฟีวันธรรมดา-วันหยุด รวมถึงวันอาทิตย์ที่ออก

รอบเวลา 11.30 น. เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-3819-

6555, 08-3148-5555, 06-5869-9780..••..สนามฟลอราวิลล ์

จ.ปทุมธานี จัดโปรโมชั่นพิเศษช่วงวันสงกรานต์ 13-15 เมษายน 

2565 แพ็กเกจรวมรถกอล์ฟ 2,300 บาท ทุกช่วงเวลา สนใจจอง

เวลากันได้เลย 0-2598-2555, 08-6325-1559..••

       

 พัตเตอร์หยก

utaphao1818@gmail.com

ลีลามวยไทย • สดมภ์ แก้วกาญจนา, 

พชร คงวัดใหม่, ชเนตตี วรรณแสน, คิม 

ชีห์ วาน โปรมืออันดับ 196 ของโลกจาก

สหรัฐอเมริกา, ซานนา นูทิเนน โปรสาว

มืออันดับ 170 ของโลกจากฟินแลนด์ และ

แมกดาลีนา ซิมเมอร์เมเชอร์ โปรสาวมือ

อันดับ 264 ของโลกจากอาร์เจนตินา ร่วม

กิจกรรมถ่ายภาพในธีม “มวยไทย” ที่สานิตย์ 

มวยไทยยิม เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน

ทรัสต์กอล์ฟ เอเชียน มิกซ์ ซีรีส์ เมื่อเร็วๆ น้ี 

กรุงเทพฯ • ฟุตบอลชายไทยในกีฬาซีเกมส์คร้ังท่ี 31 

ท่ีเวียดนาม แบ่งสายออกมาแล้ว “ช้างศึก” ถือว่าได้

งานเบา ร่วมสายมาเลเซีย, กัมพูชา, สิงคโปร์, ลาว 

โดยกำาหนดเปิดสนามกับมาเลเซีย 7 พ.ค.น้ี ส่วนทีม 

“ชบาแก้ว” นักเตะหญิงไทย ร่วมสายเมียนมา, ลาว, 

สิงคโปร์ ประเดิมนัดแรกกับสิงคโปร์ 10 พ.ค.

ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลชาย

ในศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม จะ

แข่งขันในเดือนพฤษภาคมนี้ ล่าสุดเมื่อวันพุธที่ 6 

เมษายนที่ผ่านมา ฝ่ายจัดการแข่งขันซีเกมส์ได้จัด 

การจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายที่มี

ทั้งหมด 10 ชาติ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันประกอบ

ด้วย ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, เมียนมา, ฟิลิปปินส์, 

กัมพูชา, สปป.ลาว, สิงคโปร์, มาเลเซีย, ติมอร์ เลสเต

โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 

5 ทีม และแข่งแบบพบกันหมด ก่อนนำาแชมป์กลุ่ม

และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไป

สำาหรับผลการจับสลากมีดังน้ี กลุ่ม A เวียด 

นาม, อินโดนีเซีย, เมียนมา, ฟิลิปปินส์, ติมอร์ เลสเต 

กลุ่ม B ไทย, มาเลเซีย, กัมพูชา, สิงคโปร์, สปป.ลาว

โดยโปรแกรมฟุตบอลชายทีมชาติไทยมีดังนี้ 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ไทย พบ มาเลเซีย วัน

ที่ 9 พฤษภาคม

ไทย พบ สิงคโปร์ วันที่ 14 พฤษภาคม 

กัมพูชา พบ ไทย และวันที่ 16 พฤษภาคม สปป.

ลาว พบ ไทย

ส่วนรอบรองชนะเลิศ จะแข่งขันในวันท่ี 19 

พฤษภาคม และรอบชิงเหรียญทองกับชิงเหรียญทอง 

แดง จะแข่งขันในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565

ทางด้านการแข่งขันฟุตบอลหญิงในศึกซีเกมส์ 

ครั้งที่ 31 ที่มีทั้งหมด 8 ชาติ ส่งทีมเข้าร่วมประ                                                                   

กอบด้วย ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, เมียนมา, 

ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, สปป.ลาว และสิงคโปร์ โดยการ

แข่งขันจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม และแข่ง

แบบพบกันหมด ก่อนนำาแชมป์กลุ่มและรองแชมป์

กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไป

ผลการจับสลากมีดังนี้ กลุ่ม A เวียดนาม, 

ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, อินโดนีเซีย กลุ่ม B ไทย, เมียน 

มา, สปป.ลาว, สิงคโปร์

โดยโปรแกรมฟุตบอลหญิง ทีมชาติไทยในซี 

เกมส์ เริ่มนัดแรกวัน

ที่ 10 พฤษภาคม ไทย                     

พบ สิงคโปร์ วันที่                     

13 พฤษภาคม ไทย                            

พบ เมียนมา และวัน

ที่ 15 พฤษภาคม ลาว 

พบ ไทย

ส่วน รอ ง ร อ ง                                        

ชนะเลิศ จะแข่งขัน                                       

ในวันท่ี 18 พฤษภาคม

และรอบชิงเหรียญทอง

กับชิงเหรียญทองแดง 

จะแข่งขันในวันที่ 21 

พฤษภาคม 2565.

หงส์แดงจ่อตัดเชือกแชมเปียนส์ลีก

ฟุตซอลชาย-หญิงตั้งเป้ารักษาเหรียญทอง

กรุงเทพฯ • ฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดล่าเหรียญ

ทองซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม ประเดิมเจอ

มาเลเซีย วันที่ 11 พ.ค. โดย “สุทิน” ผู้จัดการทีม ย้ำา

เป้าหมายต้องป้องกันเหรียญทอง ที่ด้านทีมโต๊ะเล็ก

สาวไทย ประเดิมเจออินโดนีเซีย 10 พ.ค. “บิ๊กแดง” 

ลั่นป้องกันแชมป์ต้องวัดกับ “เจ้าภาพ” เวียดนาม

และอินโดฯ

การแข่งขันฟุตซอลชายในศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 

31 ที่ประเทศเวียดนาม ที่จะแข่งขันในเดือนพฤษ 

ภาคมนี้ ล่าสุดเมื่อวันพุธที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา ฝ่าย

จัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ได้ทำาพิธีจับ

สลากประกบคู่การแข่งขันฟุตซอล ที่มีทั้งหมด 5 

ชาติ ประกอบไปด้วย ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, 

เมียนมา และมาเลเซีย โดยการแข่งขันจะแข่งแบบ

พบกันหมด และหาชาติท่ีทำาคะแนนได้มากท่ีสุดคว้า

เหรียญทองไป

สำาหรับโปรแกรมฟุตบอลชายทีมชาติไทยใน

ซีเกมส์ มีดังนี้ วันที่ 11 พฤษภาคม มาเลเซีย พบ 

ไทย วันที่ 16 พฤษภาคม ไทย พบ เมียนมา วันที่ 

18 พฤษภาคม อินโดนีเซีย พบ ไทย และวันที่ 20 

พฤษภาคม ไทย พบ เวียดนาม 

ด้านนายสุทิน บัวตูม ผจก.ทีมชาติไทย กล่าว

ถึงการแข่งขันครั้งนี้และเตะแบบพบกันหมดว่า โปร 

แกรมที่ออกมาก็ถือว่าดีสำาหรับทีมไทย ค่อยๆ ไล่ไป

จากเบาไปหาหนัก และเหมือน

กับเวียดนามก็วางโปรแกรมนัด                       

สุดท้ายไว้ในการเจอกับไทยเปรียบ

เสมือนการชิงชนะเลิศ แต่อย่างไร

ก็ดี การท่ีเราได้ลงเเข่งขันในราย                            

การชิงแชมป์อาเซียนก็จะเห็น

ได้ว่า ชาติในอาเซียนก็ล้วนแล้ว                                   

แต่มีการพัฒนา แม้เเต่เมียนมา                                

ก็ถล่มออสเตรเลียและมีการพัฒ 

นาฟอร์มการเล่น ทางอินโดนีเซีย

ก็สร้างปัญหากับเราได้ตลอด ซึ่ง

อินโดนีเซียทีมน้ีเขาก็เตรียมมา 2                                                                       

ปี ก่อนจะมีโค้ชใหม่ชาวอิหร่าน แต่ผู้เล่นก็มีประ 

สบการณ์เข้าขารู้ใจกันมานานพอสมควร ขณะที่เรา

เป็นทีมใหม่เด็กใหม่โค้ชใหม่ มีตัวเก๋าคอยประคอง

เล็กน้อยก็ต้องค่อยๆ สร้างทีม ต้องพัฒนา งานนี้ก็

จะไม่ง่ายแน่นอน แต่สุดท้ายเราก็ต้องป้องกันเหรียญ

ทอง ต้องเต็มที่ไม่ประมาทเพื่อจะเอาเหรียญทองมา

ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยให้ได้

ทางด้านการแข่งขันฟุตซอลหญิง มีทั้งหมด 5 

ชาติ ประกอบไปด้วย ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, 

เมียนมา และมาเลเซีย โดยการแข่งขันจะแข่งแบบ

พบกันหมด และหาชาติท่ีทำาคะแนนได้มากท่ีสุด คว้า 

เหรียญทองไป 

โดยโปรแกรมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยใน

ซีเกมส์ มีดังนี้ 10 พฤษภาคม 2565 อินโดนีเซีย พบ 

ไทย

15 พฤษภาคม 2565 ไทย พบ เมียนมา 

17 พฤษภาคม 2565 มาเลเซีย พบ ไทย และ 19 

พฤษภาคม 2565 ไทย พบ เวียดนาม

ด้าน พล.ต.ต.ดิเรก ปลั่งดี ผู้จัดการทีมฟุต

ซอลหญิงทีมชาติไทย ให้สัมภาษณ์ว่า สำาหรับการ

แข่งขันแบบพบกันหมดเราก็ทราบมาก่อนเเล้ว ซ่ึง

ลักษณะการแข่งขันแบบน้ีทีมหญิงไทยก็เจอมาตลอด 

ทีมหญิงไทยว่างเว้นจากการแข่งขันมานาน รวมถึง

ลีก จึงต้องเตรียมทีมล่วงหน้ายาวนานกว่า 3 เดือน 

ต้ังแต่เดือนมกราคม การแข่งขันในซีเกมส์เวียดนาม

คร้ังน้ีต้องป้องกันแชมป์เหรียญทองให้ได้อีกสมัย ซ่ึงคู่

แข่งสำาคัญคือ เวียดนามและอินโดนีเซีย โดยเรามีโค้ช

ใหม่คือ โค้ชถึก สุรพงษ์ พลายอยู่วงศ์ พร้อมทีมงาน

เข้ามาทำา และจะมีการเตรียมทีมทัวร์นาเมนต์ nsdf 

ฟุตซอล ท่ีพัทยา วันท่ี 20 เม.ย.น้ี เพื่อเตรียมทีมด้วย.

‘ช้างศึก’งานเบาแบ่งสายบอลซีเกมส์

ตุนไว้ก่อน • หลุยส์ ดิอาซ (ที่ 2 จากขวา) ผู้เล่นของลิเวอร์พูลเลี้ยงบอลหลบผู้รักษาประตู

เข้าไปยิงประตูที่ 3 ให้ทีมบุกมาชนะเบนฟิกา 3-1 ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก รอบก่อนรองชนะ

เลิศ เลกแรก ที่เอสตาดิโอ เดอ ลุซ ในเมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส

กรุงเทพฯ • พล.ต.อ.เดชณรงค์ 

สิทธิชาญบัญชา ในฐานะประธาน

อำานวยการจัดการแข่งขัน WGP#1 

World Cup 2022 เปิดเผยว่า เป็น

ที่น่ายินดีและถือเป็นความสำาเร็จ

ของงานกีฬาลิขสิทธิ์คนไทยแท้ๆ 

100% ที่สะท้อนความสำาเร็จ การเป็นโครงการ

นำาร่องด้านการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา ลิข 

สิทธิ์แบรนด์กีฬาไทย จนสร้างความสำาเร็จด้าน

ซอฟต์พาวเวอร์ หรือความสำาเร็จในการขึ้นเป็น

ผู้นำากีฬาระดับโลก ตามนโยบายรัฐบาล นายกรัฐ                                                                

มนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา รวมถึงนาย

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา ที่ให้ความสำาคัญกับเรื่อง

นี้อย่างมาก 

ความสำาเร็จที่เกิดขึ้นชัดเจน ได้แก่ ไทย

เป็นผู้กำาหนดสนามแข่งเก็บคะแนนชิงแชมป์โลก 

และกำาหนดให้สนามสุดท้าย นักกีฬาทั่วโลกต้อง

มาชิงชนะเลิศที่ประเทศไทย แฟนๆ กีฬาต้อง

มาชมสนามที่ดีที่สุดของโลกที่ประเทศไทย ดึง

ชาวต่างชาติเข้ามาเมืองไทยกว่า 3,000-4,000 

คนต่อปี โดยปีนี้หากพ้นวิกฤตโควิดแล้ว เชื่อมั่น

ว่าทัวร์นาเมนต์จะมีส่วนช่วยนำาเข้ารายได้และ

สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 700-

1,000 ล้านบาทต่อปี โดยกลุ่มชาติยุโรปยังคง

ให้ความนิยมในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้มากที่สุด 

อันดับที่ 1  

ส่วนงานด้านลิขสิทธ์ิโทรทัศน์ก็กำาลังประ 

สบความสำาเร็จอย่างสูง ยูโรสปอร์ตและช่อง

โทรทัศน์นานาชาติได้สรุปสถิติงานโทรทัศน์ของ

ทัวร์นาเมนต์ WGP#1 ในปี 2564 มีผู้รับชม

ทั่วโลกกว่า 100 ล้านคน และด้วยการขยาย

ตัวอย่างสูง ทัวร์นาเมนต์ 

WGP#1 World Cup 2022 

ในเดือนธันวาคมน้ีจะเป็นคร้ัง

แรกท่ีส่งสัญญาณถ่ายทอด

สดการแข่งขันไปทั่วโลก ซึ่ง

จะเพิ่มเครือข่ายการรับชม

ขึ้นอีกกว่า 100 ล้านครัวเรือน  

สำาหรับงานด้านส่ือบนเวทีโลกนับเป็น

งานที่ท้าทายอย่างสูง โดยปกติแล้วมีแต่ลิขสิทธิ์

กีฬาต่างชาติเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับ การที่

แบรนด์กีฬาไทยออกไปแข่งขันบนเวทีโลก และ

สร้างเครือข่ายสื่อโทรทัศน์คลุมไปกว่า 800 ล้านครัว

เรือน มีเป้าหมายผู้ชมอยู่ท่ี 200 ล้านคน ในปี 2565 

พร้อมพัฒนาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นความ

สำาเร็จและสร้างประโยชน์การประชาสัมพันธ์ให้กับ

ประเทศไทยมหาศาล ซ่ึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคน

ไทยทำางานลิขสิทธ์ิกีฬาได้ไม่แพ้ชาติใดในโลก โดย

ได้กำาหนดคอนเซ็ปต์การทำางานว่า ให้โลกรู้ว่าเมือง

ไทยมีดี ท้ังกีฬาและการท่องเท่ียว. 

3 กำาลังหลัก “ช้างศึก” ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 กรวิช ทะสา (8) สิทธิโชค ภาโส 

(10) และชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว (11)

เจ็ตสกีเวิลด์คัพยิงสดไปทั่วโลก 

กระหึ่มเจาะ100ล้านครัวเรือน
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

สงกรานต์นี้ผู้สูงอายุโดยสารรถไฟฟ้า MRT ฟรี!

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับบริษัท ทางด่วน

และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบ

ขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 

ปี 2565 เชิญชวนผู้ โดยสารที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิม

รัชมงคล (สายสีน้ำาเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ฟรี ในระหว่างวัน

ที่ 13-15 เมษายน 2565 เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้บุตรหลานพาผู้สูงอายุ

เดินทางท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ รอบ

เส้นทางรถไฟฟ้า MRT เพียงแสดงบัตร

ประจำาตัวประชาชนเพื่อขอรับคูปอง

โดยสารรถไฟฟ้าฟรีได้ที่ห้องออกบัตร

โดยสารทุกสถานี พร้อมกันนี้รถไฟฟ้า 

MRT ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วม

สรงน้ำาพระพุทธรูปเพื่อเสริมความ

เป็นสิริมงคล ในระหว่างวันที่ 9- 

16 เมษายน 2565 เวลา 09.00- 

19.00 น. ณ บริเวณชั้นออกบัตร

โดยสารของสถานีรถไฟฟ้า MRT สาย

สีน้ำาเงิน จำานวน 19 สถานี ได้แก่ สถานี

หลักสอง สถานีภาษีเจริญ สถานีบาง

หว้า สถานีท่าพระ สถานีสนามไชย 

สถานีวัดมังกร สถานีหัวลำาโพง สถานี

สามย่าน สถานีสีลม สถานีสุขุมวิท สถานีพระราม 9 สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่ง

ประเทศไทย สถานีลาดพร้าว สถานีพหลโยธิน สถานีสวนจตุจักร สถานีบางซื่อ 

สถานีบางโพ สถานีสิรินธร สถานีบางขุนนนท์ และสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง 

ทั้ง 16 สถานี สอบถามข้อมูล โทร.0-2624-5200 หรือติดตามทางช่องทางต่างๆ 

ได้ที่เฟซบุ๊ก: MRT Bangkok Metro / ทวิตเตอร์: MRT Bangkok Metro

สวทช.ขยายเวลารับสมัคร

ผู้ประกอบการด้านสารสกัดสมุนไพร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์

พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

ชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม “โครงการส่ง

เสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านสารสกัดสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

เพื่อการขยายตลาดสู่สากล ประจำา

ปีงบประมาณ 2565” ผู้เข้าร่วมจะได้

รับโอกาสพบที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ 

และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเเบบ 

one on one อย่างน้อย 6 ชั่วโมง 

รวมถึงโอกาสในการนำาเสนอผลงาน

กับนักลงทุน Angel Investor, Venture 

Capital และ Corporate VC ชั้นนำา

ของประเทศ และสิทธิพิเศษสำาหรับผู้

ประกอบการที่ได้รับคะแนน Pitching 

สูงสุด จำานวน 5 ราย จะได้รับการ

สนับสนุนเพื่อออกบูธเเสดงสินค้า 

ในงาน Bio Asia Pacific 2022 และ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย (บางส่วน) ในการ

เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ขยายเวลารับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้- 

15 เม.ย.65 ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/3x2isiS 

สอบถามโทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 71743, 71745, 71746 เเละ 81494 

Email: herbalac@nstda.or.th.

ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดตัวรถ

โดยสารพลังงานไฟฟ้า UNICON รุ่น

ที่ 1 วิจัยและพัฒนาโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เพื่อเชื่อมต่อการ

เดินทางภายใน สจล.ด้วยพลังสะอาด ต้นแบบใน

การคิดค้นนวัตกรรม ลดมลพิษทางอากาศ และมี

จุดเด่นด้านการประหยัดพลังงาน สอดคล้องกับ

นโยบาย KMITL for SDGs มุ่งสร้าง สจล.ให้

เป็นสถานศึกษาที่สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม

และชุมชนอย่างยั่งยืน 

ศ.ดร.สุรินทร์ คำาฝอย รักษาการรองอธิการบดี

‘UNICON’รถ EV ฝีมือคณะวิศวะ สจล.

ฝ่ายแผนงาน และอาจารย์ประจำาภาควิชาวิศว 

กรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

(สจล.) เผยว่า สจล.มุ่งมั่นในการเป็นสถาบันการ

ศึกษาที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน

ที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

ขององค์การสหประชาชาติ จึงได้ดำาเนินนโยบาย 

KMITL for SDGs ด้วยการเพิ่มสัดส่วนของพลังงาน

สะอาดในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการ 

Innovated in KMITL ที่ส่งเสริมให้นักวิจัยบูรณาการ

องค์ความรู้ ในหลากหลายสาขาสู่การสร้างสรรค์

นวัตกรรมใหม่เพื่อใช้จริงภายในสถาบัน โดยนัก

วิจัย นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ได้พัฒนาโครงการวิจัยรถ

ต้นแบบ UNICON ซึ่งเป็นรถโดยสารเคลื่อนที่ด้วย

พลังงานไฟฟ้า 100% สำาหรับใช้ภายในสถาบัน มุ่ง

ลดมลพิษจากเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้น้ำามัน

อันเป็นต้นเหตุของฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลเสียต่อระบบ

ทางเดินหายใจและสุขภาพของประชาชน ทั้งยัง

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มากกว่าการ

ใช้เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำามันซึ่งมีราคาผันผวนตลอด

เวลา อีกทั้งยังเป็นยานยนต์แห่งอนาคต

แรงบันดาลใจในการออกแบบนั้นมาจากรถราง

ที่ใช้ในเมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐ ซึ่งเป็น

เมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและไลฟ์

สไตล์อย่างลงตัว เมื่อนำามาใช้ภายในพื้นที่ของสถาบัน

จะกลายเป็นสัญลักษณ์ของ สจล.ยุคใหม่ที่มุ่งมั่นใน

การนำาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เช่นกัน

“รถไฟฟ้านี้ใช้ชื่อว่า UNICON มาจากคำาว่า 

University และ Connection ที่นอกจากจะสื่อความ

หมายถึงรถโดยสารที่เชื่อมต่อการเดินทางภายใน

พื้นที่สถาบันแล้ว ยังสื่อถึงการเชื่อมโยงระหว่างการ

เรียนการสอน การทำาวิจัย และการสร้างนวัตกรรม

ของสถาบันเข้าด้วยกัน ยิ่งไปกว่านั้นนวัตกรรม

รถ UNICON ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมวิศวกรคนไทย

ทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ประกอบ ตลอด

จนบำารุงรักษา โดยความร่วมมือระหว่างนักวิจัย 

ศิษย์เก่าและนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เพื่อพัฒนาองค์ความ

รู้ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์

ไฟฟ้าที่กำาลังจะเข้ามาเป็นยานพาหนะกระแสหลัก

ในอนาคต” ศ.ดร.สุรินทร์กล่าว

ผศ.ดร.ธีรพล โพธิ์พงศ์วิวัฒน์ อาจารย์ประจำา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สจล. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้นำาความรู้จากการ

วิจัยด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้คำาแนะนำาตั้งแต่

การออกแบบ กำากับดูแลในขั้นตอนการผลิต รวม

ถึงควบคุมคุณภาพก่อนนำาออกมาใช้งานจริง โดย

รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า UNICON รุ่นที่ 1 มีจุด

เด่นในด้านประหยัดพลังงานและช่วยลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใช้ Motor ชนิด PMSM 

ขนาด 20kW และใช้ Battery Li-On 96 V ที่มีความ

จุ 400 Ah (แอมแปร์-ชั่วโมง) ในการชาร์จ 1 ครั้ง 

สามารถวิ่งได้ในระยะทางไม่ต่ำาว่า 100 กิโลเมตร 

ด้วยความเร็วสูงสุด 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง สามารถ

รองรับผู้ โดยสารได้ถึง 20 คน แต่มีการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ ในขณะที่ยานพาหนะ

ที่ใช้น้ำามันมีการปล่อยมลพิษทุกครั้งที่ใช้งาน  

นายเอกชัย ปูชนียกุล กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม จำากัด ศิษย์เก่า

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สจล. ทายาทธุรกิจ

ประกอบรถยนต์ชื่อดังในจังหวัดสมุทรสาคร กล่าว

เสริมว่า จากมุมผู้ประกอบการในวงการยานยนต์ 

เล็งเห็นว่าจะมีการใช้งาน EV สูงถึงกว่าหนึ่งแสน

คัน ภายในระยะเวลา 5 ปี เนื่องมาจากการส่ง

เสริมการใช้ EV ของภาครัฐ ดังนั้นโครงการวิจัย

รถต้นแบบ UNICON จึงเป็นการเตรียมพร้อม

ที่ดีให้กับนักศึกษาได้มีทักษะในการร่วมพัฒนา

นวัตกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า ซึ่งทักษะเหล่านี้จะ

ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ช่วยเตรียมความพร้อมแก่

วิศวกรไทยรุ่นใหม่ให้พร้อมกับการทำางานจริงใน

โรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้ม

จะตั้งขึ้นอีกจำานวนมาก ทั้งในประเทศและทั่วโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คณะวิศวกรรม 

ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง (สจล.) โทรศัพท์ 0-2329-8321 เพจ 

เฟซบุ๊ก https://th-th.facebook.com/kmitl001/ หรือ

ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของสถาบันได้ทาง

เพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/kmitlofficial.  

ส

ผศ.ดร.ธีรพล โพธิ์พงศ์วิวัฒน์ เอกชัย ปูชนียกุล ศ.ดร.สุรินทร์ คำ�ฝอย  

กรุงเทพฯ • “อัมพร” แจ้งเขตพื้นที่ฯ ปีการ

ศึกษาหน้า โรงเรียนต้องยกระดับคุณภาพ

ให้สูงขึ้น โดยกำาหนดตัวชี้วัด 4 ข้อ เปรียบ

เทียบปีก่อนกับเป้าหมายของปีนี้ ทั้งคุณภาพ

นักเรียน คุณภาพครูและผู้บริหาร หลักสูตร 

และการมีส่วนร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) 

กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมสัมมนา

ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(สพท.) ทั่วประเทศ ตนได้เน้นย้ำาให้เขตพื้นที่

การศึกษาทุกเขตเตรียมความพร้อมการเปิด

เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  

ซึ่งยืนยันว่าเราจะไม่มีการเลื่อนเปิดภาค

เรียนอีกแล้ว เพราะตลอดระยะเวลา 2 ปี

ที่ผ่านมาโรงเรียนได้ เผชิญกับการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 และได้ปรับบ้าน

เป็นโรงเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ช่วยเกื้อ

หนุนในลักษณะของการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานมาโดยตลอด ดังนั้นการเปิดภาค

เรียนใหม่ที่จะถึงนี้ขอให้ โรงเรียนเตรียม

ความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียน ปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และร่วม

มือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เด็กมา

เรียนได้อย่างปลอดภัย เตรียมความพร้อมทั้ง

ด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการ

สอนสำาหรับการเรียนแบบ On Site และการ

เรียนแบบทางไกลด้วย

นายอัมพรกล่าวต่อว่า สำาหรับการรับ

นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ในปีการศึกษา 2565 

ตนขอให้เขตพื้นที่ฯ ดูแลนักเรียนที่พลาด

โอกาสจากโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 

หรือเด็กคนไหนยังไม่มีที่เรียนจะต้องเร่ง

สื่อสารทำาความเข้าใจกับผู้ปกครอง และ

จัดหาที่เรียนให้เด็กได้มีที่เรียนทุกคนด้วย 

ขณะเดียวกันเมื่อเปิดภาคเรียนใหม่แล้วเขต

พื้นที่ฯ จะต้องป้องกันเด็กหลุดระบบการ

ศึกษา หรือค้นหาเด็กที่หลุดจากระบบการ

ศึกษาในภาคเรียนที่ผ่านมาจากสถานการณ์

โควิดให้กลับมาเรียน ซึ่งจะต้องดำาเนินการ

ควบคู่กันไป เพราะเราจะต้องสร้างระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นกลไกสำาคัญใน

การป้องกันปัญหานักเรียนในทุกมิติ เพื่อนำา

ไปเชื่อมโยงกับสถานศึกษาปลอดภัยด้วย  

เลขาฯ กพฐ.กล่าวอีกว่า ที่สำาคัญใน

การประชุมครั้งนี้ตนได้กำาหนดตัวชี้วัดการ

ขับเคลื่อนโรงเรียนในปีการศึกษาหน้า ซึ่ง

ต้องการให้ทุกโรงเรียนมีตัวชี้วัดเพื่อยก

ระดับคุณภาพของโรงเรียนใน 4 ข้อหลัก 

คือ 1.เรื่องคุณภาพผู้เรียน ทุกโรงเรียน

ต้องกำาหนดให้ ได้ว่ า ในด้านองค์ความ

รู้ จะมีการยกระดับมากกว่าเดิมอย่างไร 

2.คุณภาพครูและผู้บริหาร ทุกโรงเรียน

ควรจะมีทิศทางในการยกระดับศักยภาพ

ครูของโรงเรียนตัวเองให้ได้ เพื่อเพิ่มประ 

สิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียน 

ศึกษาธิการ • คุรุสภานัด ส.ค.ศ.ท.ถกระบบ

ใหม่ การขอตั๋วครูและรับรองปริญญา โดย

จะตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้ 1 ชุด ชี้

มีความสำาคัญ เชื่อมโยงไปถึงการผลิตครูให้

ได้คุณภาพอย่างแท้จริง จากที่ผ่านมาไม่เคย

ประเมินในเชิงปฏิบัติ  

นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะ

กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (เลขาฯ ก.ค.ศ.) ในฐานะรักษาการ

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ขณะนี้ตนได้เชิญ

สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) มาหารือเกี่ยวกับระบบ

การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการ

รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการ

ศึกษา ในวันที่ 19 เมษายนนี้ พร้อมทั้งได้มีการตั้ง

คณะทำางานขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งกรรมการจะเป็นผู้ทรง

คุณวุฒิด้านการศึกษาเข้ามาช่วยกันระดมความ

เห็นในการขับเคลื่อนระบบการดำาเนินงานทั้ง  

2 เรื่องนี้ โดยวางแนวทางว่าระบบใหม่ที่จะออก

มาจะต้องตอบโจทย์เรื่องการสร้างคุณภาพครูได้

อย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นการสร้างภาระให้แก่ครู

นายประวิตกล่าวอีกว่า ทั้งนี้การที่คุรุสภา

ดำาเนินการศึกษาระบบดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่าน

มาปัญหาใหญ่ของการรับรองปริญญา เราไม่เคย

มีการดูเรื่องคุณภาพในเชิงปฏิบัติ แต่เป็นเพียง

การตรวจสอบเอกสาร ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ที่มีข้อกำาหนดหรือไม่ และในส่วนของระบบการ

ขอใบอนุญาตวิชาชีพครูก็ยังมีหลายเรื่องที่ยังไม่

ลงตัว เช่น การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต เป็นต้น 

ดังนั้นตนจึงเห็นว่าเรื่องเหล่านี้ควรที่จะทำาให้เกิด

ความชัดเจนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

“หากคุรุสภาสามารถวางระบบทั้ง  

2 เรื่องนี้ ได้แล้ว ผมเชื่อว่าเราจะสามารถ

ควบคุมคุณภาพการผลิตครู และการรับรอง

ปริญญาก็จะสะท้อนผลลัพธ์การจัดการศึกษา 

ว่าสถาบันผลิตครูจะผลิตนักศึกษาออกมา

อย่างไร ทำาให้การออกใบอนุญาตสามารถทำาได้

อย่างสะดวก รวดเร็ว และยังเป็นเครื่องมือ

สำาหรับใช้ยกระดับคุณภาพ โดยการต่อเชื่อม

ระบบร่วมกับ ก.ค.ศ. ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่คนที่เริ่มจะ

เข้ามาเป็นครูที่อยู่ในความดูแลของคุรุสภา และ

คนที่เป็นครูแล้วที่ ก.ค.ศ.ดูแล และเมื่อเชื่อมกัน

ได้ ผมเชื่อว่าจะทำาให้กระบวนการผลิตและดูแล

ครูของเราดีขึ้น” รักษาการเลขาฯ คุรุสภากล่าว.

‘ประวิต’นัดถกส.ค.ศ.ท.การขอตั๋วครู-รับรองปริญญา

‘สพฐ.’จี้ โรงเรียนต้องยกระดับคุณภาพ4ด้าน

สาธารณสุข • สปสช.จับมือสภาเภสัชกรรมให้ร้าน

ยา 700 แห่งเป็นหน่วยบริการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 

ที่ ไม่มีภาวะเสี่ยง ผู้ป่วยรับยาที่ร้าน พร้อมคำา

แนะนำาและติดตามอาการ 48 ชั่วโมง หากอาการ

รุนแรงมากขึ้นก็จะส่งต่อผู้ป่วยเข้าระบบเพื่อให้

แพทย์รับช่วงดูแลต่อ

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า 

จากสถานการณ์ โควิด-19 ที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่

อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวหรือ

กลุ่มที่มีอาการเล็กน้อย โดยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 

กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติ 

การวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกัน กรณีโรคโควิด-19  

สำาหรับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ ไม่มี

ภาวะเสี่ยง โดยให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและ

แยกกักตัวที่บ้าน (Out-patient with self-Isolation) 

หรือ “เจอ แจก จบ” ในสถานพยาบาลต่างๆ นั้น  

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้ารับบริการ 

โดยเฉพาะที่หน่วยบริการใกล้บ้าน สปสช.ได้ร่วม

กับสภาเภสัชกรรม เชิญชวนร้านยาที่มีความพร้อม

บริการเพื่อร่วมดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีภาวะ

เสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนดเป็นหน่วย

บริการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มผู้ป่วยนอกและ

แยกกักตัวที่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้รวดเร็ว 

ทั้งนี้ผู้ที่ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีดติดเชื้อโควิด-19 

ที่มีอาการเล็กน้อยและเป็นกลุ่มที่ ไม่มีภาวะเสี่ยง

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด สามารถรับยา

สำาหรับดูแลอาการเบื้องต้นได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ

โดยร้านยาจะรับค่าใช้จ่ายกรณีบริการทาง

เภสัชกรรมในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มนี้ 

ตามหลักเกณฑ์ของ สปสช. ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 21 

มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สำาหรับอัตราค่าบริการ

จะเป็นการจ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 700 บาท

ต่อราย ครอบคลุมบริการ ดังนี้ 

1.บริการให้คำาแนะนำาการปฏิบัติตัวในการ 

แยกกักตัวที่บ้าน 2.ค่ายาฟ้าทะลายโจรและยาพื้น 

ฐานอื่นๆ ที่จำาเป็นสำาหรับผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 

รวมค่าบริการจ่ายยากรณีที่แพทย์สั่งจ่ายเฉพาะใน

การดูแลผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่จำาเป็นต้องได้รับ

ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด โดย

รวมค่าจัดส่งยา 3.ค่าบริการให้คำาปรึกษา แนะนำา

การใช้ยา และติดตามอาการผู้ติดเชื้อเมื่อครบ 48 

ชั่วโมงแรก 4.การจัดระบบส่งต่อเมื่อผู้ติดเชื้อโรค

โควิด-19 มีอาการเปลี่ยนแปลงจำาเป็นต้องส่งต่อ

นพ.จเด็จกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีการจ่าย

เพิ่มเติมแบบเหมาจ่ายในอัตรา 150 บาท สำาหรับการ

ให้คำาปรึกษาหรือการดูแลรักษาเบื้องต้น เมื่อผู้ติดเชื้อ

มีอาการเปลี่ยนแปลงและผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ติดต่อ

กลับร้านยาเพื่อขอรับคำาปรึกษาหลังให้การดูแลครบ 

48 ชั่วโมงไปแล้ว โดยก่อนให้บริการจะมีการพิสูจน์

ตัวตนของผู้รับบริการเพื่อยืนยันการเข้ารับบริการ 

และบันทึกข้อมูลการให้บริการผ่านโปรแกรม AMED 

Telehealth ระบบบริการการแพทย์ทางไกล ปัจจุบัน

มีร้านยาทั่วประเทศเข้าร่วมแล้วกว่า 700 แห่ง ขึ้น

ทะเบียนเป็นหน่วยบริการกับ สปสช.แล้ว 440 แห่ง 

ที่เหลืออยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน สามารถตรวจ

สอบรายชื่อร้านยาได้ที่เว็บไซต์ สปสช. https://www.

nhso.go.th/downloads/197  

ด้าน ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช อุปนายกสภา

เภสัชกรรมคนที่ 2 กล่าวว่า หากผู้ป่วยไม่เข้าเกณฑ์

อาการรุนแรง สามารถโทร.ติดต่อหรือมาที่ร้านยา 

สแกน QR code เพื่อยืนยันตัวตนตามระบบของ 

สปสช.แล้วรับยาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งร้านยาจะจัด

เซตยาสำาหรับรักษาตามอาการส่งให้ที่บ้าน เช่น ฟ้า

ทะลายโจร พาราเซตามอล ยาแก้ไอ ละลายเสมหะ 

ตลอดจนเกลือแร่สำาหรับกรณีมีอาการท้องเสีย จาก

นั้นจะติดตามอาการไปอีก 48 ชั่วโมง และหาก

อาการรุนแรงมากขึ้นก็จะส่งต่อผู้ป่วยเข้าระบบเพื่อ

ให้แพทย์รับช่วงดูแลต่อ โดยขณะนี้มีร้านยาเข้าร่วม

ให้บริการประมาณ 700 แห่งทั่วประเทศ โดยผู้ใช้

สิทธิบัตรทองสามารถสังเกตสติกเกอร์ที่หน้าร้านยา

ซึ่งจะมีข้อความว่า “สถานบริการเภสัชกรรมชุมชน” 

และบรรทัดล่างจะเขียนว่า “เครือข่ายเภสัชกรอาสา

ปรึกษาโควิดผ่านระบบเภสัชกรรมทางไกล”

ภก.ปรีชากล่าวด้วยว่า ปัจจุบันร้านยาใน

โครงการนี้สามารถให้บริการได้เฉพาะสิทธิบัตร

ทอง สิทธิข้าราชการ และสิทธิพนักงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่รวมถึงผู้ประกันตน

ในระบบประกันสังคม ดังนั้นจึงขอเชิญชวนไปยัง

สำานักงานประกันสังคมอำานวยความสะดวกและ

เพิ่มการเข้าถึงบริการแก่ผู้ประกันตน สามารถ

ติดต่อมาที่สภาเภสัชกรรมเพื่อหารือแนวทางการ

ร่วมมือกันต่อไปได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

1330 ตลอด 24 ชม. หรือคลิก https://lin.ee/

zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso.

สปสช.ดึงร้านยา700แห่ง

ติดตามดูแล‘ผู้ป่วยโควิด’

กลุ่มสีเขียวในระยะ48ชม.  

‘อัมพร’ยำ้าควรวางเป้าพัฒนา‘นร.-ครู-ผอ.-หลักสูตร’ดีขึ้นกว่าปีการศึกษาก่อนเท่าไหร่

3.หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน อยาก

ให้ลงรายละเอียดว่าโรงเรียนมีหลักสูตร

สถานศึกษาที่เป็นหลักสูตรปี พ.ศ.2551 ฉบับ

ปรับปรุงปี พ.ศ.2560 ซึ่งมี 5 สมรรถนะแล้ว

หรือยัง สามารถทำาได้หรือไม่ และทำาแล้ว

นำาไปสู่การเรียนการสอนได้มากน้อยอย่างไร 

และ 4.การมีส่วนร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้น 

ฐานของแต่ละโรงเรียน.

กองทุนร�ชวิถีสู้ COVID • นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี ร่วมกับ “เค

ทีซี” หรือ บมจ.บัตรกรุงไทย ชวนสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีร่วมบริจาคเข้ากองทุน “ราชวิถี

สู้ COVID-19” เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่จำาเป็นสำาหรับผู้ป่วย  

COVID-19 ที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถี โดยสามารถร่วมบริจาคคะแนน 

KTC FOREVER 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ KTC 

PHONE 02 123 5000 กด 0, แอป KTC Mobile, SMS พิมพ์ RVT วรรค ตามด้วยหมายเลข

บัตรเครดิต 16 หลักส่งมาที่ 06-1384-5000 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565-31 ธันวาคม 

2565 โดยผู้บริจาคสามารถนำาใบเสร็จจากการบริจาคไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า.
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11บันเทิง

มลดใช้ถุง (พลาสติก)..

รัฐมนตรีหญิงโพสต์.. “วันนี้ประชุม ครม. มีคำ�ถ�มที่ถ�ม

ในมติ ครม. ถ�มกลับผู้ช�ยคนหนึ่ง ตอบกลับม�ใช้คำ�ว่� 

“เอ�มัน” ถ�มกลับไปว่� “เอ�มัน” หม�ยถึงอะไร ตอบกลับม�ว่� 

“ก็เอ�มันคนที่ถ�ม” 

ไม่ได้ติดใจคำ�นี้ แต่งงม�ก เกิดม�ไม่เคยได้ยิน ช่วยห�คำ�

ตอบให้หน่อยคะ ...”

ครับ..ใครพอจะตอบหรืออธิบ�ยรัฐมนตรีหญิงท่�นนั้นได้ก็

ช่วยคล�ยคว�มสงสัยให้ด้วยเถิด ส่วนผมตั้งแต่เกิดม�แม้จะได้ยิน

คำ�นี้อยู่บ่อยๆ ก็ขอที่จะไม่อธิบ�ยอะไรดีกว่�

ว่�แต่..จ�กข่�วท่ีสื่อหลัก-สื่อออนไลน์ร�ยง�น รัฐมนตรีผู้ช�ย

ใช้คำ�พูดว่�.. “ขออย่�พูดพ�ดพิง อย่�พูดเพื่อเอ�มัน” มิใช่หรือ?

ตกลง (เอ�) มันอย่�งไรกันแน่ แต่ไม่ว่�จะอย่�งไร ก็ถูก

แล้ว-แมนแล้วที่ฝ่�ยช�ยบอก..ได้กล่�วคำ�ขอโทษ-ขอโพยฝ่�ยหญิง

ที่อ�วุโสกว่�ไปแล้ว

เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นรัฐมนตรี กับอีแค่วิว�ทะเล็กๆ น้อยๆ 

ขอกันกินยังม�กกว่� เชื่อว่�ฝ่�ยหญิงท่ี “ใจนักเลง” ก็คงจะห�ยงอน!

ส่วนคนบันเทิงที่เป็น (อดีต) เพื่อนรักคู่นั้น เห็นจะไม่ใช่ก�ร 

“ขอกันกิน” เพร�ะแม้ฝ่�ยหนึ่งจะได้ยอมรับผิดด้วยว�จ� แต่ก็ยัง

ต้องจ่�ยเงิน 1 ล้�นบ�ท เป็นค่�เยียวย�อีกด้วย

ใครกับใครนะหรือ? อ่�นข้อคว�มน้ีเลย.. “จ�กก�รท่ีข้�พเจ้�

น�งส�วอุษณีย์ วัฒฐ�นะ ได้เผยแพร่ข้อคว�มถึงน�ยวัฒน� เจริญ

ศักด์ิวัฒน� หรือเค ส�มีของน�งส�วอคัมย์สิริ สุวรรณศุข หรือจ๊ักจ่ัน 

ผ่�นท�งบัญชีอินสต�แกรม “nokusanee” และบัญชีเฟซบุ๊ก 

nokusanee เมื่อวันที่ 10 มีน�คม 2564 ที่ผ่�นม� ด้วยข้อคว�มที่

ไม่เป็นคว�มจริงแต่อย่�งใด 

ทำ�ให้บุคคลในวงก�รบันเทิง ประช�ชนท่ีติดต�มข่�วส�ร และ

ประช�ชนท่ัวไปเข้�ใจว่�น�ยวัฒน�เป็นคนไม่ดี ซ่ึงคว�มจริงแล้วน�ย

วัฒน�มิได้มีพฤติกรรมต�มที่ข้�พเจ้�เคยกล่�วห�แต่อย่�งใด

นอกจ�กนี้ที่ข้�พเจ้�เคยกล่�วห�น�ยวัฒน�ว่�มีภริย�อยู่

แล้ว คือบุคคลที่ชื่อว่� ต�ล ณิชก�นต์ โดยข้�พเจ้�ใช้บัญชีอินสต�

แกรม “nokusanee” เผยแพร่ภ�พถ่�ยข้อคว�มบทสนทน�

ที่ใช้ชื่อว่� “Look Tan Nitchakarn” เพื่อยืนยันว่�บุคคลดัง

กล่�วมีตัวตนอยู่จริง แล้วเป็นภรรย�ของน�ยวัฒน�จริงนั้น ก็ไม่

เป็นคว�มจริงแต่อย่�งใด

ข้อคว�มทั้งหมดที่ข้�พเจ้�ได้เผยแพร่บนสื่อออนไลน์เกิด

ขึ้นโดยข้�พเจ้�มิได้กลั่นกรองข้อมูลให้ครบถ้วนเสียก่อน และได้

กระทำ�ไปโดยข�ดคว�มยั้งคิดไตร่ตรอง

ทำ�ให้ข้อคว�มท่ีไม่เป็นคว�มจริงปร�กฏต่อส�ธ�รณชน จน

ทำ�ให้น�ยวัฒน�ได้รับคว�มเสียห�ยต่อชื่อเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียด

ชัง และได้รับคว�มอับอ�ย 

ข้�พเจ้�จึงขอแสดงคว�มเสียใจและขอโทษน�ยวัฒน� 

เจริญศักดิ์วัฒน� หรือเค รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

อ�ทิ ครอบครัวของน�ยวัฒน� น�งส�วอคัมย์สิริ และ

ครอบครัวของน�งส�วอคัมย์สิริ ม� ณ ที่นี้ด้วย”

เป็นอันว่� “จบ” ทั้งเรื่องคดีคว�ม ทั้งคว�มเป็นเพื่อน ซึ่งนี่

ก็เป็นอุท�หรณ์ให้กับทุกคน ว่�เรื่องของคนอื่นนั้น ไม่จำ�เป็นอย่�ได้

แส่เข้�ไปยุ่งเป็นอันข�ด!

ยิ่งเรื่องคนเข�รักชอบ-คนจะแต่งง�นกันด้วยแล้ว ต้อง

ปล่อยให้เป็นไป..ชีวิตใคร-ชีวิตมัน จะขึ้นสวรรค์-ลงนรก เร�ก็ได้แค่

นั่งดู หรือไม่ก็คอยเป็นกำ�ลังใจ-ห่วงใยอยู่ห่�งๆ พอ

ก็..ให้คิดเสียว่� “ผิดนี้เป็นบทเรียน” ..

แค่แพงหน่อยเท่านั้นแหละ!.

บทเรียนราคาแพง?

ป

• กลับม�เสิร์ฟคว�มดร�

ม�อีกครั้งสำ�หรับซีรีส์ “รักจริง เจ็บ

จริง เรื่องจริง” จ�กเหล่�คนโสดใน

ร�ยก�ร Take Me Out Thailand 

และ Take Guy Out Thailand ใน 

“เสน่หาสตอรี่ ซีซั่น 4” กลับม�ในปี

นี้ “ทีวี ธันเดอร์” ผนึกกำ�ลังร่วมกับ 

“AIS PLAY” พร้อมเปิดทุกคว�มรัก เปลือยทุกคว�ม

รู้สึก ก�รันตีว่�เนื้อห�ทุกสตอรีผู้ชมจะได้เห็นมุมมอง

คว�มรักเป็นเรื่องของคนสองคน ไม่ใช่เป็นเรื่องของ

คนสองเพศอย่�งแน่นอน! ออนแอร์ตอนแรกจันทร์ที่ 7 

เมษ�ยนนี้ เวล� 18.00 น. ท�ง AIS PLAY

• “ถ้�คุณยังไม่มีใคร งั้นขอมีมี่ไว้ในใจได้ไหม

คะ” ร�ยก�ร  “RUSH Fantasy” (รัช แฟนตาซี) 

สัปด�ห์นี้จะพ�ผู้ชมไปดูก�รถ่�ยแบบสุดเร้�ร้อนของ

น�งแบบสวยคม “มีมี่-ณัฐพิมล สีชมภู” ที่ต่อให้มีเท่�

ไหร่ ก็ทุ่มสุดหัวใจให้กับเธอคนนี้ พร้อมม�ในเซตวันพีซ

คล�สสิก ปล่อยผมให้ดูร็อก เซ็กซี่ ในร�ยก�ร “RUSH 

Fantasy” (รัช แฟนต�ซี) วันเส�ร์ที่ 9 เมษ�ยนนี้ เวล� 

20.00 น. ท�งช่อง RUSH Stories กด 203 บนกล่อง 

3BB GIGATV

• แฟนช่อง 3 ซีรีส์จีน

ส�ยแฟนต�ซีเตรียมนับวันรอชม 

ซีรีส์ “อู๋ซิน จอมขมังเวท 2 (Wu 

Xin The Monster Killer 2)” 

ได้เลย ซึ่งเรื่องนี้เป็นภ�คต่อจ�กอู๋

ซิน จอมขมังเวท 1 ภ�คแรกว่�

สนุกแล้ว ในภ�คสองนี้บอกเลย

ว่�เพิ่มพูนคว�มเข้มข้น และมีก�รเล่�เรื่องก�รผจญภัย

ของอู๋ซิน นักล่�ปีศ�จ ในยุคสมัยที่ต่�งไปจ�กเดิม โดย

ผู้ที่ม�รับบทนำ�เป็น “อู๋ซิน” ก็คือด�ร�หนุ่มหล่อยันเง� 

“หาน ตงจวิน” พระเอกจีนม�กฝีมือที่หล�ยคนต่�ง

ตกหลุมรักอย่�งหัวปักหัวปำ�

• (ต่อ) จ�กน้ันยังมีด�ร�ส�ว “หล่ี หลานต๋ี” ม�

ส�ดคว�มน่�รักในบท “ซูเถ�” อีกด้วย แต่ส่ิงท่ีเซอร์ไพรส์

แฟนๆ ช�วไทยไปม�กกว่�น้ันคือ ก�รท่ีด�ร�หนุ่มคนเก่ง 

“ไมค์-พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล” ได้ร่วมแสดงด้วย เรียกได้ว่�

เป็นด�ร�ไทยอีกหน่ึงคนท่ีมีชื่อเสียงโกอินเตอร์ดังไกลไปถึง

ต่�งประเทศ ด้วยฝีมือของเหล่�นักแสดง และก�รเล่�เรื่อง

ร�วท่ีชวนคนดูตื่นเต้น ทำ�ให้ซีรีส์เรื่องน้ีได้รับกระแสตอบ

รับดีม�ต้ังแต่ภ�คแรกจนถึงภ�คสองเลยทีเดียว.  

มักเกิ้ล

 ลายคนอาจจะเคยเห็นนักแสดง-พิธีกร

หนุ่ม “แอม-สุธีร์ เสียงหวาน” ไปไหน

ม�ไหนกับส�วน้อยหน้�ต�น่�รักแล้ว

นึกว่�เป็นน้องส�ว แต่จริงๆ แล้วคือลูกส�วแท้ๆ 

ของเจ้�ตัวนั่นเอง ล่�สุด แอม สุธีร์ เปิดตัวน้อง 

“มาลิน” ครั้งแรกในร�ยก�ร Z Story Z Holiday 

ท�งช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 พร้อมเผยถึง

คว�มสัมพันธ์ของพ่อกับลูกส�ว

“ชื่อน้องม�ลินครับ อ�ยุ 15 ปีแล้ว จริงๆ 

เร�ไม่ได้ปิด คือละครเร�ไม่ค่อยได้เล่น จะทำ�

ร�ยก�รทีวีม�กกว่� แต่คนใกล้ตัวเร�รู้นะว่�เร�มี

ลูก เร�จะลงรูปไว้แต่ใน Facebook เพื่อนเข�ก็จะ

รู้กัน ไอจีก็มีบ้�ง แต่บอกไว้ก่อนเวล�เร�ไปรับลูก

ที่โรงเรียน ผู้ปกครองเด็กก็เยอะแยะ เข�ก็รู้จักเร� 

เข�ก็รู้อยู่แล้วว่�เร�ไม่ได้ปิด แต่คนข้�งนอกส่วน

ใหญ่เข้�ใจว่�เป็นน้องส�ว เร�ม�รับน้อง เพร�ะ

ว่�เร�ไม่มีข่�วว่�แต่งง�น คือเร�ไม่ได้แต่งง�น 

พอมีลูกปุ๊บ หล�ยคนก็คิดว่�นี่คือน้องส�วเร�

เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวไหม ผมขอเคลียร์ตรง

นี้ก่อนว่�ก�รเลี้ยงเดี่ยวไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ คือ

ท�งผมกับคุณย�ยของน้องช่วยกันเลี้ยง เพียงแค่

ว่�เร�ไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่แบ่งแยกหน้�ที่กันเลี้ยง

ตั้งแต่เด็กๆ เข�ก็อยู่กับคุณย�ย ผมก็เลี้ยงด้วย ไป

รับไปส่งโรงเรียน เพร�ะฉะนั้นหล�ยคนอ�จจะ

มองว่�เห็นผมคนเดียว เพร�ะคุณย�ยอยู่บ้�นก็

ไม่ได้ออกไปไหน แต่จริงๆ แล้วคุณย�ยก็ช่วยกัน

เลี้ยง แบ่งหน้�ที่กัน

เล้ียงลูกส�วย�กไหมเหรอ คือเร�มองว่�ลูก

เร�โตม� เร�ยังวัยรุ่น ก็เล้ียงแบบเป็นเพื่อนเร� แต่

ว่�หน้�ท่ีพ่อก็ต้องดูแลเข� อะไรท่ีเป็นผู้หญิง เร�ก็

เรียนรู้ม�จ�กลูกน่ีแหละ ต้องฟังเข�เยอะๆ ชีวิตลูก 

อย่�งพอน้องเร่ิมต้องใส่ยกทรง ผมไม่รู้ ก็ได้เพื่อน

เร�ท่ีเป็นผู้หญิงรุ่นน้อง เข�ก็จะสนิทกับม�ลิน เข�ก็

จะคอยบอก พ่ีก็ต้องอ�ศัยเพื่อนๆ เข�ก็จะบอกม�

ผมเลี้ยงลูกแบบให้เกียรติกัน ก็ต้องให้

เกียรติเข� ตอนที่เข�ไม่มีโทรศัพท์มือถือ เข�ก็

จะเล่นโทรศัพท์เร� ไอจีก็จะมีท้ังพ่อท้ังลูกอยู่เครื่อง

เดียวกัน แต่เวล�ท่ีเข�เล่นไอจี ตอนอยู่ด้วยกัน เพร�ะ

ฉะน้ันอินบ็อกซ์ข้อคว�มทุกอย่�งก็จะเด้งม�ห�พ่ออยู่

แล้ว พ่อก็จะไม่เคยอ่�นของเข� เพร�ะพ่อรู้สึกว่�เร�

ยังไม่อย�กจะให้ใครม�อ่�นของเร� ของลูกก็เหมือน

กัน เร�ก็เลยให้เกียรติเข� เร�ไปก้�วก่�ยเข�จะทำ�ให้

เข�รู้สึกอึดอัด ก็เลยปล่อยไปดีกว่�

พอเปิดตัวตอนแรกน้องตกใจ อยู่ดีๆ ก็มี

คนติดต�มในไอจีเพิ่มม�กขึ้น น้องก็

ไม่รู้ว่�ใคร เพร�ะเป็นคนแปลก

หน้�หมดเลย ตอนนั้นเข�ก็โทร.

ม�ห�เร� เข�ก็ร้องไห้ บอกว่�

พ่อ ทำ�ไมเป็นแบบนี้ แล้วเป็น

ข่�วเข�ก็ตกใจ เข�ก็ถ�มเร�

ว่�มันดีไหมพ่อ ผมก็ต้อง

อธิบ�ยให้ลูกฟัง มันเป็น

ข่�วที่ดีนะ เข�ชื่นชมหนู

นะ เข�ก็เลยค่อยๆ เข้�ใจ 

คุณย�ยก็เลยช่วยบอก

เข�ด้วย จนน้องเข�โอเค 

หวงไหม ใช้คำ�ว่�เป็น

ห่วงดีกว่� เพร�ะด้วย

คว�มท่ีเร�โตม�เพร�ะ

คุณพ่อคุณแม่เล้ียงเร�

ม� แอบเป็นห่วง เร�ก็

ต้องดูเข� คอยดูสังเกตทุกๆ เรื่อง ไม่ว่�จะเป็นเรื่อง

สุขภ�พ ก�รพักผ่อน ก�รเรียน หรือรวมถึงเรื่อง

เพื่อนๆ คอยเป็นท่ีปรึกษ�ท่ีดีให้เข�ดีกว่�”

ด้�นน้องม�ลินเผยถึงคุณพ่อว่� “คุณพ่อ

ไม่เคยดุค่ะ เข้มงวดบ้�ง แต่ก็ไม่ใช่แบบว่�ห้�ม

ศึกษาพระธรรม • ได้ฤกษ์ดีขอลาหน้าจอ เข้าอุปสมบท สำาหรับ จูล-ยลณกัณฑ์ กรณณัฐ

วีร์ ผู้ประกาศข่าวฝีปากกล้าจากช่อง 8 เพื่อไปศึกษาพระธรรมและทดแทนคุณพ่อแม่ รวม

ถึงเพื่อทำาตามสัจจะวาจาที่ได้ตั้งอธิษฐานไว้กับองค์พระสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยา

ลงกรณ์ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นเวลา 15 วัน ส่วนฉายาทางธรรม คือ “พระ

ณฏฐวีโร” แปลว่า ผู้ฉลาดปราดเปรียวและมีความกล้าหาญ โดยมีครอบครัวและเพื่อนผู้

ประกาศข่าวร่วมถ่ายภาพก่อนเจ้าตัวเข้าพิธีบวช เมื่อวันก่อน.

ห

ตรียมพบกับอีเวนต์ใหญ่สุดเซอร์ ไพรส์เพื่อ

แฟนเพลงของหนุ่ม “keshi” โดยเฉพ�ะ 

ในง�น “Universal Music Thailand x 

Tangible presents KESHI’S GABRIEL THE 

EXPERIENCE” ที่เชิญชวนเหล่�แฟนเพลงม�

ร่วมเช็กอิน และสัมผัสง�นโชว์เคสเดบิวต์อัลบั้ม 

“GABRIEL” ของ “keshi” ศิลปินเอเชียนอเมริ

กันขวัญใจวัยรุ่นทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 9 เมษ�ยน-8 

พฤษภ�คม 2022 ที่ “Tangible” ค�เฟ่ชื่อดังย่�น

เจริญกรุง  

ม�ร่วม Enjoy Moment และดื่มด่ำ�

บรรย�ก�ศภ�ยใต้ Concept อัลบั้ม “GABRIEL” 

โดยภ�ยในง�นจะมี Display เนื้อเพลงทั้ง 12 

เพลงจ�กอัลบั้มดังกล่�ว ถูกตกแต่งประดับ

ประด�ไว้ยังมุมต่�งๆ พร้อมกิจกรรมให้แฟนเพลง

ลุ้นรับ keshi Exclusive SET จำ�นวน 5 ร�งวัล! 

ประกอบไปด้วย keshi Sweater + keshi MUG 

+ GABRIEL Vinyl จำ�นวน 1 ร�งวัล และ keshi 

MUG + GABRIEL Vinyl จำ�นวน 4 ร�งวัล 

เพียงทำ�ต�มขั้นตอนง่�ยๆ ลงทะเบียน

เข้�ร่วมง�น KESHI’S GABRIEL THE 

EXPERIENCE ที่ร้�น Tangible พิเศษสุด!!! 

สำ�หรับ 100 คนแรกรับไปเลย! “โปสเตอร์ 

keshi” (สินค้�มีจำ�นวนจำ�กัด) 

โพสต์รูปหรือวิดีโอพร้อมใส่เพลง 

“ANGOSTURA” ของ “keshi” แชร์ผ่�นท�ง 

REELS (Facebook/Instagram)

หรือ TikTok พร้อมติด @

universalmusicth @keshi @Tangible 

และแฮชแท็ก #keshiGABRIELTH

โดยแฟนเพลงหรือผู้ที่สนใจ

ส�ม�รถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 9 

เมษ�ยน-8 พฤษภ�คม 2022 และ

จะประก�ศผลร�งวัลภ�ยในวันที่ 10 

พฤษภ�คม 2022 ท�ง Universal 

Music Thailand Facebook Page

พิเศษสำ�หรับแฟนๆ ที่ม�ร่วม

ง�นส�ม�รถสแกนเพื่อรับส่วนลด

พิเศษในก�รด�วน์ โหลดริงโทนหรือเสียงรอส�ย

ใดก็ได้ของ “keshi” บน LINE MELODY ล่�

สุดอัลบั้มเดบิวต์ “GABRIEL” ทำ�ให้ keshi ขึ้น

แท่นเป็นศิลปินหน้�ที่มียอดข�ยอัลบั้มเดบิวต์ที่

มียอดข�ยสูงสุดในสัปด�ห์แรกประจำ�ปี 2565 

ทำ�ให้ “GABRIEL” ติดอันดับ 20 อันดับแรกใน 

Billboard 200 และ Top 5 ในช�ร์ต Billboard 

Top Album Sales โดยอัลบั้มนี้ของ “keshi” ได้

รับก�รยกย่อง

จ�ก MTV ว่� 

“GABRIEL เผยให้

เหน็ภ�พของผูอ้ยูท่ี่

เบื้องหลังศิลปิน” 

ในขณะที่สื่อ

ดังอย่�ง NPR 

ได้อธิบ�ยว่�  

“ในอัลบั้ม

เดบิวต์ 

GABRIEL 

ของ keshi 

แสดงให้

เห็นถึง

คว�ม

มั่นใจที่

เข�เพิง่

ค้นพบอีก

ด้วย”.

เ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ทำ�โน่น ห้�มทำ�นี่ ถ้�หนูชอบอะไร พ่อเข�ก็จะ

สนับสนุน ตอนนี้หนูอ�ยุ 14 ปี พูดได้ 3 ภ�ษ� 

อังกฤษ จีน ไทย ชอบเต้น ร้องเพลง เปียโน สเกต

ค่ะ ถ้�มีโอก�สก็อย�กจะไปเก�หลี ชื่นชอบพี่ลิซ่�

ค่ะ”.

ซิงเกิลต๊าซ!!สุดปั๊ว!จาก TikToker สาว ‘Popang’ 

“Popang” (โปแปง) หนึ่งใน Rising 

TikTok Star ที่มียอดผู้ติดต�มม�กกว่� 1.7 ล้�น

คน ในชื่อ “Jessicaqueennnn” เธอคือผู้นำ�     

เทรนด์ รวมถึงสร้�งคอนเทนต์ต่�งๆ ใน TikTok 

ได้อย่�งน่�สนใจ และยังเป็น YouTuber ในชื่อ

ของ “POPANGPOPA CHANNEL” ที่มีผู้ติดต�ม

เกือบ 2 แสน

เธอมักสร้�งคอนเทนต์สนุกๆ แนว Lifestyle 

ไปจนถึงนักเล่�เรื่องที่มีเสน่ห์ ไม่ว่�จะเป็นก�รเล่�

ถึงชีวิตประจำ�วัน ประสบก�รณ์ หรือจะเป็นเรื่อง

หลอนต่�งๆ ที่แม้จะดูน่�กลัว ชวนขนลุก แต่ด้วย

ก�รเล่�ที่น่�ติดต�ม ทำ�ให้ผู้คนอย�กฟังต่อ และรอ

คอยคลิปใหม่จ�กเธออยู่เสมอ 

เรียกได้ว่� “Popang” เป็นส�วนักครีเอทีฟ

สุดแกร่งแถมยังขยัน และเธอยังส�ม�รถดึงดูด

ผู้คนได้ด้วยเสน่ห์และเสียงหัวเร�ะที่ใครๆ ก็เอ็นดู

รอบนี้ “Popang” ขอชวนวัยรุ่นม�โยก

ย้�ยส่�ยสะโพกไปกับเพลง “มั่นม�กแม่ (Me & 

Myself)” เพลงแดนซ์สุดแซ่บ และยังเป็น

ซิงเกิลแรกในชีวิตของส�ว “Popang” ศิลปิน

เบอร์ถัดไปจ�ก TikTok ที่พกคว�มมั่นใจใน

ฉบับของเธอ ชวนทุกคนสนุกสุดเหวี่ยงต้อนรับ

เทศก�ลสงกร�นต์

และม�แสดงออกถึงคว�มมั่นใจในก�ร

เป็นตัวของตัวเองอย่�งตรงไปตรงม�แบบ “มั่น

ม�กแม่ (Me & Myself)” ไปด้วยกันกับเธอ…

interthaipost69@gmail.com

‘แอม สุธีร์’เปิดตัวลูกสาววัย15ปี

พร้อมเผยความในใจหมดเปลือก!

‘Universal Music Thailand x Tangible presents 

KESHI’S GABRIEL THE EXPERIENCE’9 เม.ย.-8 พ.ค.นี้
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 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๓/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ MR.TUNG KAH SOON (ตุง คา ซุน) กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/

มูลคา (บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเทอมินอล ๒๑ 

พัทยา เลขท่ีบัญชี 

๐๕๑-๘-๒๒๑๓๒-๙ ช� อบัญชี 

MR.TUNG KAH SOON

- MR.TUNG 

KAH SOON

๓๔.๗๑ บาท 

(ณ วันท่ี ๗ 

ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๑ 

ตามคําส่ัง ท่ี 

ย. ๑๘๖/๑๕๖๔

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเซ็นทรัล ลาดพราว 

เลขท่ีบัญชี 

๐๖๑-๓-๗๑๓๖๘-๙ ช� อบัญชี 

นางสาวอรภัสรา ศิริ

- นางสาว

อรภัสรา ศิริ

๒๔๐.๔๑ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๗ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๓ 

ตามคําส่ัง ท่ี 

ย. ๑๘๖/๑๕๖๔

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ซิต้ีแบงก เลขท่ีบัญชี 

๕๔๐-๑-๓๔๓๒๔-๗ ช� อบัญชี 

MR.TUNG KAH SOON

- MR.TUNG 

KAH SOON

๔๒.๕๑ บาท 

(ณ วันท่ี ๘ 

ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๖ 

ตามคําส่ัง ท่ี 

ย. ๑๘๖/๑๕๖๔

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ซิต้ีแบงก เลขท่ีบัญชี 

๕๔๐-๑-๓๔๕๗๑-๑ ช� อบัญชี 

นางสาวโอคริสต ตุง

- นางสาว

โอคริสต ตุง

๒๕๕.๘๖ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๗ 

ตามคําส่ัง ท่ี 

ย. ๑๘๖/๑๕๖๔

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทยจํากัด (มหาชน) สา

ขาเทสโก โลตัสวังหิน เลขท่ี

บัญชี ๙๘๕-๗-๔๒๔๒๘-๗ 

ช� อบัญชี นางสาวโอคริสต 

ตุง

- นางสาว

โอคริสต ตุง

๘๓,๐๑๐.๗๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๘ 

ตามคําส่ัง ท่ี 

ย. ๑๘๖/๑๕๖๔

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทยจํากัด (มหาชน) 

สาขาปากชอง เลขท่ีบัญชี 

๓๐๓-๐-๙๓๐๒๔-๖ ช� อบัญชี 

นายโกวิท ขยันงาน

- นายโกวิท 

ขยันงาน

๒,๒๒๙.๓๗ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๙ 

ตามคําส่ัง ท่ี 

ย. ๑๘๖/๑๕๖๔

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทยจํากัด (มหาชน) 

สาขาศาลากลางจังหวัดเลย  

เลขท่ีบัญชี 

๖๗๙-๑-๕๖๐๐๑-๐ ช� อบัญชี 

นางเจนจิรา ขยันงาน

- นางเจนจิรา 

ขยันงาน

๘๐๔,๐๒๔.๕๗ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๐ 

ตามคําส่ัง ท่ี 

ย. ๑๘๖/๑๕๖๔

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทยจํากัด (มหาชน) 

สาขาปากชอง เลขท่ีบัญชี 

๓๐๓-๐-๓๑๙๒๓-๗ ช� อบัญชี 

นางเจนจิรา ขยันงาน

- นางเจนจิรา 

ขยันงาน

๔,๓๕๑.๑๘ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๑ 

ตามคําส่ัง ท่ี 

ย. ๑๘๖/๑๕๖๔

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ทหารไทยธนชาต จํากัด 

(มหาชน) เลขท่ีบัญชี 

๒๑๗-๒-๖๕๑๓๕-๔ ช� อบัญชี 

นางสาวศิริพร ขยันงาน

- นางสาว

ศิริพร 

ขยันงาน

๒๕๑.๕๔ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๕ 

ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๒ 

ตามคําส่ัง ท่ี 

ย. ๑๘๖/๑๕๖๔

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ยูโอบีจํากัด (มหาชน) สาขา

เดอะมอลล บางกะป เลขท่ี

บัญชี ๗๖๔-๑-๗๐๓๗๒-๒ 

ช� อบัญชี นางสาวโอคริสต 

ตุง

- นางสาว

โอคริสต ตุง

๑๓๕,๙๘๑.๓๗ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๙ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๓ 

ตามคําส่ัง ท่ี 

ย. ๑๘๖/๑๕๖๔

๑๑ สิทธิเรียกรองกองทุนรวม

ธนาคารซิต้ีแบงก  เลขท่ี

บัญชี ๗๗๐-๑-๐๑๒๑๘-๙ 

ช� อบัญชี นางสาวโอคริสต 

ตุง

- นางสาว

โอคริสต ตุง

๘๔๔,๑๐๖.๗๖ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๔ 

ตามคําส่ัง ท่ี 

ย. ๑๘๖/๑๕๖๔

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๑,๘๗๔,๕๒๘.๙๘ บาท 

(หน่ึงลานแปดแสนเจ็ดหม� นส่ีพันหารอยย่ีสิบแปดบาทเกาสิบแปดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ราย MR.TUNG KAH SOON (ตุง คา ซุน) กับพวก

ลงช� อ

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ลงช� อ

(นายวัชรพล นาถาดทอง)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๔/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายชาญบุณฑ สุนทรวิภาต กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย หากเหลือหรือคืนไมไดใหตกเปนของแผนดิน ตามพระราช

บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลไตสวนคํารองผานระบบอิเล็กทรอนิกส วันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมี

คําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๘ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย หากเหลือหรือคืนไมไดใหตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๘ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาพัฒนาการ ๖๕ เลขท่ีบัญชี 

๙๘๕-๐-๕๑๔๔๑-๘ ช� อบัญชี นายชาญบุณฑ 

สุนทรวิภาต

- นายชาญบุณฑ 

สุนทรวิภาต

๑๗๓,๓๐๖.๖๙  

(ณ วันท่ี ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๔) 

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาบิ๊กซีสุขาภิบาล ๓ เลขที่บัญชี 

๕๙๔-๐-๑๗๙๕๓-๓ ช� อบัญชี บริษัท 

กวินลักษณ จํากัด

- บริษัท กวิน

ลักษณ จํากัด

๕,๒๑๒,๐๗๔.๖๖ 

(ณ วันที่ ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๕,๓๘๕,๓๘๑.๓๕ บาท 

(หาลานสามแสนแปดหม� นหาพันสามรอยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหศาลมีคําสั่งใหนําทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย 

แทนการสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายชาญบุณฑ สุนทรวิภาต กับพวก 

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายอภินันท นวลสุวรรณ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายพงษศักดิ์ ทองศรีกล่ํา)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(หาลานสามแสนแปดหม� นหาพันสามรอยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

เมื่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเปลี่ยนไป 

การอยูอาศัยก็ตองเปล่ียนตามไปดวย ‘เอสซีจี’ 

ชวนทุกคนไปเปดประสบการณ และสัมผัส

นวัตกรรมเพ� อการอยูอาศัยและการกอสราง

แหงอนาคต ในงาน ‘SCG Livin’novation 

2022’ (เอสซีจี ลีฟวิ่งโนเวชั่น 2022) ที่

รวบรวมนวัตกรรม และเทคโนโลยีสุดวาว 

ซ่ึงจะมาชวยใหการใชชีวิตของทุกคนสะดวกข้ึน 

ปลอดภัยขึ้น รักษ โลกมากขึ้น และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน รวมถึงยังชวยใหเมือง

น�าอยูและสมารทขึ้น พบกับโซนนวัตกรรมที่

น�าสนใจมากมาย แลนดมารคถายรูปสุดคูล 

โปรโมชั่นพิเศษ และกิจกรรมสนุกๆ ตลอด 6 

วันเต็ม ที่ SCG HOME Experience สาขา

‘เอสซีจี’ จัดใหญ!! ชวนเที่ยวงาน ‘SCG Livin’novation 2022’ 

มาสัมผัสนวัตกรรมที่จะทําใหการอยูอาศัยของทุกคนดีกวาที่เคย งานเดียวครบทั้งชม แชะ ชอป

เลียบทางดวนเอกมัย-รามอินทรา (CDC) ต้ังแต

วันนี้ - วันที่ 10 เมษายนนี้ บอกคําเดียววา

พลาดไมได เพราะงานเดียวไดท้ังประสบการณ

ชม แชะ ชอป ครบเลย! พรอมจัดใหญ

ตอนรับกระแสโลกเสมือน (Metaverse) ที่

กําลังมาแรง เนรมิต SCG LivingVerse 

พาทุกคนไปเที่ยวงานบนโลกดิจิทัล SCGliv-

ingverse.com 

ค รั้ ง แ ร ก ขอ ง ก า ร จั ด ง านแสด ง

นวัตกรรมสินคาเพ� อการอยูอาศัย และการ

กอสรางแหงอนาคต ‘SCG Livin’novation 2022’ 

(เอสซีจี ลีฟวิ่งโนเวชั่น 2022) ในรูปแบบ

ไฮบริด ภายใตคอนเซ็ปต ‘Better Future 

Living - นวัตกรรมการอยูอาศัยเพ� อทุกวันที่ดี

กวา’ ซึ่งงานนี้เอสซีจี ไดนํานวัตกรรมสินคา

และโซลูชั่นมากมาย มาจัดแสดงในมุมมอง

ภาพแหงอนาคตของที่อยูอาศัย และการ

ใชชีวิตประจําวันในเมืองที่ดี เพ� อสรางแรง

บันดาลใจ และจุดประกายใหทุกคนไดเห็น

วาการอยูอาศัย การใชชีวิต และเมืองแหง

อนาคตเปนอยางไร 

พาไปทัวร SCG Livin’novation 2022 

แลนดิ้งแรกก็ไปลงทะเบียนกันที่ โซน Smart 

Innovation Frontier มาเปดประสบการณ

และทําความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการอยู

อาศัย และกอสรางผานกิมมิกสนุกๆ เรียกน้ํา

ยอยกันกอน 

วาวไปกับ โซน Smart Solar Forest 

สวนแหงพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย 

ที่นําระบบโซลารเซลลมาดัดแปลงเปนงาน 

Installation ดีไซนเก เรียกวาเปนจุดแลนด

มารคที่ ใครผานไปผานมาตองแวะถายรูป 

บอกเลยยิ่งชวงกลางคืนที่ เปดไฟคือสวย

ประทับใจสุดๆ 

ถัดมาเปน โซน Smart Way of Living 

ไปสัมผัสนวัตกรรมที่ชวยใหการใชชีวิตใน

บานสะดวกสบาย และประหยัดพลังงาน 

โซนนี้จะมีนิทรรศการ Dwell Well อยูไดอยูดี 

สะทอนปญหาดานการอยูอาศัยในยุคปจจุบัน 

พรอมนําเสนอนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช

อัปเกรดบาน และอาคารตางๆ ใหตอบไลฟสไตล

การใชชีวิตในยุค New Normal ที่ตองเจอทั้ง

โควิด-19 ความล้ําสมัยของเทคโนโลยี และ

มลภาวะ รวมถึงมีเทคโนโลยีใหมมาจัดแสดง

ใหไดทดลองกันดวย 

สัมผัสการชอปปงวัสดุกอสรางมิติใหม

กับ โซน Smart Retail ยกระดับประสบการณ

ของการเข้าถึงสินค้าและบริการเรื่องบ้าน 

ที่จะเปนตัวชวยใหคนทําบาน เลือกซื้อสินคา

รวมถึงบริการเพ� อบาน ตั้งแตการสราง, 

ปรับปรุง, ตอเติม, ซอมแซม จนถึงการดูแล

รักษาไดอยางสะดวกสบาย โดยเช� อมตอ

ประสบการณออนไลนและออฟไลน ไวดวย

กันอยางไรรอยตอ

และปดทายดวย โซน Smart Building 

& Construction เรียนรูและตามเทรนดการ

กอสรางใหทัน กับนวัตกรรมเพ� อบาน อาคาร 

และการกอสราง ที่ชวยสรางสรรคเมืองให

น�าอยู สมารท และยั่งยืน 

พิเศษ! ภายในงานยังจัดโปรโมช่ันเอาใจ

นักชอปกับ SCG HOME Festival ใหทุก

คนไดเลือกชอปสินคาและบริการมากมาย 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมใหไดเพลินกันตลอด

ทั้งงาน ไมวาจะเปน อาทิ Innovation Talks 

กับกูรูดานนวัตกรรมในหลากหลายแขนงที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รวมเปนประธานในงานวิวาห พันตํารวจตรีบดินทร 

ปญญาโส-ขวัญชนก จันทร     สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รวมเปน

เกียรติและเปนประธานในงานวิวาห ระหวาง พันตํารวจตรีบดินทร ปญญาโส และขวัญชนก จันทร 

ทามกลางความปลื้มปติของผูที่มารวมงาน ณ หองแกรนด แชมเบรย บอลรูม ชั้น 7 โรงแรม 

อวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ

จะมาใหความรู ทริค 

และอัปเดตเรื่องเทรนด์

เร� องการอยูอาศัย แถมมี

กิมมิก แรลลี่สะสม Coin 

ใหชมไดสนุกยิ่งขึ้น เพียง 

Check-in และเลนเกม 

หรือตอบคําถามงายๆ 

ก็รับ Coin ไปลุนรับของ

รางวัลมากมาย 

SCG Livin’novation 

2022 เปดใหไปสัมผัส

โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน ฉลองความสําเร็จกับรางวัล “The Best of SHA Awards 2021”

โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน ในเครือ เคป แอนด แคนทารี โฮเทลส นําโดย คริสเตียน เริลชลิ  

ผูจัดการทั่วไป โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน พรอมดวยพนักงานโรงแรมฯ รวมฉลองความสําเร็จ

ที่โรงแรมฯ ไดรับรางวัลดีเยี่ยมประเภทที่พักและโฮมสเตย พรอมรับมอบใบประกาศนียบัตร 

“The Best of SHA Awards 2021” จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ณ โรงแรม

เคปนิทรา หัวหิน

นวัตกรรมกันแลวตั้งแตวันนี้-10 เมษายน 

ไมไปไมไดจริง ใครสนใจอยากไปสัมผัส

ประสบการณแบบออนกราวดก็ไปไดที่ SCG 

HOME Experience สาขาเลียบทางดวน

เอกมัย-รามอินทรา (CDC) เปดใหเขาชม

ตั้งแตเวลา 10.00-20.00 น. พรอมสัมผัส

ประสบการณใหมในรูปแบบ Metaverse 

ครั้งแรกของ SCG ไดที่ SCGlivingverse.

com หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Line 

official @SCGlivinnovation



ใหเห็นถึงความงามที่แทจริงและมีเอกลักษณ 

รวมทั้งความเหมือนของประเทศไทยและ

แคนาดา โดยมีการนําภาพถายขนาดใหญ

ที่สะทอนความพิเศษและความหลากหลาย

ของมนุษยและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติใน

ประเทศแคนาดา ถายทอดผานมุมมองของ

เกาอี้ผูกํากับสีแดง ที่เชิญใหทุกคนไปนั่งอยู

ทามกลางภาพ และเปนเหมือนสัญลักษณ

ของความรื่นเริงและความรับผิดชอบที่จะ

รักษาโลก ตัวเรา และดูแลกันและกัน และ

เพิ่มคําบรรยายที่ เปยมไปดวยคุณคาทาง

ศิลปะ

สําหรับผูสนใจสามารถรวมชมความ

งามผานภาพถายอันน�าจดจําของสองชาง

ภาพช� อดังจากประเทศแคนาดา ไดแลวต้ังแต

วันนี้ - 30 เมษายน ณ ICONLUXE Pop 

Up Space ชั้น 1 ไอคอนสยาม สําหรับราย

ละเอียดเพิ่มเติมและตัวอยางภาพ สามารถ

ดูเพิ่มเติมไดที่ https://www.takeyourseat-

together.com

13ขาวประชาสัมพันธ

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

เปดเทศกาลแสงไฟประจําปกรุงเทพฯ พงศสิริ เหตระกูล กรรมการบริหาร Time Out 

Bangkok และผูอํานวยการจัดงานเทศกาล Awakening Bangkok รวมกับฉัตรชัย ชินคํา รอง

ผูอํานวยการฝายกิจกรรม การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) และ ศิวะภรณ ปยะพรพันธ 

ผูจัดการอาวุโส ฝายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนทและเทศกาลนานาชาติ สํานักงานสงเสริม

การจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือทีเส็บ แถลงขาว การจัดงาน Awakening 

Bangkok ภายใตคอนเซ็ปต “RE:VIVE ฟนคืนความสดใสของชีวิตดวยสีสันและแสงไฟ” ปลุก

สีสันถนนวัฒนธรรมยานสรางสรรคเจริญกรุง-ตลาดนอย เช� อมตอนานา-เยาวราช โดยมี 

จันตสุดา ธนานิตยะอุดม ผูอํานวยการฝายการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจ แกร็บ ประเทศไทย 

และจรินี วงศกําทอง ผูอํานวยการฝายการตลาด บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ 

(ประเทศไทย) รวมแถลงขาวในฐานะผูสนับสนุนหลักการจัดงาน ณ หองริเวอรไซด 5 ชั้น 2 

โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน

ว.ศิลปศาสตร ม.รังสิต จัดศึกษาดูงานออนไลน

บรรยายประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่ปรากฏในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

สาขาวิชาภาษาไทย วิทยาลัย

ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

จัดโครงการศึกษาดูงานเสริม

ประสบการณดานภาษาและ

วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 

2565 ในวันเสารที่ 9 เมษายน 

2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

ผานชองทางเฟซบุกภาควิชา

ภาษาไทย วิทยาลัยศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยรังสิต โดยไดรับเกียรติ

จากพระครูธรรมธรชัยพร ชินวโร 

ผูมีความรูและประสบการณ

ในการบรรยายประวัติศาสตร

และวัฒนธรรมที่ปรากฏในวัด

พระเชตุพนวิมลมังคลาราม เปน

พระวิทยากรนําชมและบรรยาย

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ 

จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ

ประสบการณ เกี่ ยวกับภาษา

และวัฒนธรรมไทย รวมถึงการ

จัดการทาง วัฒนธรรมใหแก

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพ� อ

การส่ือสารมหาวิทยาลัยรังสิต 

และผูสนใจ ทั้งนี้ สามารถ

สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจํา

ประเทศไทย รวมกับ ไอคอนสยาม และ

พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ไดแก การ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย  กลุมบริษัทสยาม

พิวรรธน โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ  

ฟูจิ ฟลม ปรินท ไลฟ สายการบินเตอรกิช

แอรไลน  ไฟลทเซ็นเตอร  มูลนิธิเสนทางธรรมชาติ

แหงแคนาดา สมาคมภูมิศาสตรแหงแคนาดา 

และกระทรวงการตางประเทศ จัดนิทรรศการ  

“Take Your Seat Together ถายทอดเร� อง

ราวของประเทศแคนาดาและไทยผานมุม

มองของคนไกลที่มาชวนไปดวยกัน” เพ� อเปน

การฉลองครบรอบ 60 ป ของความสัมพันธ

สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา รวมกับ ไอคอนสยาม เชิญชมนิทรรศการภาพ 

“Take Your Seat Together:ถายทอดเร� องราวของประเทศแคนาดาและไทยผานมุมมองของคนไกลที่มาชวนไปดวยกัน”

ทางการทูตของประเทศแคนาดาและ

ประเทศไทย แสดงใหเห็นถึงความผูกพัน

ระหวางประชาชนของทั้งสองประเทศที่มีมา

อยางยาวนาน แมวาความหางทางภูมิศาสตร

และความแตกตางทางสภาพภูมิอากาศจะ

แยกสองประเทศหางจากกัน แตหลายสิ่ง

ที่อยูในคานิยม ทัศนคติ และจิตวิญญาณ

ของผูคนไดเช� อมโยงไวดวยกัน  อีกทั้งเพ� อ

ตอนรับบรรยากาศของความสุขความสนุกใน

ชวงเทศกาลสงกรานตหรือวันขึ้นปใหมไทย

ที่กําลังจะมาถึงนี้  โดยนิทรรศการจะจัดขึ้น

ระหวางวันที่ 1 – 30 เมษายน 2565 ณ 

ICONLUXE Pop Up Space ช้ัน 1 ไอคอนสยาม

สําหรับนิทรรศการ Take Your Seat 

Together ไปดวยกัน นี้ เปนผลงานการถาย

ภาพของชางภาพสองพอลูกชาวแคนาดาที่

เดินทางถายภาพผลงานมาแลวท่ัวโลก  แรนด้ี 

แวนเดอรสตารเรน ในฐานะชางภาพหลัก

ผูที่ริเริ่มการเลาเร� องราวทั่วโลกผานภาพชุด 

“Take Your Seat” และลูกชายของเขา 

สเปนเซอร แวนเดอรสตารเรน ในฐานะชางภาพ

รองและผูกํากับงานดิจิทัลของนิทรรศการคร้ังน้ี 

ภาพถายทั้งหมดแสดงใหเห็นถึงการถายทอด

เร� องราวมุมมอง

ตางๆ จากสถาน

ที่ ที่ ทั้ ง ส อ ง ไ ด

เดินทางไป โดย

ใ ช สั ญ ลั ก ษ ณ

เ ก า อี้ สี แ ด งตั้ ง

เดนอยูภายในภาพ   

นิทรรศการ Take 

Your Seat Together 

ไปดวยกัน  แสดง

หองอาหารเรดสกาย ชั้น 55 โรงแรม

เซ็นทาราแกรนดฯ เซ็นทรัลเวิลด เชิญ

คุณพบกับหลากเมนู “หน�อไมฝรั่งขาว” ที่

อุดมไปดวยแรธาตุ วิตามิน เอ ซี อี และ

แคลเซียม ทั้งยังชวยดูดซึมแคลเซียม บํารุง

ผิวผิวพรรณใหเปลงปลั่ง โดยเชฟคริสเตียน 

แฮม อาทิ ซุปหน�อไมฝรั่งขาวอารติโชคคารา

เมลบดไขไกออรแกนิค ราคา 550 บาท++ 

กุงล็อบสเตอรผัดอารติโชคและหน�อไมฝรั่ง

ขาวซอสล็อบสเตอร ราคา 2,150 บาท++, 

หน�อไมฝรั่งขาวและอารติโชคซาบายอนสม 

ราคา 850 บาท++, ตับหานทอดและหน�อไม

ฝรั่งขาวอารติโชคและทรัฟเฟลแองยอลอตติ

ราคา 900 บาท++, เนื้อแกะหน�อไมฝรั่ง

ยางอารติโชคทารากอนซอส ราคา 1,850 บาท++ 

(ราคานี้ ไมรวมอัตราภาษีและคาบริการ) 

เพิ่มอรรถรสและความประทับใจสําหรับ

มื้ออาหารสุดพิเศษไปกับการชมวิวกลาง

สัมผัสความอรอยแหงฤดูกาลกับเมนูหน�อไมฝรั่งขาว 

กระ เป ารุ นคลาสสิ กที่ ไ ด รั บการ

รังสรรค โดย ริคคาร โด ทิสซี่ ผานมุมมองที่

เปนหัวใจหลักสําคัญ แข็งแกรง เซ็กซี่ ฉลาด 

และรวมสมัย 

แคมเปญนี้นําเสนอโดย Bella Hadid, 

Burberry เปดตัวแคมเปญกระเปาสุดพิเศษจากตระกูล THE LOLA BAG 

Lourdes Leon, Jourdan Dunn และ Ella 

Richards โดยพวกเธอเปนตัวแทนของหญิงสาว

ที่มีเสน�หอันเยายวน แตเปยมดวยจิตวิญญาณ

ที่หาญกลาของ Lola 

แคมเปญนี้นําเสนอผานวิสัยทัศน และ

รังสรรคโดย Suzanne Koller แคมเปญพูด

ถึงภาษาภาพที่โดดเดน – ใชงานไดจริง

แตมีชีวิตชีวา – ซึ่งจับทัศนคติของ Lola 

จากทุกมุมมอง ดวยการโคจรรอบ Lola 

นับเปนการนําเสนอแคมเปญผานแรง

โนมถวงของกระเปา – แรงที่ ไมอาจ

ตานทาน อันตอกย้ําถึงสถานะของ

กระเปารุน Lola อันเปนหัวใจหลักของ 

Burberry

กระเปารุน Lola ในซีซั่นนี้มา

พรอมขนาด และสีสันที่หลากหลายอัน

ไดแก สีวานิลลา สีคาเมล ไปจนถึงสี

ราฟเฟย และดํา มีวางจําหน�ายแลวที่ 

Burberry Store ทุกสาขา และชองทาง

ทางออนไลนผานทางเว็บไซต Burberry.

com

มหานครแบบ 360 องศาและสัมผัสกับ

หลากหลายเมนูสุดพิเศษไดแลวตั้งแตวันนี้ ไป

จนถึง 30 เมษายนนี้ ณ หองอาหารเรดสกาย

ช้ัน 55 โรงแรมเซ็นทาราแกรนดฯ เซ็นทรัลเวิลด 

เปดใหบริการทุกวันตั้งแตเวลา 17.00 - 

24.00 น. สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หรือสํารองที่นั่ง โทร 02-100-6255 หรือ 

E-mail: diningcgcw@chr.co.th 

กลุมบริษัท ดีสโตน ผูผลิตและจําหน�าย

ยางรถยนตสัญชาติไทย เปดตัวผลิตภัณฑใหม

ภายใตช� อ STORMZ RS เพ� อตอบโจทยกลุม

ลูกคาที่ตองการความแรง ความเร็ว หัวใจ

สปอรตมาเปนครอบครัวเดียวกับดีสโตน

ในช� องาน “STORMZ RS LAUNCHING 

สปอรต สายซิ่ง วิ่งแรงเกิ้นนน” ณ โรงแรม 

แมริออท มารคีส ควีนสปารค เม� อวันที่ 26 

มีนาคม 2565 

งานนี้ผู บริหารดีสโตน คุณวัลยา 

วงศาริยวานิช  ประธานเจาหนาที่บริหาร 

(สายงานธุรกิจ) ดีสโตน ไดเปดเผยขอมูลสําคัญ 

หลังจากท่ีไดทดสอบประสิทธิภาพยางดีสโตน

รุนใหมลาสุดออกมาสูตลาดครั้งนี้วา ดีสโตน

ยังคงเดินหนาพัฒนาสินคา เพ� อใหตรงใจ

ลูกคาและมีประสิทธิภาพในการใชงาน โดย

คํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก และไมลืม

ความสวยงาม อันตรงกับรสนิยมสายสปอรต

ที่ช� นชอบความแรง โดดเดน โดนใจ

คุณวัลยา กลาววา ดีสโตนทําการเปดตัว 

STORMZ RS ในประเทศไทยเปนที่แรก 

และหลังจากน้ีจะเปดตัวสูตลาดเอเชีย Middle 

East ยุโรป และอเมริกาตอๆ ไป ผูบริหาร

ดีสโตนยังกลาวถึง จุดเดนของยางรุนใหม 

STORMZ RS ดังนี้

1. เม็ดสีพิเศษ ดีไซนโดดเดน ติดทนนาน

เสริมภาพลักษณความเปนสปอรตให

โดดเดนยิ่งขึ้น ใหความรูสึกสปอรตโฉบเฉี่ยว

ดวยตัวหนังสือสี การใชเทคโนโลยีของ

การผสมเม็ดสีใหมีการยึดเกาะที่ยาวนาน

ไมหลุดลอนไดงาย คงความโดดเดนอันเปน

เอกลักษณเฉพาะตัวไดอยางยาวนาน และ

DEESTONE เปดตัวยางใหม STORMZ RS เอาใจสายซิ่งหัวใจสปอรตที่แรกในโลก

ปองกันการปนเปอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. ยึดเกาะถนนไดดี เขาโคงมั่นใจ

ออกแบบโดยคํานึงถึงผูขับขี่ที่ตองการ

สมรรถนะสูงสุดในทุกดาน ดวยเทคโนโลยี

การออกแบบลายดอกยางแบบไมสมมาตร 

(Asymmetric) เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ

ในขณะท่ีหนายางสัมผัสผิวถนนในทางโคง 

ทําใหการเขาและออกโคงทําไดอยางเฉียบ

คมเสริมประสิทธิภาพการบังคับควบคุม และ

ความปลอดภัยมั่นใจไดเต็มสมรรถนะ

3. เงียบกวา

ดวยการออกแบบลวดลายของดอก

ยางใหเกิดเสียงรบกวนนอยที่สุด ลวดลาย

ของดอกยางจากการสัมผัสพื้นถนนในทุกชวง

ความเร็ว ไมวาจะทางตรงหรือเสนทางที่เต็ม

ไปดวยความคดเคี้ยวจะมีแตความเงียบ 

ยกระดับการเดินทางใหใหประสบการณที่ดี

มากยิ่งขึ้นทั้งผูขับขี่ และผู โดยสาร 

4. ลดการเหินน้ํา

การออกแบบใหลวดลายของดอกยาง

มีความเปนสปอรต แตคํานึงถึงประสิทธิภาพ

ในการรีดน้ําเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญในการ

พัฒนายาง DEESTONE STORMZ RS เพ� อ

ใหตอบสนองการขับขี่ของคนหัวใจสปอรตใน

ทุกรูปแบบ การออกแบบดอกยางใหมีการรีด

น้ําออกจากหนายาง ลดอาการ “เหินน้ํา” 

(Hydroplaning) ไดอยางมีประสิทธิภาพและ

รวดเร็ว 

ยาง DEESTONE STORMZ RS จึง

เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบการแต่งรถยนต์สไตล์

สปอรต ชวยเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพ

ในดานการยึดเกาะถนน รวมถึงความปลอดภัย

ในการขับขี่ในทุกสภาพอากาศ และยิ่งเสริม

ภาพลักษณของตัวรถใหดูโดดเดนยิ่งขึ้นใน

แบบของคุณเอง” เรียกไดวา DEESTONE 

STORMZ RS เปนผลิตภัณฑใหมที่เขามา

สะเทือนวงการสายซิ่ง สายสปอรต ซึ่งไม

จับตามองไมไดแลว

นอกจากจะกลาวถึงสินคาใหมที่

โดดเดนและถูกใจใครหลายๆ คน คุณวัลยา 

ยังกลาววา ปนี้ดีสโตนจะยิ่งใหความสําคัญ

กับตลาดในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เพ� อนําพา

ใหเรา “สมทั้งแผนดิน” ไปดวยกัน นอกจาก

เราจะเปดตัวสินคาใหมๆ ทั้งยางกระบะซิ่ง 

ยาง 4x4 และ ยาง TBR แลว เรายังจะมี

เคร� องมือทางการตลาด เพ� อชวยตอกย้ําให

แบรนดดีสโตน อยูในใจมหาชนมากขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ เฟซบุกแฟนเพจ: 

ภาควิชาภาษาไทย วิทยาลัยศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

รังสิต 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ฮ่องกงรวบ 6 รายฐานก่อความวุ่นวายในศาล

ฮ่องกง • เอเอฟพีรายงานการแถลงของตำารวจฮ่องกงเมื่อ

วันพุธว่า ผู้ต้องหาชาย 4 คน และหญิง 2 คน อายุระหว่าง 

32-67 ปี ถูกจับกุมในข้อหากระทำาผิดช่วงการพิจารณาคดี

ในศาลระหว่างเดือนธันวาคม 2564 ถึงมกราคม 2565 ผู้

ต้องหาจงใจก่อความวุ่นวายขณะเข้าฟังการพิจารณาคดี 

และเล็งเกิดผลอันร้ายแรงต่อศักดิ์ศรีของเขตอำานาจศาลและ

การดำาเนินการของศาล ตำารวจกล่าว ศาลฮ่องกงกลายเป็น

สถานท่ีชุมนุมสำาหรับผู้เรียกร้องประชาธิปไตย เนื่องจากทาง                                                                     

การดำาเนินคดีกับนักเคลื่อนไหวและผู้ประท้วงหลายพันคนหลัง

การชุมนุมใหญ่ในปี 2562 การพิจารณาคดีส่วนใหญ่เปิดให้

สาธารณชนเข้าร่วมรับฟังได้ และผู้สนับสนุนประชาธิปไตย

มักปรบมือหรือตะโกนให้กำาลังใจจำาเลยท่ีอยู่บนคอกพิจารณา ผู้

พิพากษาฮ่องกงเคยตำาหนิผู้เข้าร่วมรับฟังเกี่ยวกับพฤติกรรม

ดังกล่าว และเตือนว่าพวกเขาอาจกระทำาการดูหมิ่นศาล แต่

ก็ยังไม่เคยมีผู้ใดถูกจับกุมจนกระทั่งวันพุธ

มะกันขายยุทโธปกรณ์เสริม ‘แพทริออต’ ให้ไต้หวัน

วอชิงตัน • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันพุธว่า สหรัฐอนุมัติขาย

ยุทโธปกรณ์เสริมและการฝึกอบรมมูลค่า 95 ล้านดอลลาร์

สหรัฐให้ไต้หวัน เพื่อสนับสนุนระบบป้องกันขีปนาวุธแพทริ                                                                        

ออตของไต้หวัน ซ่ึงไต้หวันกล่าวว่าส่ิงน้ีจะช่วยปกป้องเกาะ

แห่งนี้จากการรุกรานใดๆ จากจีน “การเสนอขายนี้จะช่วย

รักษาระดับความหนาแน่นของขีปนาวุธของไต้หวัน และรับ 

รองความพร้อมสำาหรับการปฏิบัติการทางอากาศ” สำานักงาน

ความร่วมมือด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ

ระบุในถ้อยแถลง โดยเสริมว่าไต้หวันจะใช้การฝึกอบรม

และยุทโธปกรณ์นี้ ในการยับยั้งภัยคุกคามในภูมิภาคและ

เสริมความแข็งแกร่งให้กับตนเองในการป้องกันประเทศทาง

กระทรวงต่างประเทศของไต้หวันยินดีกับข้อตกลงในการ

ซื้อขายอาวุธครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 แล้วที่อนุมัติภายใต้

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

เซี่ยงไฮ้ผ่อนปรนแยกเด็กติดโควิดกับผปค.

เซี่ยงไฮ้ • รอยเตอร์รายงานเมื่อวันพุธที่ว่านครเซี่ยงไฮ้ยอม

ผ่อนปรนนโยบายโควิดที่ให้แยกเด็กที่ติดโควิดออกจากผู้ปก 

ครอง การล็อกดาวน์นครเซี่ยงไฮ้ นโยบายซึ่งถกเถียงมาก

สุดคือแนวปฏิบัติที่ให้มีการแยกเด็กที่ติดเชื้อโควิดออกจาก

ผู้ปกครอง ซึ่งนำาร่องไปเมื่อวันเสาร์ แต่ได้จุดชนวนให้เกิด

ความโกรธเคืองไปทั่วประเทศ เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา รัฐบาล

เซี่ยงไฮ้ผ่อนคลายนโยบายนี้ลงเล็กน้อยให้ผู้ปกครองยังคง

อยู่กับลูกได้ถ้าผลตรวจเป็นบวกด้วยเหมือนกัน แต่เด็กที่มีผล

ตรวจเป็นบวกต้องแยกจากผู้ปกครองที่ไม่ติดเชื้อ เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขเซี่ยงไฮ้ประกาศเมื่อวันพุธว่า พ่อแม่ของเด็กที่

จำาเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษซึ่งติดเชื้อโควิด สามารถ

ยื่นเรื่องเพื่ออยู่ดูแลเด็กได้ แต่ต้องปฏิบัติตามกฎบางข้อและ

ลงนามในจดหมายว่าเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อ.

มื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงต่างประเทศ

ออกข่าวที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งว่า

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศมีกำาหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชน

จีน ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ เมืองหวงซาน 

มณฑลอานฮุย ตามคำาเชิญของนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

โดยจะนำาคณะผู้แทนภาคเอกชนของไทยร่วมคณะ

เดินทางด้วย เพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์

อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีน และส่งเสริมความร่วม

มือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และ

สถานการณ์ โลก

ในการเยือนครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำาหนดการพบหารือกับ

นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และกับนายหวัง ชิง

เซี่ยน ผู้ว่าการมณฑลอานฮุย พร้อมด้วยหน่วยงานด้าน

เศรษฐกิจที่สำาคัญของมณฑลอานฮุย ในวันที่ ๒ เมษายน 

๒๕๖๕ และจะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำาของวัน

เดียวกัน

(พรุ่งนี้จะได้อ่านถ้อยแถลงของคุณดอนกับหวัง อี้

ประเด็นสงครามยูเครนหลังการพบปะกันวันนั้น)

หากเป็นการเยือนจีนของคุณดอนเกิดขึ้นในภาวะ

ปกติก็คงจะไม่เรียกความสนใจอะไรเป็นพิเศษ

แต่เป็นจังหวะของสงครามยูเครน และในช่วงเวลา

เดียวกันนี้ ได้เห็นภาพของนายกฯ สิงคโปร์ หลี่ เสียนหลง 

บินไปจับมืออย่างสนิทสนมกับประธานาธิบดีโจ ไบเดน

หลังจากนั้นผู้นำาสิงคโปร์ก็ตอกย้ำาจุดยืนของประเทศ

นั้นต่อกรณีสงครามยูเครนว่า

“เราไม่ได้เลือกข้าง แต่เรายึดหลักการแห่งอธิปไตย

และบูรณภาพแห่งดินแดน”

เป็นเวลาเดียวกับที่ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม แห่งศูนย์

อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งพาดหัว

บทความมาให้ผมอ่านอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ

อาจารย์พาดว่านี่คือ “มหายุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก

ปะทะมหายุทธศาสตร์ ความริเริ่มแถบและเส้นทาง”

โดยเท้าความว่า ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ปีนี้ 

สหรัฐฯ ได้แจ้งเรื่องเชิญผู้นำาอาเซียนไปประชุมที่วอชิงตัน ดีซี 

โดยให้วันมาเฉพาะวันที่ โจ ไบเดน ว่างสำาหรับผู้นำาอาเซียน

ดูเหมือนจะเป็นการกำาหนดวันเวลามาโดยที่ไม่หวังว่า

จะมีการต่อรองจากผู้นำาอาเซียน โดยยึดเอาเวลาที่สหรัฐฯ 

สะดวกเป็นเกณฑ์ 

เหมือน “ไม่สนใจว่าผู้นำาอาเซียน 10 ประเทศจะว่าง

หรือไม่”

เป็นข้อสังเกตที่นักวิเคราะห์ไทยหลายท่านก็ได้นำาเสนอ

มาก่อนหน้านี้เช่นกัน

แหล่งข่าวของอาจารย์ปิติแจ้งว่า รัฐบาลไทยตอบรับจะ

ไปประชุมกับสหรัฐฯ

แต่กัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนแจ้งว่า ผู้นำาอาเซียน

มากกว่าหนึ่งคนไม่สะดวกประชุม เพราะติดภารกิจที่กำาหนด

เอาไว้ล่วงหน้า ก็จึงต้องเลื่อนการประชุมสุดยอดไปก่อนอย่าง

ไม่มีกำาหนด

แต่แล้วเราก็เห็นผู้นำาสิงคโปร์บินไปวอชิงตันคนเดียว 

ไม่ใช่ในฐานะผู้แทนอาเซียน หากแต่ไปในฐานะเป็นมิตร

สนิทกับสหรัฐฯ

อาจารย์ปิติตีความว่า การที่หลี่ เสียนหลง แยกตัวบิน

เดี่ยวไปวอชิงตันนั้น อาจถือว่าเป็นการ “ไปรับคำาสั่งและแสดง

ตนชัดเจนในฐานะ agent แห่งภูมิภาค”

ส่วนไทยแสดงความเข้าใจสถานการณ์ และเคารพมติ

อาเซียน

ที่สร้างความน่าตื่นเต้นสำาหรับผู้เฝ้าสังเกตความเป็นไป

ระหว่างประเทศในช่วงนี้ คือรัฐมนตรีต่างประเทศจากอาเซียน 

4 ประเทศบินไปคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศ หวัง อี้ ของจีน

นั่นเอง

ในช่วง 31 มีนาคม - 3 เมษายน ที่ใกล้ๆ กับการไป

เยือนอเมริกาของนายกฯ สิงคโปร์

รัฐมนตรีต่างประเทศจาก 4 ประเทศอาเซียนที่ว่านี้ 

อาจารย์ปิติเสริมความสำาคัญของแต่ละประเทศให้ได้รับทราบ

ด้วย นั่นคือ

อินโดนีเซีย (เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียน 260 ล้าน

ประชากร และเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก) 

ไทย (จุดศูนย์กลางของ

ยุทธศาสตร์ การเชื่อมโยงเหนือ-

ใต้ และมหาสมุทรอินเดีย-

มหาสมุทรแปซิฟิก) 

ฟิลิปปินส์ (ที่ความ

สัมพันธ์ในทะเลจีนใต้เป็นเรื่อง

ซับซ้อน นึกภาพการร่วมสำารวจ

ทรัพยากรกับจีน แต่มีฐานทัพ

สหรัฐ)

เมียนมา (จุดเชื่อมโยง

เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มี

ทรัพยากรมหาศาล และมีทหาร

คุมประเทศได้ไม่สมบูรณ์)

ดร.ปิติบอกว่า รัฐมนตรี

ต่างประเทศจีน หวัง อ้ี ผู้น้ีกำาลัง

เล่นบท “พ่ีน้ีมีแต่ให้” เสียด้วย  

มีการพูดคุยอย่างไม่เป็น

ทางการระหว่างไทย อินโดนีเซีย 

และกัมพูชา  

      สงครามยูเครนจะกระทบ

การประชุมสุดยอด G-20 ที่อิน

โดฯ เป็นเจ้าภาพปลายปีนี้ และ

ประชุมสุดยอด APEC ที่ไทย

เป็นเจ้าภาพ และ ASEAN + 

EastAsia Summit ที่กัมพูชาเป็น

เจ้าภาพอย่างไร

เพราะไบเดนได้ประกาศจะสกัดรัสเซียไม่ให้เข้าร่วม

ประชุม G-20 

นั่นย่อมกระทบการประชุมสุดยอด APEC และ 

ASEAN บวกๆ ในปลายปีนี้เช่นกัน

อาจารย์ปิติบอกว่ากัมพูชาเดินเกมสไตล์ ฮุน เซน ที่

ฉลาดล้ำา 

คือ “ไม่เอาใจสหรัฐ และรักษาระยะห่างจากจีน”

อีกประเด็นหนึ่งที่ ดร.ปิติตั้งประเด็นคือ

“ในขณะเดียวกันต้องอย่าลืมว่า ฮุน เซน พึ่งได้คุย

กับ Fumio Kishida นายกฯ ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นขอกัมพูชาหลาย

เรื่อง และต่อว่ากัมพูชาหลายเรื่อง สิ่งที่ฮุน เซน ตอบกลับ

คือ คุณขอผม ผมยินดีให้ คุณต่อว่าผม ผมยอมรับ แล้วคุณ

อยากให้ผมแก้มั้ยล่ะ ถ้าอยาก คุณส่งเงิน ส่งคน ส่งความ

ช่วยเหลือมาซิ ผมจะค่อยๆ ปรับให้…”

น่าสนใจครับว่า “สมการแห่งอำานาจใหม่” ในเอเชีย

จะผันเปลี่ยนไปอย่างไร

ขณะที่ยังไม่มีใครรู้ได้ว่าสงครามยูเครนจะออก

หัวออกก้อยอย่างไร.

เ

รัสเซียยังยิงถล่มเมืองหลักยูเครน
ลวิฟ • รัสเซียยังคงระดมยิงปืนใหญ่ถล่มเมืองมาริอูโปลและเมือง

คาร์คีฟของยูเครนเมื่อวันพุธ ขณะที่ชาติตะวันตกเตรียมมาตรการ

คว่ำาบาตรรัสเซียชุดใหม่ หลังจากมีรายงานว่าทหารรัสเซียสังหาร

พลเรือนหลายร้อยคนในเมืองบูชานอกกรุงเคียฟ

สำานักข่าวรอยเตอร์ราย 

งานเมื่อวันพุธที่ 6 เมษายน 

2565 ว่า เมืองมาริอูโปล เมือง

ท่าทางใต้ของยูเครนที่ถูกทหาร

รัสเซียโอบล้อม ยังคงถูกปืน

ใหญ่ของรัสเซียโจมตีอย่างต่อ                                          

เนื่องมาตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่รัส 

เซียบุกรุกคานยูเครนเม่ือวันท่ี 

24 กุมภาพันธ์ ทำาให้ชาวเมือง

มากกว่าแสนคนท่ีติดอยู่ในเมือง 

แห่งนี้ขาดอาหาร, น้ำาและไฟ 

ฟ้า 

หน่วยข่าวกรองทางทหาร

ของอังกฤษเผยเม่ือวันพุธว่า 

สถานการณ์ด้านมนุษยธรรม

ในเมืองมาริอูโปลกำาลังเลวร้าย

ลง ส่วนใหญ่ของผู้ท่ียังติดอยู่ใน

เมืองท่ีมีราว 160,000 คน ไม่มี

ไฟฟ้าใช้, ขาดเครื่องมือสื่อสาร, 

ไม่มียา, ฮีตเตอร์และน้ำา ทหาร

รัสเซียไม่ยอมให้การช่วยเหลือ

ด้านมนุษยธรรมเข้าไปในเมือง 

เป็นไปได้ว่าเพื่อกดดันให้ฝ่ายป้อง 

กันเมืองยอมจำานน

อีรีนา เวเรชชุค รองนา                                           

ยกรัฐมนตรียูเครน กล่าวว่าเจ้า

หน้าที่พยายามอพยพพลเรือน

ที่ติดอยู่ในเมืองมาริอูโปล ผ่าน

เส้นทางมนุษยธรรม 11 เส้นทาง

เมื่อวันพุธ โดยพวกเขาต้องใช้

ยานพาหนะของตนเอง

คณะเสนาธิการทหารของ

ยูเครนเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่

แล้วทหารรัสเซียถอนกำาลังจาก

ที่ตั้งนอกกรุงเคียฟ โดยเปลี่ยน

การโจมตีไปที่เมืองทางใต้และ

ทางตะวันออกของประเทศ โดย

เมืองคาร์คีฟ เมืองใหญ่อันดับ 

2 ของประเทศยังคงถูกทหาร

รัสเซียโจมตี 

ด้านเจ้าหน้าท่ีในแคว้น

ลูฮันสก์ทางตะวันออกของยูเครน

แจ้งกับชาวเมืองให้รีบหนีออก

จากเมืองในขณะพ้ืนท่ียังมีความ

ปลอดภัย คาดว่าแคว้นแห่งนี้

จะเป็นเป้าหมายในการโจมตีใหม่

ของรัสเซีย 

มาตรการคว่ำาบาตรของ

ชาติตะวันตกต่อการรุกราน

ยูเครนของรัสเซีย ได้รับแรง

ผลักดันใหม่ในสัปดาห์น้ี หลังมี

รายงานว่าพบศพพลเรือนหลาย

ร้อยคนโดนยิงเสียชีวิตในระยะ

เผาขนท่ีเมืองบูชานอกกรุงเคียฟ 

หลังการถอนกำาลังของทหาร

รัสเซียท่ีเขายึดเมือง แม้รัสเซีย

จะปฏิเสธว่าทหารรัสเซียไม่ได้

สังหารพลเรือน และหลักฐาน

การสังหารพลเรือนในเมืองบูชา

เป็นส่ิงท่ีปลอมแปลงข้ึนโดยชาติ

ตะวันตก

ทำาเนียบขาวจะเปิดเผย

มาตรการคว่ำาบาตรรัสเซียชุดใหม่

ในวันพุธน้ี เพื่อตอบสนองเหตุ

สังหารพลเรือนในเมืองบูชา โดย                             

จะมีการร่วมมือกับกลุ่มประเทศ

จี 7 เป้าหมายการคว่ำาบาตรครั้ง

นี้คือธนาคารต่างๆ ของรัสเซีย

และเจ้าหน้าที่รัส เซียและห้าม

การลงทุนใหม่ในรัสเซีย 

ส่วนข้อเสนอของสหภาพ

ยุโรปที่จะคว่ำาบาตรรัสเซียเพิ่ม

เติม เช่น ห้ามซื้อถ่านหินจาก

รัสเซีย, ห้ามเรือของรัสเซียเข้า

มาเทียบท่าในประเทศสมาชิก

อียู และระงับการค้ากับรัสเซีย

มูลค่าเกือบ 20,000 ล้านยูโร 

รัฐบาลนิวซีแลนด์แถลง

เมื่อวันพุธว่า จะเก็บภาษีสินค้า

นำาเข้าสินค้าท้ังหมดจากรัสเซีย 

35% และขยายการห้ามส่งออก                                       

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง

กับอุตสาหกรรมด้านยุทธศาสตร์

ของรัสเซีย เพื่อตอบโต้การสัง 

หารพลเรือนอย่างโหดเหี้ยมใน

เมืองบูชาของทหารรัสเซีย.

สหรัฐ-อังกฤษ-ออสซี่พัฒนาอาวุธเหนือเสียง

ลอนดอน • สหรัฐ, อังกฤษ

และออสเตรเลีย จับมือเร่ิมต้น

ความร่วมมือในการพัฒนาศักย                                        

ภาพด้านการป้องกันและโจมตี

ด้วยขีปนาวุธเหนือเสียง ไล่ตาม                                               

คู่แข่งอย่างรัสเซียและจีนท่ีก้าว 

หน้าอย่างรวดเร็วในเทคโนโลยี

ล้ำาสมัยประเภทนี้

รอยเตอร์รายงานจากกรุง                       

ลอนดอนว่า ในการพบปะกัน

ของสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ 

และออสเตรเลีย เมื่อวันพุธที่ 6 

เมษายน 2565 มหาอำานาจทั้ง 

3 ชาติตอบตกลงในความร่วม

มือพัฒนาเทคโนโลยีความเร็ว

เหนือเสียงและขยายพันธมิตร

ด้านการป้องกันประเทศ หรือ 

“ออคัส” ซ่ึงเป็นสัญญาความ                                    

มั่นคงไตรภาคีระหว่างออสเตร 

เลีย, สหราชอาณาจักรและสหรัฐ 

อเมริกา       

แถลงการณ์ของประธา 

นาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐ, 

นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน                               

ของอังกฤษ และนายกรัฐมน                                 

ตรีสกอตต์ มอร์ริสัน ของออส 

เตรเลีย กล่าวว่า ผู้นำาทั้ง 3 

ชาติให้คำามั่นใน “ความร่วมมือ                                           

ไตรภาคีคร้ังใหม่เก่ียวกับการพัฒ 

นาเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียง, 

การรับมือป้องกันกับเทคโนโลยี

ดังกล่าว และความสามารถใน

การทำาสงครามอิเล็กทรอนิกส์”

ขีปนาวุธท่ีมีความเร็วเหนือ                        

เสียง สามารถเดินทางได้เร็ว

กว่าเสียงและหลบหลีกได้มาก                                  

กว่า 5 เท่าในระหว่างพุ่งทะ 

ยาน ทำาให้ติดตามและสกัดกั้น

ได้ยากกว่าขีปนาวุธแบบเดิม และ

อาจติดตั้งหัวรบธรรมดาหรือหัว

รบนิวเคลียร์ได้ด้วย

เทคโนโลยีความเร็วเหนือ 

เสียงหรือ ไฮเปอร์ โซนิก ได้

กลายเป็น “ส่วนหนึ่งของสิ่งที่

ภาคีออคัส มุ่งมั่นที่จะส่งมอบ

ให้แก่กัน” นายกฯ มอร์ริสันของ                                     

ออสเตรเลียกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อ

วันพุธ

ออสเตรเลียและสหรัฐ 

อเมริกาได้เร่ิมทำางานร่วมกันด้าน

เทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียง

ไปบ้างแล้ว แต่ความร่วมมือ

ไตรภาคีใหม่ในคร้ังน้ีจะเป็นคร้ัง

แรกของการร่วมมือทั้ง 3 ฝ่าย

ออสเตรเลียประกาศเม่ือ                                                            

เดือนธันวาคม 2563 ว่าจะ

ทำางานร่วมกับสหรัฐฯ ในการพัฒ                                                          

นาอาวุธท่ีมีความเร็วเหนือเสียง

ในโครงการท่ีเรียกว่า SCIFIRE 

(ไซไฟร์) และลงทุนกว่า 6,000-

9,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย 

ในระบบป้องกันขีปนาวุธและ

โจมตีวิถีไกลความเร็วสูง รวม

ถึงเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียง.

ย่อยยับ • ภาพถ่ายของรถยนต์ที่ถูกทำาลายเสียหายและอาคารที่พังทลายทางตอนเหนือของเมืองคาร์คีฟ ยูเครน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565  

สงครามยูเครนกับแรง

กระเพื่อมต่ออาเซียน



ภูมิใจไทย

เช่น นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการ

พรรคประชาธิปัตย์ และนายนิกร จำานง 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และผู้อำานวยการพรรค

ชาติไทยพัฒนา บรรยากาศเป็นไปอย่าง

ชื่นมื่น

นายอนุทินกล่าวว่า พรรคภูมิใจ

ไทยก่อตั้งพรรคมาแล้วเป็นระยะเวลา

ถึง 13 ปีและกำาลังก้าวย่างสู่ปีที่ 14 เรา

ทำางานมุ่งเน้นประโยชน์สุขต้องตกอยู่กับ

ประชาชน ปี 2562 เรามีแคมเปญคือ การ

ทำางานเพื่อปากท้องประชาชน ลดอำานาจ

รัฐเพิ่มอำานาจประชาชน จากนั้นเราได้รับ

ความเชื่อมั่นให้เข้ามาทำางานเพื่อประเทศ

ชาติ ดูแลใน 3 กระทรวงคือ กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นอกจาก

นั้น เรายังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

คมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ไปจนถึงรัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีรองประธาน

สภา อีก 1 คน และมี ส.ส.ในสภาเป็น

จำานวนมาก เราใช้กลไกทั้งหมดขับเคลื่อน

งานให้เกิดความเป็นรูปธรรม สภาชุดนี้

จะครบวาระในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่

ผ่านมาเราทำางานมาตลอด จะไม่วิพากษ์

วิจารณ์ แต่มีหน้าที่เดียวคือทำางาน ทำาใน

สิ่งที่พูด พูดแล้วต้องทำา ทำาต้องทำาให้ได้ 

ทำาให้สำาเร็จ นี่คือหลักการของเรา 

คำาว่า “พูดแล้วทำา” คือ หัวใจใน

การทำางานของพรรคภูมิใจไทย ที่เราทำา

สำาเร็จ คือ 1.ปลดล็อกกัญชา สนับสนุน

ให้ประชาชนนำากัญชาไปใช้ทางการแพทย์  

เพื่อสุขภาพ และส่งเสริมให้ประชาชน

ปลูกกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้

ให้ตนเอง อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 1 ปี

ที่ผ่านมา โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ  

และโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งได้นำายา

กัญชามาใช้กับประชาชน และมีผู้ผลิต

สินค้า ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ออกวาง

จำาหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายจำานวน

มาก ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยารักษา

โรค อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำาอาง 

สมุนไพร มีความตื่นตัวอย่างมาก มีการคาด

การณ์ของศูนย์วิจัยของธนาคารพาณิชย์

หลายแห่งว่า อุตสาหกรรมกัญชา กัญชง 

จะสร้างเม็ดเงินใหม่มากกว่า 1 หมื่นล้าน

บาท ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.นี้เป็นต้นไป กัญชา

จะเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่สร้างรายได้ ให้

คนไทย อย่างไรก็ตาม เราไม่เห็นด้วยกับ

การใช้ โอกาสนี้นำากัญชาไปใช้ในทางที่ผิด 

ที่เป็นโทษต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ของมนุษย์  

2.การให้บริการรถรับจ้างผ่านแอป 

พลิเคชันถูกกฎหมาย โดยเมื่อวันที่ 23  

มิ.ย. 2564 กระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์

สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย 

ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ได้ประกาศกฎกระทรวง ให้การบริการรถ

รับจ้างผ่านระบบแอปพลิเคชัน เป็นอาชีพ

ที่ถูกกฎหมายแล้ว ต่อไปนี้ ประชาชนผู้ขับ

รถรับจ้างผ่านระบบแอปพลิเคชัน จะไม่มี

ใครมารังแก กลั่นแกล้ง จับ ปรับ ได้อีก

แล้ว การขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน 

เป็นอาชีพหลัก อาชีพเสริม สร้างรายได้

ได้อีกทางหนึ่ง

3.การกู้ กยศ. โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำา

ประกัน ที่พรรคภูมิใจไทยนำาเสนอและผลัก

ดันมาตลอด วันนี้ก็ทำาได้แล้ว กองทุนเงิน

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประกาศหลัก

เกณฑ์ใหม่การกู้เงิน กยศ. ประจำาปี 2565 

ไม่ต้องมีผู้ค้ำาประกันแล้ว 4.เพิ่มรายได้อาสา 

สมัครประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ในช่วงที่ต้อง

รับมือกับโรคระบาดโควิด-19 ได้เสนอและ

ผลักดันให้รัฐบาลจ่ายค่าเสี่ยงภัยให้ อสม. 

เพิ่มอีกคนละ 500 บาทต่อเดือน จนกว่าจะ

สิ้นสุดการระบาดของโรคโควิด ซึ่ง อสม.ทุก

คนได้รับเงินเพิ่มคนละ 500 บาทต่อเดือน

แล้ว และได้ให้ทุน อสม.เรียนเป็นผู้ช่วย

พยาบาลอีกปีละ 3,000 คน เพื่อพัฒนาตัว

เอง ดูแลประชาชนได้มากขึ้น มีรายได้เพิ่ม

ขึ้น เรามี อสม.เป็นหมอคนแรก ในนโยบาย 

3 หมอ และเรายังได้อบรม อสม.เป็นผู้ช่วย

พยาบาล เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบ

สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน 

5.การดูแลสุขภาพประชาชน ให้ได้

รับบริการตรวจ รักษาที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้น มีค่าใช้จ่ายที่ลดลง เป็นเรื่องที่พรรค

ภูมิใจไทยให้ความสำาคัญมากที่สุด และ

เป็นความตั้งใจของตนที่ต้องการเข้ามา

ทำางานในกระทรวงสาธารณสุข เราเพิ่ม

สิทธิให้ผู้ป่วยโรคไต ฟอกไตฟรี ได้ทุกกรณี 

เราเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้ารับการ

รักษาได้เร็วที่สุด ได้สั่งซื้อเครื่องฉายรังสี

รักษามะเร็งอีก 7 เครื่อง กระจายติดตั้ง

ทั่วประเทศ และให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้ารับการ

รักษาที่ ไหนก็ได้ ไม่ต้องรอรักษาตามสิทธิ์ 

เหมือนในอดีตที่ผ่านมา เราเพิ่มสิทธิ์ให้ผู้

สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงทุกคนได้รับผ้า

อ้อม ซึ่งจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ชนิดหนึ่ง

6.การปกป้องเงินแผ่นดินและคุ้ม

ครองสิทธิของประชาชน หรือการรักษา

ประโยชน์ของชาติและประชาชน เป็นสิ่ง

สำาคัญที่สุด ที่พรรคภูมิใจไทยยึดถือเป็น

หลักในการทำางาน ซึ่งเราทำาให้เห็นแล้ว 

จากการต่อสู้ทุกวิถีทาง เพื่อที่รัฐจะไม่ต้อง

จ่ายค่าชดเชยกรณีโครงการโฮปเวลล์ ที่

สื่อมวลชนเรียกว่าค่าโง่โฮปเวลล์ และเรา

สู้จนศาลให้นำาคดีพิพาทมาพิจารณากัน

ใหม่แล้ว อีกกรณีหนึ่งคือการเรียกร้องให้ม ี

การดำาเนินการเรื่องการต่อสัญญารถไฟฟ้า

สายสีเขียวให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อ

ปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ และให้เป็น

ประโยชน์แก่ประชาชน คือ การกำาหนด

ค่าโดยสารที่ไม่เอาเปรียบประชาชน นอก 

จากนั้นเรายังพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 

สร้างความเชื่อมโยงในทุกจังหวัด เพื่อ

พัฒนาเรื่องเศรษฐกิจ รถไฟรางคู่ มีเส้น

ทางจากอีสานไปถึงภาคใต้ ในอนาคตจะมี

การพัฒนาเส้นทางเชื่อม 3 ประเทศ ไทย 

ลาว จีน

ในการเลือกตั้งครั้งหน้า พรรคภูมิใจ

ไทยมีสมาชิกที่แสดงความจำานงลงสมัคร

รับเลือกตั้งมากกว่า 200 เขตเลือกตั้ง ยัง

มีเขตพื้นที่เลือกตั้งที่ยังไม่มีผู้แสดงความ

จำานงอีกจำานวนมาก เราจะส่งผู้สมัครให้

มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ ซึ่งเราเปิดกว้าง

ให้ผู้ที่สนใจจะร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย 

เสนอตัวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ โดยการ

สมัครและแจ้งความจำานงได้ที่พรรคภูมิใจ

ไทย และสมัครผ่านเว็บไซต์พรรคภูมิใจไทย 

จึงขอเชิญชวนท่านที่มีแนวทางการทำางาน

แบบพูดแล้วทำา เข้ามาร่วมงานกับพรรค

ภูมิใจไทย

เมื่อถามถึงความคาดหวังเรื่ อง

จำานวน ส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 

นายอนุทินกล่าวว่า อยู่ที่การตัดสินใจของ

ประชาชน พรรคภูมิใจไทยมีหน้าที่ทำางาน

ให้ดีที่สุด 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับขั้นตอน

การรับสมัครผู้สนใจเป็นผู้สมัครรับเลือก

ตั้ง ทางระบบออนไลน์ เพียงเข้ามาที่หน้า

เว็บไซต์พรรคภูมิใจไทย www.bhumjaithai.

com จากนั้นจะมีลิงก์เข้าสู้หน้าการสมัคร 

และกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน แล้วส่ง

ข้อมูลเข้ามา เพื่อให้พรรคพิจารณาต่อไป 

โดยจะมีหมายเลขติดต่อประสานงานหาก

มีปัญหาติดขัดในขั้นตอนการลงทะเบียน

ส่วนบรรยากาศภายในงานก้าวสู่ปี 

ที่ 14 พรรคภูมิใจไทย พูดแล้วทำา มีการ

ตกแต่งพรรคภายใต้แนวคิด “พูดแล้ว

ทำา” โดยการประดับประดาพรรคด้วย

การขึ้นป้าย ธงญี่ปุ่น และติดสติกเกอร์

ตกแต่งพรรคใหม่ โดยมีข้อความอธิบาย

ว่า พรรคภูมิใจไทยได้พูดหาเสียง และทำา

อะไรสำาเร็จ ทั้งหมด 7 ป้ายประกอบไป

ด้วย ปลดล็อกกัญชา, เพิ่มรายได้ อสม., 

ขับแกร็บถูกกฎหมาย, กู้ กยศ.ไม่ต้องมีคน

ค้ำาประกัน, ฟอกไตฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย, รักษา

เงินแผ่นดิน ไม่จ่ายค่าโง่ โฮปเวลล์ และ

ต่อสัญญารถไฟฟ้า BTS ต้องถูกกฎหมาย 

ประชาชนได้ประโยชน์ พร้อมออกเพลง

อัลบั้มใหม่ ภูมิใจไทย พูดแล้วทำา อีก 2 

เพลงด้วย.

ผุด กก.

ประจำานายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าชุด

เฉพาะกิจในการตรวจสอบและติดตามผู้

ค้าสลากเกินราคาในคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอ

ขาย หรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิน

ราคากว่าที่กำาหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล 

แถลงภายหลังเป็นประธานประชุมทีม

พิเศษแนวทางแก้ปัญหาสลากเกินราคาว่า 

ที่ประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้าในเบื้องต้น โดยมีแนวคิดที่จะเสนอ

คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาการขาย

สลากไม่ให้เกิน 80 บาท 

ทั้งนี้ เสนอให้สำานักงานสลากจัดทำา

แพลตฟอร์มขึ้นมาเอง เพื่อให้ผู้ได้รับโควตา

สลากทั้งกลุ่มมูลนิธิ กลุ่มเปราะบาง มาฝาก

ขาย หรือหากสำานักงานสลากฯ ยังไม่พร้อม 

ให้ดึงแพลตฟอร์มของเอกชนที่มีความ

เชี่ยวชาญมาเป็นคู่สัญญาในการจำาหน่าย

สลาก และออกกฎระเบียบควบคุมให้ถูก

ต้อง พร้อมกับระบุในสัญญาให้ชัดเจนว่า

หากนำาไปขายเกินราคาจะถูกดำาเนินคดี 

นายเสกสกลกล่าวว่า ยกตัวอย่าง

การขายฝาก อาจจะให้ส่วนต่างประชาชน

ทั่วไปได้คนละ 5 เล่ม คือ 500 ใบ คิด

ส่วนต่างใบละ 9.60 ต่อใบ จะได้ 4,800 บาท 

รวม 2 งวด 9,600 บาท ถ้าฝากขายทั้งหมด 

จึงไม่น่ากังวลว่าจะเกิดปัญหากรณีรวม

หวยชุดแล้วมาขายเกินราคา เนื่องจาก

เลขจะอยู่ในแพลตฟอร์มของกองสลาก 

ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ซึ่งตัวเลขตรงนี้

ยังเป็นข้อเสนอ ต้องให้คณะกรรมการชุด

ใหญ่พิจารณาส่วนต่างอีกครั้งถึงตัวเลขที่

เหมาะสม และประชาชนได้ประโยชน์จริง 

เพราะบางคนได้ โควตาแต่ไม่สามารถขาย

ได้หมด ก็นำามาขายให้กับกองสลาก สำาหรับ

คุณสมบัติแพลตฟอร์มเอกชนที่จะมาเป็น

คู่สัญญานั้น ทางสำานักงานสลากฯ จะไป

หารือเพื่อกำาหนดคุณสมบัติอีกครั้ง โดย

วิธีขายฝากลักษณะนี้ถือเป็นวิธีแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าที่เร็วที่สุด

นายเสกสกลกล่าวอีกว่า ที่ประชุม

จะเสนอให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการกลั่น

กรองเพื่อความโปร่งใสขึ้นมาเป็นผู้คัดกรอง

ที่มาของผู้ ได้รับโควตาว่าเป็นตัวจริงหรือ

สวมสิทธิ์หรือไม่ โดยเฉพาะผู้ค้าเสรีที่กด

จองผ่านแอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทย  

1.2 แสนราย ต้องมาตรวจสอบว่ามีการ

สวมสิทธิ์หรือแอบอ้างชื่อหรือไม่ รวมถึง

ตรวจสอบคุณสมบัติ ต้องไม่ใช่ข้าราชการ  

คนมีฐานะอยู่แล้ว เช่นเดียวกับจุดจำาหน่าย 

80 บาท ระดับอำาเภอ 3 จุด ทางผู้ว่า

ราชการจังหวัด นายอำาเภอ และผู้กำากับ

การตำารวจภูธรจังหวัด ต้องเข้ามาช่วยคัด

กรองคุณสมบัติและขึ้นทะเบียนผู้ประสงค์

รับโควตาเป็นข้อมูลเอาไว้ หากพบว่าคน

ได้รับสิทธิ์กระทำาผิด ให้พิจารณาคนลง

ทะเบียนในระบบลำาดับถัดไปขึ้นมาแทน 

ยืนยันว่าคณะกรรมการชุดนี้จะทำางานด้วย

ความโปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับใคร

อย่างแน่นอน

“เราจะตั้งคณะกรรมการหนึ่งชุด

เพื่อคัดกรองโควตา อันไหนที่ควรเอาไว้ 

เช่น มูลนิธิการกุศล สภาสังคมสงเคราะห์ 

แต่ใครไม่เกี่ยวข้องเราคงต้องคัดกรอง โดย

เฉพาะ 24,000 รายมาจากไหน เกี่ยวข้อง

กับการเมืองหรือไม่ ถ้าไม่มีที่มาที่ไปเราจะ

คัดกรองโควตาไปให้คนจนได้หรือไม่ โดย

เรามีข้อกฎหมายที่เป็น พ.ร.บ. และเรามี

กรอบระยะเวลาที่อาจจะต้องขออำานาจ

นายกรัฐมนตรีประกาศเป็นพระราช

กำาหนด (พ.ร.ก.) ได้หรือไม่ เพราะเป็นผล 

กระทบเร่งด่วนประชาชนถูกเอาเปรียบ ซึ่ง

เรื่องนี้ต้องปรึกษา นายวิษณุ เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรี ว่าจะสามารถดำาเนินการได้

หรือไม่ อย่างไร” นายเสกสกลระบุ 

นายเสกสกลกล่าวด้วยว่า ในที่ประชุม

เห็นว่าควรกำาหนดบทลงโทษกับผู้ที่ขายเกิน

ราคา โดยเฉพาะความผิดทางแพ่ง ให้นำา

กฎหมายฟอกเงิน กฎหมายล้มละลาย มา

บังคับใช้ฟ้องร้อง รวมถึงต้องมีเบี้ยปรับ 

หรือยึดเงินหลักประกัน 

เมื่อถามว่า การจับกุมผู้ค้าสลากออน 

ไลน์ถูกมองจะเป็นการเตะตัดขาเอกชน

หรือไม่ นายเสกสกลกล่าวว่า ยืนยันว่า

ไม่ใช่การเตะตัดขา เพราะได้รับการร้อง

เรียนจากประชาชนเข้ามาเป็นจำานวนมาก 

จึงต้องทำาตามหน้าที่  

นายเสกสกลยังกล่าวถึงกรณีคลิป

เสียงสนทนาเรื่องเงิน 15 ล้านบาท เพื่อ

แลกกับโควตาสลากว่า วันนี้ขอตอบเพียง

เรื่องการแก้ปัญหาหวยแพง ตามที่นายก

รัฐมนตรีมีความประสงค์จะให้จำาหน่าย

สลากในราคา 80 บาทให้ได้ ส่วนประเด็น

อื่นเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำารวจ ขณะ

นี้ตนเองได้ประสานขอดูกล้องวงจรปิด

ภายในร้านอาหาร ที่นางจุรีพร สินธุไพร 

ประจำาสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไป

นั่งรับประทานอาหาร เพื่อจะได้ดูว่าใคร

เป็นคนที่อัดเสียงดังกล่าว 

ขณะที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต

สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า วัน

ที่ 7 เม.ย. เวลา 09.00 น. จะไปยื่นหนังสือขอ

ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบนาย

เสกสกล กรณีตามคลิปที่เป็นข่าวว่า เข้า

ข่ายกระทำาการอันต้องห้ามตามพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 28  

หรือไม่ และเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม

ของข้าราชการการเมืองหรือไม่

วันเดียวกัน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หัก

พาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ 

ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการขับ

เคลื่อนการแก้ไขสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิน

ราคา กล่าวถึงกรณีคณะทำางานชุดปฏิบัติ

การพิเศษฯ นำากำาลังเจ้าหน้าที่ตำารวจเข้า

ตรวจค้นและจับกุมนายพชรล์ เมสสิยาห์

พร หรือแทมป์ อายุ 31 ปี กรรมการผู้มี

อำานาจบริษัทมังกรฟ้า และ น.ส.ปานรดา 

ไชยพุฒิธาดา อายุ 43 ปี กรรมการผู้มี

อำานาจ ใน 4 ข้อหาว่า มั่นใจในพยานหลัก

ฐานจะสามารถเอาผิดผู้กระทำาผิดได้ ซึ่ง

การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จะนำาไป

สู่การแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคา

ได้ หลังจากนี้ ได้สั่งให้ขยายผล หากพบผู้

ใดเกี่ยวข้องอีก ก็ต้องถูกดำาเนินคดีเพิ่มเติม 

ยืนยันว่าตำารวจจะทำางานอย่างตรงไปตรง

มาตามพยานหลักฐาน

ขณะที่นายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนาย 

ความของนายพชรล์ ได้เดินทางมายัง 

สภ.ชัยพฤกษ์ พร้อมระบุว่า ใช้หลักทรัพย์ 

1 เเสนบาท ขอประกันตัวในชั้นสอบสวน 

ทั้งนี้ การออกหมายจับเป็นการกระทำาที่

เกินกว่าเหตุ เกินกว่าข้อกล่าวหา เนื่องจาก

จับก่อนจะมีการเเถลง 1 วัน ยอมรับว่า

กระบวนการจับกุมทำาถูกต้อง เเต่ดำาเนิน

การเเบบลุกลี้ลุกลน ซึ่งข้อกล่าวหาเล็กน้อย 

สามารถออกหมายเรียกก็ได้ ทราบว่าเป็น

นายสั่งมา 

“ฝากถึงพนักงานสอบสวนที่ดำาเนิน

การจับกุมนายพชรล์ว่า ขอให้ระวัง  

มาตรา 157 และมาตรา 200 ด้วย นอกจาก

นี้ยังได้เขียนคำาร้องคัดค้านการปิดเว็บไซต์

มังกรฟ้าโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม ซึ่งไม่เป็นธรรม เนื่องจากดำาเนิน

การกับมังกรฟ้าเพียงเจ้าเดียว” นายอนันต์

ชัยระบุ

ด้านนายพชรล์ระบุหลังได้รับการ

ประกันตัวว่า วันนี้ ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา 

พร้อมยืนยันว่าเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

ขายสลากออนไลน์  ไม่ เกี่ ยวข้องกับ

การเมือง และยินดีทำาตามขั้นตอนการ

ตรวจสอบ พร้อมระบุว่า เบื้องต้นมังกรฟ้า

จะหยุดขายสลากในงวดประจำาวันที่ 16 

เมษายนชั่วคราว.
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

โจ๋ 20 ไล่ทำ�ร้�ย 5 วัยรุ่นเจ็บหนัก

สมุทรปร�ก�ร • เมื่อเวลา 01.30 น. วันที่ 6 เม.ย. 65 ร.ต.อ.สมคิด 

จิ๋วเชื้อพันธุ์ รอง สว.สส.สภ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ รับ

แจ้งเหตุวัยรุ่นใช้อาวุธไล่ทำาร้ายกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ บริเวณปาก

ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จึง

ประสานหน่วยกู้ชีพ รพ.บางจากและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ไปตรวจ

สอบที่เกิดเหตุหน้าร้านสะดวกซื้อปากซอย พบนายคิม อายุ 15 ปี  

มีบาดแผลถูกของมีคมฟันเข้าที่ข้อมือขวาจนเกือบขาด แผล

ฉกรรจ์ที่แขนท่อนล่างข้างซ้าย และมีแผลคล้ายถูกยิงที่บริเวณ

หัวเข่าข้างขวา เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเร่งนำาส่ง

โรงพยาบาล บริเวณที่เกิดเหตุพบมีดหวดยาวประมาณ 1 เมตร 

จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไปก่อนหน้าแล้ว 

เพื่อนผู้บาดเล่าว่าตนและเพื่อนๆ  รวม 5 คนขี่รถจักรยานยนต์  

2 คันไปเติมน้ำามันและกำาลังจะกลับบ้าน พอมาถึงที่เกิดเหตุ

มีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ 20 คนขี่รถมา 7-8 คัน และปาระเบิด

ปิงปองใส่พวกตน ก่อนจะใช้มีดหวดวิ่งไล่ฟัน และมีเสียงปืนดัง

ขึ้นหลายนัดจนตนและเพื่อนวิ่งหนีตายกันไปคนละทิศคนละทาง 

เมื่อกลุ่มคนร้ายหนีไปแล้วจึงพบว่ามีเพื่อนได้รับบาดเจ็บสาหัส 

ส่วนสาเหตุคาดมาจากเรื่องสถาบันการศึกษา เพราะคุ้นหน้าผู้ก่อ

เหตุแต่ไม่แน่ใจ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ลงบันทึกประจำาวัน พร้อม

ประสานฝ่ายสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาเบาะแสกลุ่มผู้

ก่อเหตุมาดำาเนินคดีต่อไป

สกัดจับกัญช�ขนจ�กเพื่อนบ้�นเข้� กทม.

กรุงเทพฯ • วันที่ 6 เม.ย.65 ที่ บช.ภ.1 พล.ต.ต.พีระพงศ์ 

วงษ์สมาน รอง ผบช.น. ปฏิบัติราชการ รอง ผบช.ภ.1 แถลง

ผลการจับกุมนายเสกสรร หรือดำา ไชยสาป อายุ 35 ปี ชาว 

จ.กาฬสินธุ์, นายเกรียงไกร หรือกล โคตะวินนท์ อายุ 30 ปี 

ชาว จ.กาฬสินธุ์ และนายกำาธร หรือธร สีสมโพชน์ อายุ 36 ปี 

ชาว จ.นครพนม พร้อมของกลางกัญชา 25 กระสอบ น้ำาหนัก

รวมประมาณ 1,000 กิโลกรัม, รถตู้ โตโยต้า สีขาว ทะเบียน  

ฮจ 1776 กรุงเทพมหานคร, กุญแจรถตู้ โตโยต้า สีขาว  ทะเบียน 

ฮจ 1776 กรุงเทพมหานคร, รถกระบะ เชฟโรเลต สีน้ำาตาล 

ทะเบียน กท 4939 ชัยภูมิ, กุญแจรถกระบะ เชฟโรเลต สีน้ำาตาล 

ทะเบียน กท 4939 ชัยภูมิ,  โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง โดยจับกุม

ได้บริเวณห้องพักภายในเรือนแก้วรีสอร์ท ม.4 ต.หนองแจง 

อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ พล.ต.ต.พีระพงศ์เผยอีกว่า กัญชา

ดังกล่าวมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน หากเข้ามาในกรุงเทพฯ 

แล้วจะมีราคาขายปลีกประมาณกิโลกรัมละ 9,000-10,000  

กว่าบาท โดยได้ค่าจ้างขนคนละ 20,000 บาท ส่วนนายกำาธร 

ผู้ขับรถนำานั้นได้ค่าจ้าง 50,000 บาท หลังจากนี้จะขยายผลถึง

ผู้เกี่ยวข้องต่อไป.

กระบี่ • ตำารวจกระบี่จับกุม 

“แก๊งคิงส์สายตรง” พร้อมอาวุธ

ปืน เครือข่ายโจรกรรมรถยนต์ 

จักรยานยนต์ และยาเสพติดใน

กระบี่ ตรัง พังงา 

วันที่ 6 เมษายน 2565 

พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ อุ้ยคำา ผู้บังคับ 

การตำารวจภูธรจังหวัดกระบี่  

แถลงข่าวการจับกุมเครือข่าย

โจรกรรมรถยนต์ รถจักรยาน 

ยนต์ เครือข่ายยาเสพติด อาวุธ

ปืน ในพื้นที่จังหวัดกระบี่, ตรัง, 

พังงา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 

มี.ค.65 ได้มีกลุ่มคนร้ายก่อเหตุ

ลักทรัพย์รถกระบะ มิตซูบิชิ สี

เทา ทะเบียน บพ  4294 กระบี่ 

เหตุเกิดพื้นที่ ต.อ่าวนาง อ.เมือง

กระบี่ และวันที่ 22 มี.ค.65 

กลุ่มคนร้ายได้ก่อเหตุลักทรัพย์

รถกระบะ อีซูซุ สีขาว ทะเบียน 

บบ 6082 ตรัง เหตุเกิดในพื้นที่ 

สภ.เขาวิเศษ จ.ตรัง จากการ

สืบสวนทราบว่า รถยนต์ที่ถูก

โจรกรรมถูกนำาไปจำาหน่ายใน

พื้นที่ ต.กระบี่น้อย  อ.เมืองกระบี่ 

สืบสวนจนทราบว่ามีนายอธิพงค์ 

จับ‘แก๊งคิงส์สายตรง’ลักรถขายยา

ตร�ด • วันที่ 6 เม.ย.65 ที่วัด

รัตนวราราม อ.บ่อไร่ จ.ตราด 

พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รอง 

ผบก.กองปราบปราม กอง

บัญชาการตำารวจสอบสวน

กลาง สำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ (รอง ผบก.ป.) เดินทาง

เข้าพบนายสุรศักดิ์ อิงประสาน 

เจ้าของบริษัท เพชรสยามศิลา

ตราด จำากัด พร้อมพระครูกิตติ

วัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดรัตน 

วราราม เพื่อติดตามเส้นทาง 

การเงินที่คนสนิทสมเด็จพระ

วันรัตยักยอกไปกว่า 200 ล้านบาท 

โดยรอง ผบก .ป . ได้

สอบถามรายละเอียดการโอน

เงินเข้าบริษัท เบิกจ่ายไปทำา

อะไร และให้ใคร มีธุรกรรมการ

เงินอย่างไรบ้าง ซึ่งนายสุรศักดิ์

และพระครูกิตติวัฒนคุณ ได้นำา

เอกสารการเบิกจ่ายที่มีกว่า 50-

60 หน้ามาแสดง  เพื่ออธิบาย

ในประเด็นที่ตั้งข้อสงสัย

จากนั้น พ.ต.อ.เอนก

กล่าวว่า เนื่องจากมีเส้นทาง 

การเงินของสมเด็จพระวันรัต

โอนเงินจากธนาคารกสิกรไทย 

สาขาบางลำาพู ส่งมาที่บัญชีโรง

โม่เพชรสยามศิลาตราดเป็น

เงินจำานวนมาก เพื่อใช้ก่อสร้าง

วัดรัตนวรารามเกือบ 200 ล้าน

บาท ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

จึงต้องเดินทางมาตรวจสอบ

ว่ายอดเงินการโอนและการใช้

จ่ายตรงกันหรือไม่ ซึ่งพบว่ามี

ความโปร่งใสและยอดการโอน

ตรงกัน 

ส่วนที่ต้องมีการโอนเงิน

มายังบัญชีของบริษัท เพชร

สยามศิลาตราด จำากัด เพราะ

ว่าเจ้าของโรงโม่เป็นผู้บริจาค

ที่ดินให้สมเด็จพระวันรัตเพื่อ

ก่อสร้างวัดกว่า 60 ไร่ จึงดำาเนิน

การโอนเงินมาให้ แต่การเบิก

จ่ายจะมีเจ้าอาวาสวัดและคน

ของสมเด็จฯ ดูแลและเบิกจ่าย

เอง โดยการโอนในแต่ละครั้ง

มีจำานวนไม่เท่ากันตลอดระยะ

เวลา 5-6 ปีนับร้อยครั้ง ซึ่งจาก

การตรวจสอบทั้งต้นทางและ

ปลายทางไม่มีปัญหาเพราะมี

ยอดตรงกัน ส่วนการที่คนสนิท

สมเด็จพระวันรัตจะมายักยอก

เงินนั้น จะมาจากกองไหนไม่ขอ

ตอบแต่จะอยู่ในสำานวน.

สอบโรงโม่เส้นท�งเงินสมเด็จวันรัต

หรือเอ็ม นะบุตร ทำาหน้าที่รับ

รถยนต์ที่ถูกโจรกรรมมาไปขาย

ต่อลูกค้าในพื้นที่ จ.กระบี่   

ต่อมาวันที่ 3 เม.ย.65 

ชุดสืบสวนได้ตรวจยึดรถกระบะ

ที่ถูกโจรกรรมมาจากพื้นที่ สภ. 

เขาวิเศษได้ 2 คัน ซึ่งมีนายเอ็ม

เป็นผู้ครอบครองและนำาตรวจ

ยึด โดยนายเอ็มได้ ให้ข้อมูล

และนำาเจ้าหน้าที่ ไปตรวจยึด

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่

โจรกรรมมาเพิ่มเติม ได้แก่ รถ

กระบะ อีซูซุ สีขาว ทะเบียน 

บบ 6082 ตรัง แจ้งหายไว้ที่ 

สภ.เขาวิเศษ จ.ตรัง รถกระบะ 

มิตซูบิชิ ไทรตัน สีขาว ทะเบียน 

บพ 2113 กระบี่ แจ้งหายไว้ที่ 

สภ.เขาวิเศษ, รถกระบะ มิตซู

บิชิ ไทรตัน สีขาว/ดำา ทะเบียน 

กค 7095 กระบี่ แจ้งหาย

ไว้ที่ สภ.ทับปุด จ.พังงา, รถ

จักรยานยนต์ 2 คัน ไม่ติดแผ่น

ป้ายทะเบียน มีรอยขูดลบเลข

เครื่อง/ตัวถัง และชิ้นส่วนรถ

จักรยานยนต์ที่เชื่อว่าถูกโจร 

กรรมมาอีกจำานวนหนึ่ง

และเมื่อวันที่ 4 เม.ย.65 

กก.สส.ภ.จว.กระบี่ ได้ปิดล้อม

ตรวจค้นเป้าหมายแหล่งซุกซ่อน

รถยนต์ที่ถูกโจรกรรม ยาเสพติด

และอาวุธปืน ในพื้นที่ ต.กระบี่

น้อย จับกุมผู้ต้องหาพร้อมของ

กลางได้ 4 ราย พร้อมของกลาง  

ได้แก่ อาวุธปืนลูกซอง จำานวน 

2 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุน, 

อาวุ ธปื นยาว ไทยประดิ ษฐ์   

ขนาด .22 จำานวน 1 กระบอก 

พร้อมเครื่องกระสุน, อาวุธ

ปืนพกสั้น ขนาด .38 จำานวน  

1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุน

ปืน และยาบ้า 30  เม็ด 

ต่อมาศาลจังหวัดตรังได้

อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา นาย

อธิพงค์ หรือเอ็ม นะบุตร อายุ  

32 ปี ที่อยู่ 4/1 ม.7 ต.กระบี่

น้อย อ.เมืองกระบี่ ตามหมาย

จับศาลจังหวัดตรัง ที่ จ.99/2565 

ลงวันที่ 5 เม.ย.65 ซึ่งต้องหา

ว่ากระทำาผิดฐาน “ร่วมกันลัก

ทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลาง

คืน หรือรับของโจร” จับกุมตัว

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.65 ส่วนนาย

สมเดช หรือคิงส์/ชิก สวัสดิ์ภิรมย์ 

อายุ 43 ปี ที่อยู่ 22 ม.13 ต.กระบี่

น้อย อ.เมืองกระบี่ ตามหมาย

จับศาล จ.ตรังที่ จ.98/65 ลง 5 

เม.ย.65 โดยกล่าวหา “ร่วมกัน

ลักทรัพย์ ในเคหสถานในเวลา

กลางคืน หรือรับของโจร” อยู่

ระหว่างติดตามจับกุม.

ภูเก็ต • เมื่อวันที่ 6 เม.ย.65 

ที่ห้องประชุม สภ.ท่าฉัตรไชย 

จว.ภูเก็ต พล.ต.ท.อำาพล บัวรับพร 

ผบช.ภ.8 เป็นประธานการแถลง

ข่าวจับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์  

789xbet โดยมี พล.ต.ต.ถาวร แสง

ฤทธิ์ รอง ผบช.ภ.8, พล.ต.ต.นภันต์

วุฒิ เลี่ยมสงวน ผบก.สส.ภ.8, 

พ.ต.อ.นรเศรษฐ์ อินทรจันทร์ รอง 

ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต, พ.ต.อ.สมปอง 

บุญรัตน์ ผกก.สภ.ท่าฉัตรไชย และ

สื่อมวลชนเข้าร่วม

ผบช.ภ 8 กล่าวว่า เจ้าหน้าที่

ชุด ศปอส.ตร.ได้ทำาการสืบสวน

ตรวจพบ  https://789xbet.com/  

ร่วมกันชักชวนและจัดให้มีการ

เล่นการพนัน จากการสืบสวนมีผู้

เกี่ยวข้อง 2 ราย คือ 1.นายนิรวิทย์ 

จันทาพูน 2.นายสมศักดิ์ เชิญทอง 

จึงได้ทำาการร้องทุกข์ต่อพนักงาน

สอบสวน สภ.ท่าฉัตรไชย ต่อมา

พนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติศาล

จังหวัดภูเก็ตออกหมายจับผู้ต้องหา

ทั้งสองคน  ในความผิดฐาน “ร่วม

กันจัดให้มีการเล่นการพนันหรือทำา

อุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือ

ชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันในการเล่น 

ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตของเจ้าหน้าที่ 

และร่วมกันมีหรือใช้บัตรอิเล็กทรอ 

นิกส์ที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิ์

ใช้ของผู้อื่นโดยมิชอบ ในประการ

ที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่

ผู้อื่นหรือประชาชน”

โดยตรวจยึดของกลาง

รวม 58 รายการ ประกอบด้วย 

1.เงินสดจำานวน 3,713,400 บาท 

2.โฉนดที่ดินจำานวน 3 ฉบับ  

3 .หนั งสือสัญญาซื้ อขายที่ ดิน 

จำานวน 4 ฉบับ 4.โทรศัพท์มือถือ 

จำานวน 8 เครื่อง 5.คอมพิวเตอร์ 

จำานวน 2 เครื่อง 6.รถยนต์จำานวน 

1 คัน  7.สมุดบัญชีธนาคารจำานวน 

14 เล่ม 8.บัตรกดเงินสดจำานวน  

10 ใบ และ 9.เสื้อผ้า กระเป๋า 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์.

รวบเครือข่ายพนัน

ออนไลน์789xbet

ยึดเงินกว่า3ล้าน



ดึงร้านขายยา

ผู้เสียชีวิตสะสม 6,183,510 ราย 

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 

ได้แก่ กทม. 3,164 ราย, ชลบุรี 1,274 ราย, 

สมุทรปราการ 875 ราย, นนทบุรี 761 ราย, 

สมุทรสาคร 756 ราย, นครศรีธรรมราช 602 

ราย, สงขลาและฉะเชิงเทรา จังหวัดละ 598 

ราย, ระยอง 592 ราย และขอนแก่น 579 ราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานกันายกรฐัมนตร ีเปดิเผยวา่ พล.อ.ประยทุธ ์

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

เตอืนสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั

โควิด-19 ในไทยยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่าย 

และยังเป็นห่วงกลุ่มเด็กเล็กที่พบมีจำานวนผู้ติด

เชื้อและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น จึงอยากขอความ

ร่วมมือผู้ปกครองเฝ้าระวังและสังเกตอาการ

เดก็ทีม่ีโรคประจำาตวัอยา่งใกลช้ดิ หากมอีาการ

ป่วยผิดปกติจากคนในบ้านเป็นผู้ป่วยโควิด-19 

หรืออยู่ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ต้องรีบนำาพา

เด็กไปพบแพทย์ โดยเร็ว  รวมทั้งยังแนะนำาให้

ผูป้กครองใหเ้รง่พาบตุรหลาน กลุม่วยัเรยีนอายุ

ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เข้ารับวัคซีนจะช่วยป้องกัน

การป่วยหนักได้อย่างดี เนื่องจากปัจจุบันมีเด็ก

ที่เสียชีวิต เพราะไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยเช่นกัน  

“นายกรัฐมนตรียังฝากเตือนผู้ที่ติดเชื้อ

ไปแล้วนั้น ต้องหมั่นสังเกตร่างกายของตัวเอง

ให้ดี แม้ว่าจะตรวจไม่พบเชื้อแล้วก็ตาม ยัง

อาจมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ปวดเมื่อย

ตามตัว ไอเรื้อรัง มีภาวะวิตกกังวล อาจเป็น

ภาวะที่เรียกว่า ลองโควิด  (Long Covid) จึง

ยงัควรดแูลสขุภาพรา่งกายใหแ้ขง็แรง พกัผอ่น

ใหเ้พยีงพอ หมัน่ออกกำาลงักาย และทานอาหาร

ทีม่ปีระโยชนช์ว่ยเสรมิภมูคิุม้กนัใหก้บัรา่งกาย” 

นายธนกรระบุ

ทางด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิ 

การสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ โควิด-19 

ที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง โดย

เฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวหรือกลุ่มที่มีอาการ

เล็กน้อย ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. กระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) ได้ปรับปรุงแนวทางเวช

ปฏบิตั ิการวนิจิฉยั ดแูลรกัษาและปอ้งกนั กรณี

ผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ ไม่มีภาวะ

เสีย่ง โดยใหก้ารรกัษาแบบผูป้ว่ยนอกและแยก

กักตัวที่บ้าน หรือ “เจอ แจก จบ” ในสถาน

พยาบาลต่างๆ นั้น ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการ

เข้ารับบริการ โดยเฉพาะที่หน่วยบริการใกล้

บ้าน สปสช. ได้ร่วมกับสภาเภสัชกรรม เชิญ

ชวนร้านยาที่มีความพร้อมบริการเพื่อร่วม

ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงตามที่

กระทรวงสาธารณสุขกำาหนดเป็นหน่วยบริการ

ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มผู้ป่วยนอกและแยก

กักตัวที่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้รวดเร็ว 

สำาหรับผู้ที่ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีดติด

เชื้อโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อยและเป็นกลุ่ม

ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงตามที่ สธ.กำาหนด สามารถรับ

ยาสำาหรับดูแลอาการเบื้องต้นได้ โดยไม่เสียค่า

ใช้จ่ายได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ โดยร้าน

ยาจะรับค่าใช้จ่ายกรณีบริการทางเภสัชกรรม

ในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มนี้ ตามหลัก

เกณฑข์อง สปสช. ซึง่มผีลตัง้แตว่นัที ่21 ม.ีค.ที่

ผ่านมา สำาหรับอัตราค่าบริการจะเป็นการ

จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 700 บาทต่อราย 

ครอบคลุมบริการ ดังนี้ 1.บริการให้คำาแนะนำา 

การปฏบิตัติวัในการแยกกกัตวัทีบ่า้น 2.คา่ยาฟา้

ทะลายโจรและยาพืน้ฐานอื่นๆ ทีจ่ำาเปน็สำาหรบั

ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รวมค่าบริการจ่ายยา

กรณีที่แพทย์สั่งจ่ายเฉพาะในการดูแลผู้ติดเชื้อ

โรคโควดิ-19 ทีจ่ำาเปน็ตอ้งไดร้บัตามมาตรฐานที่

กระทรวงสาธารณสขุกำาหนด โดยรวมคา่จดัสง่

ยา 3.ค่าบริการให้คำาปรึกษา แนะนำาการใช้ยา 

และตดิตามอาการผูต้ดิเชือ้เมื่อครบ 48 ชัว่โมง

แรก 4.การจัดระบบส่งต่อเมื่อผู้ติดเชื้อโรคโค

วิด-19 มีอาการเปลี่ยนแปลงจำาเป็นต้องส่งต่อ

นอกจากนี้ยังมีการจ่ายเพิ่มเติมแบบ

เหมาจ่ายในอัตรา 150 บาท สำาหรับการให้

คำาปรึกษาหรือการดูแลรักษาเบื้องต้น เมื่อผู้

ติดเชื้อมีอาการเปลี่ยนแปลง และผู้ติดเชื้อ

โควิด-19 ได้ติดต่อกับร้านยาเพื่อขอรับคำา                                      

ปรึกษาหลังให้การดูแลครบ 48 ชั่วโมงไป

แล้ว โดยก่อนให้บริการจะมีการพิสูจน์ตัวตน

ของผู้รับบริการเพื่อยืนยันการเข้ารับบริการ 

และบันทึกข้อมูลการให้บริการผ่านโปรแกรม 

AMED Telehealth ระบบบริการการแพทย์ทาง

ไกล ปัจจุบันมีร้านยาทั่วประเทศเข้าร่วมแล้ว                                

กวา่ 700 แหง่ ขึน้ทะเบยีนเปน็หนว่ยบรกิารกบั 

สปสช.แล้ว 440 แห่ง ที่เหลืออยู่ระหว่างการ

ขึ้นทะเบียน สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านยา

ได้ที่เว็บไซต์ สปสช. https://www.nhso.go.th/

downloads/197

ด้าน ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช อุปนายกสภา

เภสัชกรรมคนที่ 2 กล่าวว่า กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว

สามารถโทร.ติดต่อหรือมาที่ร้านยา สแกน QR 

code เพื่อยืนยันตัวตนตามระบบของ สปสช. 

แลว้รบัยาฟรีไมม่คีา่ใชจ้า่ย ซึง่รา้นยาจะจดัเซต

ยาสำาหรบัรกัษาตามอาการสง่ใหท้ีบ่า้น เชน่ ฟา้

ทะลายโจร พาราเซตามอล ยาแก้ไอ ละลาย

เสมหะ ตลอดจนเกลือแร่สำาหรับกรณีมีอาการ

ท้องเสีย จากนั้นจะติดตามอาการไปอีก 48 

ชั่วโมง และหากอาการรุนแรงมากขึ้น ก็จะ

ส่งต่อผู้ป่วยเข้าระบบเพื่อให้แพทย์รับช่วงดูแล

ต่อ โดยผู้ ใช้สิทธิบัตรทองสามารถสังเกตสติก

เกอร์ที่หน้าร้านยาซึ่งจะมีข้อความว่า “สถาน

บริการเภสัชกรรมชุมชน” และบรรทัดล่างจะ

เขียนว่า “เครือข่ายเภสัชกรอาสาปรึกษาโควิด

ผ่านระบบเภสัชกรรมทางไกล” ทั้งนี้ให้บริการ

ได้เฉพาะสิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ และ

สิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่

ยังไม่รวมถึงผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนไปยังสำานักงานประกัน

สังคมอำานวยความสะดวกและเพิ่มการเข้า

ถึงบริการแก่ผู้ประกันตน สามารถติดต่อมาที่

สภาเภสัชกรรมเพื่อหารือแนวทางการร่วมมือ

กันต่อไปได้.

บัตรเลือกตั้ง

จำานวนผู้สมัคร ส.ก.ในแต่ละเขตเข้าใจว่าจะ

ใช้บัตรเลือกตั้งเป็นกระดาษขนาด A5  ส่วนผู้

วา่ฯ กทม.ซึง่มจีำานวนผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ในครัง้

นี้มากถึง 31 หมายเลข ดังนั้นบัตรเลือกตั้งจะ

เป็นกระดาษขนาด A4 

นายสำาราญกล่าวว่า ส่วนสีของบัตร

เลือกตั้ง เมื่อทาง กกต.กลางประกาศกำาหนด

แล้วสามารถเผยแพร่ให้ผู้สมัครรับทราบได้ 

แต่รายละเอียดของบัตรจะไม่สามารถเผยแพร่

หรือเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อความสุจริตและ

เที่ยงธรรม ขณะเดียวกันทาง กกต.กทม.จะ

ต้องกำาหนดตราหรือเครื่องหมายเพื่อประทับ

ลงในบัตรเลือกตั้ง ซึ่งจะกำาหนดขึ้นมาเป็นรูป

แบบพิเศษเพื่อป้องกันการนำาบัตรชนิดอื่นมา

ใช้แทน อย่างไรก็ตาม คาดว่าในเร็วๆ นี้ ทาง 

กกต.จะนำาเขา้สูท่ีป่ระชมุเพื่อพจิารณาประกาศ

สขีองบตัรเลอืกตัง้ รปูแบบลกัษณะ ขนาด และ

จำานวนบัตรเลือกตั้งที่จะต้องดำาเนินการจัด

พมิพ ์และขอย้ำาวา่การเลอืกตัง้ทอ้งถิน่กฎหมาย

กำาหนดไวช้ดัเจนวา่หา้มบคุคลทีเ่ปน็ขา้ราชการ

การเมอืง ส.ส. ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิสภาทอ้ง

ถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มาช่วยผู้สมัครหา

เสียง ดังนั้น อยากให้บุคคลเหล่านี้ระมัดระวัง

เพื่อป้องกันการทำาผิดกฎหมาย

ที่สมาคมผู้บำาเพ็ญประโยชน์  จัดเวที

สาธารณะ  “เสนอไป  เสนอมา...นโยบายสังคม  

ของผู้ว่าฯ กทม.  เสียงผู้หญิง  2.3 ล้าน  ชี้ขาด... 

ใครคอื ผูว้า่ฯ กทม.” โดยนายสกลธ ี ภทัทยิกลุ  ผู้

สมัครผู้ว่า ราช การกรุงเทพ มหานคร  หมายเลข  

3 กลา่วตอนหนึง่วา่  อปุสรรคสำาคญัในการแก้ไข

ปัญหาสังคม คือการจัดสรรงบประมาณ  ย้อน

หลังกลับไปช่วง  5-10 ปีที่ผ่านมาสำานักงาน

พัฒนาสังคมของ กทม.เป็นผู้ดูแลเรื่องสังคม  

ได้งบประมาณ  200 ล้านบาทต่อปีเท่านั้น  ซึ่ง

ไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ จากงบประมาณ ทั้งหมด

ที่ กทม.ได้รับ  ซึ่งการที่เราดูแลเรื่องสังคมอาจ

จะไม่ได้เห็นภาพ เหมือนเราสร้างตึกสร้างถนน  

แตม่ผีลทีส่ามารถแปลงเปน็มลูคา่เงนิได้  ถา้ตน

ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าฯ กทม.  งบประมาณส่วนนี้

จะต้องปรับปรุง อีกทั้ง บางกิจกรรมสามารถ

ให้ภาคเอกชนทำาแทนได้  แต่ติดขัดกฎหมาย  

งบประมาณ  8 หมื่นล้านบาทดูมากก็จริง  แต่

ส่วนใหญ่เป็นงบจ้างงาน  และไม่สามารถจะ

เพิ่มค่าจ้างได้ 

นายสกลธีกล่าวอีกว่า  หลายนโยบาย

ของตนจะเอื้อไปทางผู้สูงอายุ เป็นหลัก  เช่น  

ศูนย์สาธารณสุข ของ กทม.  ควรจะปรับให้เป็น

สมาร์ท คลินิก  โดยใช้ระบบ  Telemedicine เพื่อ

ทำาใหก้ารเดนิทางของผูส้งูอายสุะดวกมากยิง่ขึน้  

รวมถึงระบบที่จะคอยดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่

บ้าน  เช่นนาฬิกาที่ติดกับผู้สูงอายุที่จะคอยแจ้ง

ได้ว่าชีพจรปกติตก  หรือมีอาการหรือไม่  โดย

เจ้าหน้าที่ของ กทม.จะสามารถเข้าหาได้เลย  

เป็นการช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ต้องมีคนมา

คอยดูแลเสียเวลาทั้งวัน  ส่วนการจ้างงานผู้สูง

อาย ุ กทม.สามารถทำาเปน็โครงการตา่งๆ เพื่อจะ

เอื้อผู้สูงอายุที่มีกำาลัง  สามารถที่จะทำากิจกรรม

ง่ายๆ ในชุมชน

นายสกลธี กล่าวอีกว่า  ส่วนคนพิการตน

ได้ดำาเนินการหลายอย่าง เต็มที่  ตาม พ.ร.บ. 

คุ้มครองคนพิการ  หน่วยงานรัฐหรือเอกชน  

ถ้าไม่อยากส่งเงินเข้ากองทุนต้องจ้างงานคน

พิการ  1% ที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดที่จ้างเงิน

ถึง  1% สมัยตนเป็นรองผู้ว่าฯ พยายามผลักดัน

ตรงนีแ้ลว้ประสบความสำาเรจ็  โดยไดข้องบจา้ง

งานคนพิการไปกว่า 300 ตำาแหน่ง  นอกจาก

นี้โรงเรียนฝึกอาชีพคนพิการซึ่งเราก็ทำาสำาเร็จ

ก่อนที่จะลาออกเช่นกัน  และสิ่งสำาคัญคือเรา

ได้ทำาเว็บ ไซต์ หางานให้คนพิการได้สำาเร็จเพื่อ

ให้บริษัทต่างๆ รับไว้เข้าทำางาน  

ด้าน พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้สมัคร

ผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข  6 กล่าวว่า  เรื่องผู้สูง

อายุเราให้ความสำาคัญ  ได้ริเร่ิมให้มีรถตู้รับ-ส่งผู้

สูงอายุ 30 คัน  3 จุด  ท่ีรามคำาแหง  หนองแขม  

และพระราม  3 ซ่ึงอนาคตจะปรับเป็นรถพลังงาน

สะอาด ส่วนสวัสดิการผู้สูงอายุ  นอกจากน้ี มีการ

ส่งยาถึงบ้าน มีระบบพบแพทย์ภายใน  60 นาที  

ซ่ึงทำาระบบน้ีมาต้ังแต่  2 ปีท่ีแล้ว  นอกจากน้ีเรา

เพ่ิมสวัสดิการการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ท่ีประสบ

ภัยต่างๆ ในชุมชน   เป็น  3 หมื่นบาท  จาก  2 หมื่น

บาทต่อหลังคาเรือน ส่วนเรื่องการศึกษาของเด็ก

ท่ีผ่านมา  กทม. ได้รับเงินวันละ  20 บาทต่อหัว  

สำาหรับค่าอาหารเด็กอนุบาล และเด็กประถม  เมื่อ

ตนได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จึงได้เสนอต่อสภา กทม. 

ขอเพ่ิมเป็น  40 บาท  ซ่ึงจะเป็นแบบน้ีตลอด

ไป  รวมถึงเพ่ิมการเรียนหลักสูตร  2 ภาษาให้ท้ัง

อังกฤษและจีน  ทำาไปแล้ว  155 แห่ง  

ดา้นนายวโิรจน ์ ลกัขณา อดศิร  ผูส้มคัรผู้

ว่าฯ กทม.  หมายเลข  1 พรรคก้าวไกลกล่าวว่า 

ปัญหาใหญ่ของ กทม. คือเราตกอยู่ภายใต้มายา

คติบางอย่างที่ไม่เป็นธรรม  เช่น ถ้าอยากรวย

ต้องขยัน  แต่ข้อเท็จจริงคือเราเจอคนที่ขยันจน

ไม่มีเวลาพักผ่อน  ขยันยังไงก็ยากจน  คนสู้แล้ว

ตายสู้แล้วจนมีเยอะแยะ  การปล่อยให้คนจน

เมืองต้องดิ้นรนอยู่ภาวะระบบนิเวศ ที่ ไม่เป็น

ธรรม  โอกาสจะงอกเงยมันยากมาก  แล้วเมือง

นี้ก็หากินกับคนที่สู้แล้วรวย หนึ่งในล้านเอามา

โฆษณา เพื่อหลอกให้คนกระโดดลงไปในแม่น้ำา  

ซึง่มคีนลม้ตายกนัหมด  ดงันัน้ทำาไมนโยบายของ

เราเมืองที่คนเท่ากัน จึงเป็นการเพิ่มสวัสดิการ  

ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการผู้สูงอายุ  เราจะเพิ่มจาก  

600 เป็น 1,000 บาท หรือเด็กแรกเกิดถึง  6 ปี  

เราให้เพิ่มเติมจาก  600 เป็น  1,200 บาท 

“ถ้าเมืองเมืองนี้ดูแลพ่อแม่เราได้ดีกว่า

นี้  ผมสามารถวิ่งตามความฝันได ้ ผมสามารถ

ทำางานได้  คนที่ทำางานสักวันก็ต้องแก่  ถ้าเรารู้

ว่าเมืองเมืองนี้จะดูแลเราในยามแก่ได้ดี  ผมวิ่ง

ตามความฝันได้เต็มที่  ซึ่งเป็นจุดเบื้องต้นที่สุด

ที่จะสร้างเมืองสวัสดิการ  ไม่ใช่การสงเคราะห์  

และถ้าเราทำาได้  มันจะไม่มีผู้ว่าฯ หน้าไหนไป

ลดสวัสดิการตรงนี้ ได้อีก  และกดดันให้รัฐบาล

ทำารัฐสวัสดิการ  3,000 บาทให้กับทุกคน  ทุก

จังหวัด  ถ้าไม่เริ่มที่ กทม.มันไปต่อที่อื่นไม่ได้” 

นาย วิโรจน์กล่าว และว่า  เราต้องกระจายงบ

ประมาณ รวมศนูย ์และงบกลางผูว้า่ฯ  1.4 หมื่น

ล้าน  เพราะไปที่สำานักงาน เขต  ถ้ากระจายงบ

ประมาณอย่างถูกต้องเราจะทำาโปรเจ็กต์อะไร

ก็สามารถทำาได้ เพราะงบประมาณถูกกระจาย

ลงไปในชุมชนหมดแล้ว  ไม่ต้องร้องขอ  ถือเป็น 

กระดมุเมด็แรกทีเ่ปลีย่นแปลงสงัคม การแก้ไข

ปญัหาหาบเรแ่ผงลอย อยูบ่นพืน้ฐานความไม่ไว้

วางใจประชาชน  ซึ่งตนไม่ได้หมายความว่าจะ

ขายได้เสรีทั้งหมด  แต่ต้องให้ประชาชนคุยกัน

ว่าจะวางกติกากันอย่างไร  

ด้านนายสุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์  ผู้สมัคร

ผู้ว่าฯ กทม.  หมายเลข  4 พรรคประชาธิปัตย์  

กล่าวว่า  ตนต้องการเปลี่ยน กทม.ให้เป็น

เมืองสวัสดิการที่ทันสมัยต้นแบบของอาเซียน  

นโยบายของตนคือคน กทม.ต้องใช้อินเทอร์ 

เนต็ ฟร ี เพราะเปน็รากฐานสำาคญัของความเทา่

เทียม  และเป็นจุดเชื่อมโยงของทุกๆ อย่าง  วัน

นีเ้ดก็เรยีนออนไลน ์ หรอืทำางานทีบ่า้นเรากต็อ้ง

จา่ยเงนิ  ทีน่า่เหน็ใจผูส้งูอายทุีต่อ้งอยูต่ามลำาพงั  

สิ่งที่กลัวคือเรื่องเหตุฉุกเฉิน  เพราะฉะนั้นอิน                                                         

เทอร์ เน็ต ฟรีทำาให้สามารถรายงานเหตุ ฉุกเฉิน

ได้ทัน ตนอยากให้ กทม.เป็นประหนึ่งโตเกียว 

ทีเ่ราอยากจะไปเทีย่วกนัทกุคน ไปโรงพยาบาล 

ของรัฐใกล้บ้านได้  นโยบายของตนชัดเจนว่า

ต้องการเปลี่ยนชีวิตคน  หยุดปัญหาซ้ำาซาก

นายสชุชัวรีก์ลา่วอกีวา่  นโยบายเงนิเตม็

บ้านงานเต็มเมือง  กองทุนการสร้างงาน  2 พัน

ชุมชน ปีละ  6 แสนบาทต่อชุมชน สามารถจ้าง

งานได้ถึง  5 หมื่นอัตรา  ซึ่งผู้สูงอายุในชุมชนได้

โอกาสเปน็อนัดบัแรก ในการเขา้มาชว่ยดแูลเดก็

เล็ก  ดูแลผู้สูงอายุด้วยกัน   เพราะฉะนั้น กทม.

ไมเ่ฉา  ชวีติเปลีย่นทำางานแลกไดเ้งนิ  สว่นเรื่อง

เด็กเล็กขอประกาศนโยบายว่า ตั้งใจจะเป็นผู้

ว่าฯ ที่อุดหนุน  0-6 ปี  อย่างเสมอภาค  และ

ถว้นหนา้  นอกจากนีเ้รื่องสตร ีตอ้งปลกูฝงัตัง้แต่

ในโรงเรียนว่าการล่วงละเมิดทางเพศ เป็นสิ่งที่

ยอมรบัไม่ได ้ นอกจากนีต้อ้งการตัง้สภาผูส้งูอายุ

ใหผู้ส้งูอายไุดม้ารว่มบรหิารจดังบประมาณดว้ย

ตัวเองได้ถูกจุด  ไม่ลงไปที่เขต  เพราะนโยบาย

ที่เขตออกไม่สามารถแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุใน

แต่ละเขตได้ตรงจุด 

ท่ีทำาการพรรคประชาธิปัตย์ นายสุชัชวีร์                                                     

สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรค

ประชาธิปัตย์ เปิดตัวป้ายหาเสียงแบบใหม่ 

โดยกล่าวว่า ช่วงหลังจากนี้ตั้งใจจะระดมติด

ป้ายแบบใหม่นี้ โดยกำาชับไม่ให้ขวางทางเดิน

ประชาชน ซึ่งหลายคนก็คงจะเคยเห็นป้าย

หลายๆ แบบออกมาแล้ว ย้ำาว่าหลักการไม่ให้

ขวางทางเดนิเทา้และขวางการจราจร ทีผ่า่นมา

พรรคประชาธปิตัยก์ท็ำาปา้ยหลายขนาด ซึง่ปา้ย

เวอรช์นั 3 ดา้นแนวใหมน่ีถ้อืเปน็ครัง้แรก และ

เก็บไว้จะมาเปิดตัววันเกิดพรรคในวันเดียวกัน

นี้ อย่างไรก็ตาม ตนได้ให้ติดป้ายจำานวนจำากัด 

เพราะไม่อยากให้รกเกินไปจนกีดขวางทางเดิน 

พรอ้มย้ำาวา่การทำาปา้ยขนาดดงักลา่วไม่ไดล้อก

เลียนใคร เพราะพรรคประชาธิปัตย์เคยทำามา

ตั้งแต่ปี 2562 สมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

และรอเปิดตัววันเกิดพรรค 6 เม.ย.

เมื่อถามถึงกรณีที่ป้ายหาเสียงที่ โดน

กรีดก่อนหน้านี้ กังวลว่าป้ายใหม่นี้จะถูกกรีด

อีกหรือไม่ นายสุชัชวีร์กล่าวว่า ก็กังวลเหมือน

กัน เพราะเราทำาป้ายแล้วก็ไม่อยากให้รื้อทำา

ใหม ่ขนาดนีเ่ปน็ปา้ยไมรู่้ใครทำา แลว้ถา้เกดิกบั

คน แสดงวา่กรงุเทพฯ ปลอ่ยไว้ไม่ได ้กรงุเทพฯ 

ตอ้งเปลีย่น เพราะกรงุเทพฯ ไมป่ลอดภยั กลอ้ง

กว่า 6 หมื่นตัวเป็นตาฟาง ต้องปรับปรุงเพื่อ

ดูแลประชาชน และไม่ใช่แค่ตน  แต่ไม่อยาก

ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับใครก็ตาม อยากวิงวอน

เพราะการเลอืกตัง้เหมอืนแขง่ขนักฬีา ตอ้งเปน็

ไปตามกฎกตกิามารยาท สว่นจะดำาเนนิการตาม

มาตรการทางกฎหมายหรือไม่นั้น ก็อยากทำา

เหมอืนกนั แตจ่บัมอืใครดมไม่ได ้ซึง่ตอ้งปรกึษา

ทีมกฎหมายของพรรค.
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